
‘ปริญญ’ดิ้น!จอฟองกลับแจงเท็จ

ทําเนียบฯ • ครม.ไฟเขียวแผนพัฒนาฯ 

ฉบับ 13 ตั้งเปาหลัก 5 ขอ ดันรายไดตอ

หัว 3 แสนบาท ฉุดพนประเทศรายไดปาน

กลาง “บ๊ิกตู” ส่ังทุกหน�วยเรงแกปญหาความ

ยากจน ประเดิม 6 แสนครัวเรือนตาม

ขอมูลกระทรวงมหาดไทยกอน “มท.1” ไลบี้

กระทรวงเกี่ยวของปฏิบัติตามแผน

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 3  พฤษ 

ภาคม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แถลงภายหลัง

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ที่ประชุม 

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2566-2570                                              

เพ� อทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ตามหลัก                                                  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเรามีการออก                                                           

แบบแผนน้ีมาจากฐานคิด 4 ประการ 1.เศรษฐ 

กิจพอเพียง 2.ความสามารถในการที่จะลม 

แลวลุกใหไว เดินไปขางหนาใหได 3.เปา

หมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชา

ชาติ และ 4.การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  

สวนเปาหมายหลักของแผนฯ ฉบับ

ที่ 13 มีหลัก 5 ประการ 1.การปรับโครง

สรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

2.การพัฒนาคนสูโลกยุคใหม 3.การมุงสูสัง

คมแหงโอกาสและความเปนธรรม

เคาะแผนพัฒนาฉบับ13

เรงแกจน6แสนครัวเรือน

บิ๊กตูเมินลมเกาอี้นายกฯ

รัฐบาลมั่นใจคุมเสียงอยู

สธ.-ศธ.พรอมเปดเรียนออนไซต

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาล ถึงกระแสขาวการซื้อเสียง ส.ส. เพ� อลม

เกาอี้นายกฯ

หนา...4หนา...4
ชะตา‘บิ๊กตู’ในกำมือ‘บิ๊กปอม’
สูตรนายกฯนอกบัญชีตองมีอุบัติเหตุ
ชะตา‘บิ๊กตู’ในกำมือ‘บิ๊กปอม’
สูตรนายกฯนอกบัญชีตองมีอุบัติเหตุ

             
|

ไทยโพสต • ปชป.ภาคเหนือยกคณะคารวะ 

“ชวน” ขอคําแนะนําแกปญหาภายใน ปชป.                                                          

ดาน “ชวน” ย้ําไมควรไล “จุรินทร” กลาง

คันเพราะไมไดทําผิดเอง เกรงจะเปนบรร 

ทัดฐานตอไป แนะเกาะติดพื้นที่ “ราเมศ” 

เล็งสงฝาย กม.เชือด “โฆษกโรม” พาดพิงใส

ราย ปชป. “อิสระ” ปอง “จุรินทร-เฉลิมชัย” 

รวมมือกันแกปญหาของแพงตลอด “ปริญญ”                                                         

เขารับทราบขอกลาวหาคดีอนาจารที่ สภ. 

เมืองเชียงใหม จอฟองกลับผูเกี่ยวของทุก

คนฐานแจงความเท็จ-หมิ่นประมาท

ที่รัฐสภา วันที่ 3 พฤษภาคม นายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร และ

อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) รับ

การเขาเยี่ยมคารวะจากคณะ ส.ส.และอดีต 

ส.ส.ภาคเหนือ และวาที่ผูสมัคร ส.ส.ภาค

เหนือ พรรคประชาธิปตย ประมาณ 15 คน 

นําโดยนายไพฑูรย แกวทอง กรรมการสภา

ที่ปรึกษาพรรค ปชป., นายนราพัฒน แกว

ทอง ส.ส.บัญชีรายช� อ และรองหัวหนาพรรค 

ปชป. ดูแลภาคเหนือ พรอมมอบพระไพรี

พินาศ กระเชาผลไม อาทิ มะมวงลําพูน 

มะมวงสุโขทัย เพ� อใหกําลังใจ และขอคํา

แนะนําในการแกปญหาภายในพรรค

โดยนายชวนได ใหคําแนะนําในการ

ปฏิบัติหนาที่ผูแทนราษฎรใหเปนที่ประจักษ

ของประชาชนในพื้นที่ และมีโอกาส

ไทยโพสต • โควิดไทยยังทรงตัว ติดเชื้อรายใหม 

9,721 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย “บิ๊กตู” ขอ ปชช.

รวมมือฉีดวัคซีน ลดเสียชีวิต “สธ.-ศธ.” พรอม

เปดเทอมออนไซต 17 พ.ค.นี้ “สาธิต” ย้ําพบติด

เชื้อในชั้นเรียน ตองไมปดการสอน แคทําความ

สะอาดหองเรียน นักเรียนกลุมสัมผัสเสี่ยงสูงฉีด

วัคซีนครบ ไมมีอาการ นั่งเรียนตอไดไมตองกักตัว

เม� อวันที่ 3 พ.ค. ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) รายงานสถานการณ โควิด-19 ในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 9,721 ราย จากใน

ประเทศ 9,659 ราย จากระบบเฝาระวังและ

ระบบบริการ  9,638 ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 

21 ราย เรือนจํา 11 ราย เดินทางมาจากตาง

ประเทศ 51 ราย หายปวยเพิ่ม 20,145 ราย อยู

ระหวางรักษา 118,567 ราย อาการหนัก 1,669 

ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 804 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 

77 ราย เปนชาย 43 ราย หญิง 34 ราย อายุ 

60 ปขึ้นไป 63 ราย มีโรคเรื้อรัง 11 ราย ไมมี

ประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย สวนยอดผูติดเชื้อสะสม 

4,281,536 ราย ยอดหายปวยสะสม 4,134,191 

ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสม 28,778 ราย ยอดฉีด

วัคซีนวันที่ 2 พ.ค. 284,878 โดส 

โชคดีของนายกฯ คนตอไป

ไทยโพสต • “อัจฉริยะ” รอง ผบ.ตร.ตั้ง

กรรมการวินัยรายแรง 4 ตํารวจคดีแตงโม

นําหลักฐานเท็จเขาสูสํานวน แจงฌาปนกิจ                                                          

ศพคริสตจักรเมธอดิสทรังสิต คลองสี่ 24 

พ.ค.นี้

วันที่ 3 พ.ค.65 ที่สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (ตร.) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ 

ประธานชมรมชวยเหลือเหย� ออาชญากรรม 

ย� นหนังสือถึง พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) ใหมีคํา

สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง 

และยายนายตํารวจที่ทําคดีการเสียชีวิต 

น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ หรือแตงโม 

จํานวน 4 นาย จากตําแหน�งเดิม มาประจํา

ที่ ศปก.ตร. โดยมี พ.ต.อ.กันตพัฒน ศรี

อมรรัตน รองผูบังคับการ 

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ-ประวิตร” เลนบท

เตมียใบเร� องนายกฯ สํารอง ลุงตูแคยักคิ้ว  

สวนลุงปอมบอกอาจารยวิษณุอธิบายแลว 

“นายกฯ” สายหัวเร� องเงินซื้อ ส.ส. 5-30 

ลานบาทลมเกาอี้ ลั่นไมหวั่นไหวจะทําใหดี                         

ที่สุด ชี้พรรคการเมืองตองไมทําสิ่งไมถูก

ตอง “สมศักดิ์” อัดราคาเวอรวังไมเขากับ

เวลาที่เหลืออยู “สันติ” โผลเปดขอมูลทอสง

น้ําอีอีซี กก.ยุทธศาสตร พปชร.สั่งเรงตีปบ

ผลงานชวงโคงสุดทาย  5 พ.ค.เตรียมหารือ

กรณี “พิเชษฐ”

เม� อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม กอน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจํา

สัปดาห พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา                      

โหม ปฏิเสธตอบคําถามส� อมวลชนกรณีสบาย 

ใจหรือยังที่ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประ                                                       

ชารัฐ (พปชร.) ยืนยันสนับสนุนใหเปนนายกฯ                                                                   

ตอ และไดพูดคุยกันหรือไม โดย พล.อ.ประ 

ยุทธหันมาทักทายวา สวัสดีจะ พรอมยักคิ้ว

ใหส� อมวลชน

ขณะที่ พล.อ.ประวิตรปฏิเสธตอบคํา                                                

ถามกรณีหาก พล.อ.ประยุทธตองพนจาก

ตําแหน�งกรณีดํารงตําแหน�งเกิน 8 ป พล.อ. 

ประวิตรสามารถเปนนายกฯ รักษาการได 

โดยไมไดหันมามองผูส� อขาว และไดเดินขึ้น

หองประชุม ครม.ทันที

ตอมาหลังประชุม พล.อ.ประวิตรตอบ

สั้นๆ ถึงเร� องนายกฯ รักษาการหากเกิด

อุบัติเหตุทางการเมืองกับ พล.อ.ประยุทธวา                                      

“อาจารยวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

บอกแลว” และเม� อถามตอวาไดพูดคุยกับ 

พล.อ.ประยุทธ์ในเรื่องนี้หรือเคลียร์ใจกัน

หรือยัง พล.อ.ประวิตรไมตอบ กอนขึ้นรถ

เดินทางกลับทันที

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม

วันพุธที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  4  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9303

อิสรภาพแหงความคิด

บี้ผบ.ฟน4ตร.

บิดคดีแตงโม

ฌาปนกิจ24พค.
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‘เอ็กซิมแบงก’ อวด

Q1 กําไรพุง

รวบผูตองหา

ยิง M16 เมืองพัทลุง

ไมหว่ันไหวทําดีท่ีสุด
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เคาะแผน

4.การเปลี่ยนผ่านการผลิตและการบริโภคไป 

สู่ความยั่งยืน และ 5.การเสริมสร้างความ 

สามารถของไทยในการรับมือกับความเสี่ยง

และการเปลี่ยนแปลงภายใต้ โรคอุบัติใหม่ 

“นี่คือแนวทางในการบริหารประเทศ

ต้องเป็นแบบนี้ เพราะทุกคนเกี่ยวพันกันไป

หมด เราต้องหาปัญหาให้เจอ และหาวิธีการ 

วางแผนงาน การใชจ้า่ย งบประมาณตา่งๆ ให้

พอเพียงไปด้วย เราก็ตั้งเป้าว่าจะทำายังไงจาก

แผนฉบบันี ้ทำาใหร้ายไดป้ระชาชาตติอ่หวัอยูท่ี ่

3 แสนบาท ต้องพยายามอย่างยิ่งยวด แต่ขีด

ความสามารถของคนทัง้ 8 ดา้น อยู่ในระดบัสงู 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับที่สูง” 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

ทั้งหมดมี 13 หมุดหมายในการพัฒนา 

4 มิติ 1.การบริหารโอกาสและความสามารถ 

2.ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

3.ความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และ 4.การผลักดันและพลิกโฉมประเทศ ตน

สั่งการให้รัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำา

หมุดหมายของแผนฉบับที่ 13 ไปพิจารณา 

แบ่งเป็นแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ เพื่อ

ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ พลิกโฉม

เปน็ประเทศทีม่กีารพฒันาสงูขึน้ ยกระดบัจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่

ไม่ใช่เรื่องที่เราทำาไม่ได้ ถ้าทุกคนร่วมมือกัน

โดยลดความขัดแย้งระหว่างกันให้มากที่สุด  

นายกฯ เปิดเผยด้วยว่า วันนี้ที่ประชุม 

ครม.ยังได้มีการชี้แจงความก้าวหน้าการ

ดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์

อำานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในการหาข้อมูลว่า

จะมกีารพุง่เปา้ไปสูร่ายครวัเรอืนไดอ้ยา่งไร ซึง่

กระทรวงมหาดไทยได้มีการรวบรวมข้อมูลมา

แล้ว จำานวนกว่า 6 แสนครอบครัว ที่จะต้อง

เข้าไปดูแลเป็นพิเศษก่อน ในเรื่องของความ

ยากจน 5 มิติ ประกอบด้วย รายได้ ที่อยู่อาศัย

การศึกษา การเข้าถึงบริการประชาชน และ

เรื่องของสุขภาพ ก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นตรงนี้ ได้อย่างไร และมอบหมายให้

แต่ละกระทรวงที่มีหน้าที่ โดยตรงไปดูว่าจะ

ปรับแก้แผนงานโครงการต่างๆ ได้หรือไม่ใน

การเข้าไปดูแลให้มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี 

2565 ให้ได้ตามนโยบายในการบริหารแบบ

พุ่งเป้าแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือน

ตาม Agri-Map หรือระบบแผนที่เกษตรเพื่อ

การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีอยู่ รวมทั้งการ

ส่งคนลงไปเดินเช็กว่าทำาได้จริงหรือไม่ ยังมี

การขาดแคลนตรงไหน และใครจะมีส่วนที่จะ

เข้าไปแก้ไข 

มีรายงานข่าวในที่ประชุม ครม. ว่า 

กระทรวงมหาดไทยได้รายงานเรื่องการขจัด

ความยากจน  โดย พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย ได้รายงานว่า  กระทรวง

มหาดไทยได้ลงไปทำาแผนความต้องการของ

ประชาชนให้แล้ว อยากให้ทุกหน่วยงานได้

ปฏิบัติตามแผน อาทิ  กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดูแลเรื่อง

ที่อยู่อาศัย กระทรวงสาธารณสุขที่ดูเรื่อง

สขุภาพ ขอให้ไปดำาเนนิการตอ่เพื่อให้ โครงการ

นีเ้สรจ็ รวดเรว็ และมผีลงานเปน็รปูธรรมออก

มา ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้ย้ำาว่า ขอให้ทำาให้ต่อ

เนื่อง เพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศ

ไว้ ต้องทำาให้สำาเร็จ

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า 

ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ซึ่งจะนำามาใช้ในปี 

2566-2570 ตามที่สำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 

และมอบหมายให้ สศช.นำาเสนอร่างแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ ก่อน

กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อนำาขึ้นทูลเกล้าฯ  

ถวายต่อไป

สำาหรับร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

เป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่สำาคัญใน

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติและ

กำาหนดทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรมุ่ง

เน้นในระยะ 5 ปีถัดไปคือปี 2566-2570 เพื่อ

ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ. 

บี้ ผบ.

กองแผนงานกิจการพิเศษ สำานักงานยุทธ 

ศาสตร์ตำารวจ นายตำารวจเวรอำานวยการ เป็น

ตัวแทนรับมอบหนังสือ

นายอัจฉริยะกล่าวว่า มายื่นหนังสือขอ

ใหม้คีำาสัง่ตัง้กรรมการสอบวนิยั 4 คน ประกอบ

ด้วย ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี , ผบก.ภ.จว.

นนทบุรี, ผบก.สส.ภ.1 และผบช.ภ.1 โดย 

ผกก.สภ.เมืองนนทบุรีและผบก.ภ.จว.นนทบุรี 

บกพรอ่งตอ่หนา้ที่ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบในการ

ชนัสตูรการตายของแตงโม ซึง่ตามหลกัตอ้งทำา

คดชีนัสตูรการตายควบคู่ไปกบัคดหีลกั แตก่ไ็ม่

ได้ทำา และการสั่งการตามสายบังคับบัญชา มี

การนำาพยานหลกัฐานอนัเปน็เทจ็เขา้สูส่ำานวน

การสืบสวนสอบสวน ไม่มีการอายัดเรือ ไม่มี

การตรวจสารเสพติดนายวิศาพัช หรือแซน 

และแถลงขา่วอนัเปน็เทจ็ ถอืเปน็เรื่องรา้ยแรง

ที่สร้างความเสียหายให้กับสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ จึงมาร้องให้ผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติมีคำาสั่งย้ายทั้ง 4 คนเข้า ศปก. และให้ตั้ง

กรรมการสอบวินัยร้ายแรง

นายอจัฉรยิะกลา่ววา่ ฝากใหส้ื่อมวลชน

ไปติดตามจุดจุดหนึ่งที่นิติเวชสถาน ที่นำาศพ

ออกมา และไปสร้างหลักฐานเท็จกันโดยหมอ

นติเิวช ซึง่มกีารทำาบาดแผลเพิม่เตมิเพื่อใหเ้ขา้

กับบาดแผลใบพัดเรือ ตนกไ็ม่ทราบเหมือนกัน

วา่อยูต่รงไหน เพราะมแีต่ในวดิีโอ จงึจะปลอ่ย

ภาพออกมาให้ช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นสถาน

ที่ใดจุดใด หลังอ้างว่าบาดแผลเข้าได้กับใบพัด

เรือ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถเข้า

ได้กับบาดแผลใบพัดเรือ เป็นการถูกคัตเตอร์

มากกว่า ส่วนแผลใหญ่ถูกมีดที่มีคม ซึ่งวันที่ 

9 พ.ค.นี ้จะแถลงเหน็ทัง้หมดทัง้ภาพและเสยีง

วา่เขาสรา้งหลกัฐานเทจ็กนัอยา่งไร และมีใคร

ที่ต้องถูกดำาเนินคดีเพิ่ม

นายอัจฉริยะกล่าวว่า ตำารวจแถลงข่าว

ไปเมื่อ 26 เม.ย. และยังแถลงเท็จซ้ำาอีกครั้ง 

เนื่องจากภาพได้จากหมอ ไม่ใช่มาจากกูเกิล 

การโกหกแล้วโกหกอีกทำาให้ไม่มีความน่าเชื่อ

ถือ ผมจึงให้หลักฐานชิ้นหนึ่งกับสื่อมวลชนให้

ไปตรวจสอบตรงนิติเวชที่มีการนำาศพออกมา 

ใช้อำานาจอะไรเอาออกมา และทำาไมถึงนำามา

ทำาหลักฐานเท็จ ตอนแรกในการชันสูตรการ

ตายบอกว่ามี 11 แผล แต่ตำารวจได้แถลงสรุป

ไปถึง 26 แผล 

“ในคลิปที่ ได้มาพบว่าผู้ที่ร่วมกันสร้าง

หลักฐานมีกันหลายคน อย่างน้อยก็มีผู้ชาย 

1 คน ผู้หญิงอย่างน้อย 2-3 คน เป็นหมอ มี

ภาพยืนยัน นอกจากนั้นจะเปิดชื่อกุนซือที่เป็น

หัวหน้าขบวนการนี้ ที่เป็นตำารวจชื่อย่อ “ต” 

ที่ยังอยู่ในราชการ ซึ่งคนนี้เป็นคนเดียวกับที่

อยู่เบื้องหลังคดีบอส อยู่วิทยา ทายาทเครื่อง

ดื่มชูกำาลังขับรถชนตำารวจเสียชีวิตด้วย” นาย

อัจฉริยะ กล่าว

ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก “Church of Joy  

ครสิตจกัรแหง่ความสขุ”  ได้ โพสตก์ำาหนดการ

พิธีฌาปนกิจ “แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ์ ใน

วนัองัคารที ่24 พฤษภาคม 2022 เวลา 14.00-

15.30 น. ณ คริสตจักรเมธอดิสท์รังสิตคลอง

สี่ จ.ปทุมธานี และเนื่องด้วยมาตรการการเฝ้า

ระวัง Covid-19 ทางเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ผู้

ร่วมงานแก่ครอบครัว ญาติ และบุคคลใกล้ชดิ

ที่ได้รับเชิญ โดยแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้า

งาน ทั้งนี้ คริสตจักรจะทำาการถ่ายทอดสดพิธี

ผ่านทางช่องยูทูบของคริสตจักร. 

ไม่หวั่นไหว

ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวใน

เรื่องนายกฯ สำารองว่า ยังไม่มีการประชุม

พรรค พปชร. จึงไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ และ

ตามรฐัธรรมนญูกไ็มม่เีรื่องนีอ้ยูแ่ลว้ สว่นกรณี

เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับ พล.อ.ประยุทธ์

ในการดำารงตำาแหน่ง 8 ปีนั้น ตามกลไก

รัฐธรรมนูญก็มีเรื่องรักษาการ ซึ่งเป็นเรื่องที่

นายกฯ และรองนายกฯ พูดคุยกันแล้ว ถือ

เป็นเรื่องปกติของการบริหารราชการแผ่นดิน 

แต่หากเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุทางการ

เมืองส่วนตัวคิดว่าก็ต้องมาคุยกัน เพราะเรื่อง

ดังกล่าวเป็นอำานาจของสมาชิกรัฐสภา ที่ต้อง

มาหาทางออกร่วมกัน ไม่ใช่เรื่องของพรรค                

พปชร.หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่ง อย่าลืมว่าต้องมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ร่วมด้วย ส่วนตัวคิดว่าเร็วเกินไปที่จะมาพูด

หรือตัดสินใจในเรื่องนี้ คงต้องรอดูเหตุการณ์

ตอนนั้นและพูดคุยร่วมกันของสมาชิกรัฐสภา 

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการวิเคราะห์หรือ

ไม่ทำาไมจึงมีข่าวเกิดขึ้นในช่วงก่อนเปิดการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิกล่าวว่า ถือ

เป็นเรื่องธรรมดา ก่อนเปิดการอภิปรายไม่ไว้

วางใจก็ต้องมีฝ่ายค้านและฝ่ายตรงข้ามที่ต้อง

ประโคมข่าว และสร้างประเด็นข่าวหรือสร้าง

กระแสกดดนัรฐับาลใหเ้กดิความไมเ่ชื่อมัน่ จงึ

อยากฝากสื่อมวลชนไปถงึประชาชนวา่ รฐับาล

ยังคุมเสียงได้ ยังสามารถผ่านการอภิปรายไม่

ไว้วางใจไปได้แน่นอน และคงทำางานได้ต่อไป 

ชัชชาติลั่นไม่เอาเวทีใหญ่

ขณะที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) 

ยืนยันว่า จะไม่กลับไปเล่นการเมืองสนาม

ใหญ่ หลังนายวิษณุระบุว่านายชัชชาติเป็นผู้

มีรายชื่ออยู่ในบัญชีนายกฯ ซึ่งไม่ทราบวิธีเอา

รายชื่อออก แตม่าทางการเลอืกตัง้ผูว้า่ฯ กทม.

ชดัเจนแลว้ จงึขอมุง่เนน้ไปทีส่นามผูว้า่ฯ กทม. 

รายงานขา่วจากทำาเนยีบฯ แจง้วา่ กอ่น

ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.ประวิตร 

และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

ได้เข้าไปหารือกันในห้องพักรับรอง ซึ่งติดกับ

ห้องประชุม ครม.ครู่หนึ่ง และมีการเข้าไป

ในห้องรับรองอีกครั้งในช่วงพักการประชุม 

ซึ่งบรรยากาศการประชุม ครม.เป็นไปอย่าง

ราบรื่น พล.อ.ประยุทธ์ค่อนข้างอารมณ์ดี 

เดินทักทายรัฐมนตรีทั่วห้อง มีการเกาะกลุ่ม

พูดคุยกับรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเอง พร้อม

กับบอกว่า รู้สึกดีที่ ได้กลับมาประชุมที่นี่อีก

ครั้ง และก่อนจะรับประทานอาหารกลางวัน 

พล.อ.ประยุทธ์ยังได้เอ่ยปากชักชวนรัฐมนตรี

ให้ร่วมรับประทานอาหารกันที่ห้องอาหาร แต่

เป็นที่น่าสังเกตว่า พล.อ.ประวิตรไม่ได้อยู่ร่วม

รับประทานอาหารด้วย

นอกจากนี ้ในชว่งทา้ยการประชมุ ครม. 

พล.อ.ประยุทธ์ได้อ่านคำาถามที่สื่อมวลชนที่ส่ง

มาถามใหท้ีป่ระชมุฟงั โดย พล.อ.ประยทุธร์ะบุ

ว่า “เดี๋ยวให้ โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ไปพูด 

ผมไม่พูดหรอก” ทั้งนี้ เมื่ออ่านมาถึงคำาถาม

เรื่องซื้อตัว ส.ส. 5-30 ล้านบาท และมีกระแส

ข่าวล็อบบี้พรรคเล็กนั้น พล.อ.ประยุทธ์พูด

ว่า “ผมไม่หวั่นไหว จะทำาให้ดีที่สุด ส่วนเรื่อง                                           

นายกฯ คนนอก รองวิษณุบอกไปแล้ว ผมไม่

ได้ตอบอะไร”

ทั้งนี้ หลังประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์

ตอบคำาถามถงึกระแสขา่วซือ้เสยีง ส.ส.ในสภา

เพื่อล้มเก้าอี้นายกฯ มีความหวั่นไหวหรือไม่ 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ส่ายหัวก่อนระบุว่า “ไป

หาหลักฐานมาสิ ใครจะพูดอะไรก็พูดได้” เมื่อ

ถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ซื้อเสียง ส.ส.วงเงิน

ตั้งแต่ 5-30 ล้านบาท พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 

ไม่มี เพราะไม่เคยทำา

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า แสดงว่าเป็นเพียง

การปั่นราคาของ ส.ส.เพื่อปลุกกระแสตอนนี้ 

ไม่มีการล้มเก้าอี้จริงใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

ไม่ตอบคำาถาม พร้อมหันไปไหว้ศาลพระภูมิ

เจ้าที่และศาลตายายประจำาทำาเนียบฯ ซึ่งเป็น

จังหวะพอดีที่เดินผ่าน และเมื่อรุกถามอีกว่า 

สถานการณ์อะไรก็ยังไม่เกิด ทำาไมจึงมีกระแส

ข่าวการล้มนายกฯ เกิดขึ้น และนายกฯ อ่าน

สถานการณ์อย่างไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 

“ก็ไปถามเขาสิ เออ ไม่อ่านละ”

เมื่อถามอีกว่า จะต้องสืบสาวราวเรื่อง

อีกหรือไม่ว่าใครเป็นคนปลุกกระแสเรื่องเหล่า

นี้ขึ้นมา พล.อ.ประยุทธ์ย้อนว่า “ข่าวมาจาก

ไหนล่ะ” ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้คุยเรื่องนี้กับ 

พล.อ.ประวิตรหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ว่า “ก็คุยกันอยู่ทุกวัน” ก่อนเดินขึ้นไปยังห้อง

ทำางานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันที

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวหลังประชุม 

ครม.อกีวา่ ยนืยนัวา่วนันีท้ำาอยา่งไรใหป้ระเทศ

ของเราเข้มแข็งที่สุด มีความรักและความ

สามัคคี ซึ่งทุกคนต้องทราบดีว่า วันนี้มีหลาย

ปัญหาที่อยู่นอกการควบคุมของเรา ซึ่งทำาไม่

ได้มากนักในการแก้ปัญหาให้เร็วขึ้น แต่เราก็

ต้องพยายามหามาตรการและวิธีการที่เหมาะ

สม ทำาอย่างไรให้ทั่วถึง และดูแลประชาชนได้

เพียงพอ อาจไม่ได้อย่างที่ทุกคนต้องการ แต่

เราก็พยายามจะดูแลให้ได้มากทุกกลุ่ม

ทัง้นี ้พล.อ.ประยทุธก์ลา่วทิง้ทา้ยดว้ยวา่ 

เรื่องอื่นๆ ที่เป็นปัญหาที่มีคนพูดตรงนู้นตรงนี้ 

เดีย๋วกช็ีแ้จงไปแลว้กนั ทกุอยา่งนายกฯ ไมเ่คย

ปล่อยผ่าน ถ้ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรต่างๆ ก็

สอบขอ้เทจ็จรงิมากแ็ลว้กนัวา่ใครไดป้ระโยชน ์

เสียประโยชน์ ใครทุจริตตรงไหน ได้สั่งการไป

หมดแล้ว นั่นคือหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ถ้า

ตรวจสอบแล้วมันผิดมันถูกก็ว่าไปตามข้อเท็จ

จริง แค่นั้นเอง

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ตอบคำาถามผู้สื่อข่าวตาม

ที่นายกฯ มอบหมายถึงกรณีขบวนการจ่าย

คา่หวั ส.ส. 5-30 ลา้นบาท เพื่อโหวตลม้นายกฯ 

ว่านายกฯ ชี้แจงว่าให้ช่วยกันติดตามว่าเป็น

เรื่องจริงหรือไม่ เป็นสิ่งที่ทุกพรรคการเมือง

ต้องไม่ดำาเนินการในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

นายธนกรยังตอบคำาถามกรณีกรม

ธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เซ็นสัญญา

สัมปทาน 30 ปีกับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ใน

โครงการท่อน้ำาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (อีอีซี) มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งมี

การยื่นรอ้งวา่การประมลูดงักลา่วไม่โปรง่ใสวา่                                                             

นายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังตรวจ

สอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยให้มีการตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบโดยเรว็ในทกุขัน้ตอน สว่น

ที่ถามว่า ฝ่ายค้านเตรียมนำาเรื่องนี้อภิปรายไม่

ไว้วางใจในสภาในเรื่องนี้ เนื่องจากเกิดความ

เสียหาย นายกฯ ชี้แจงว่า ทราบดีอยู่แล้ว ซึ่ง

จะหาข้อเท็จจริงใครได้ใครเสียด้วยความเป็น

ธรรม ส่วนที่กรมธนารักษ์ขอเลื่อนลงนามใน

สัญญาออกไปก่อนนั้น นายกฯ ระบุว่า ขอให้

รอผลตรวจสอบข้อเท็จจริง

ส่วนนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การ

คลัง และเลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวถึง

นายพเิชษฐ สถริชวาล ส.ส.บญัชรีายชื่อ พรรค                                                                    

พปชร. เตรยีมนำาประเดน็การประมลูโครงการ

ท่อส่งน้ำาในพื้นที่อีอีซีมาร่วมอภิปรายไม่ไว้

วางใจกับฝ่ายค้านว่า คงไม่มีอะไร กรมธนารักษ์

ได้ทำาทุกอย่างตามขั้นตอนแล้ว การให้ข้อมูล

ที่ ไม่ใช่ความจริง ถ้าพูดแบบส่วนตัวก็ว่าไป 

ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อีส

วอเตอร์ จำากัด (มหาชน) เพราะการประปา

ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ถือหุ้นอยู่ 40% ดังนั้น

จึงเป็นบริษัทเอกชน ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ เลย

ไม่สามารถไปเอื้ออะไรได้ การแข่งขันราคา

ก็เห็นโดยชัดเจนว่า บริษัทที่แพ้ประมูลได้ให้

ประโยชน์กับรัฐในระยะเวลา 30 ปี ประมาณ 

24,000 ล้านบาท ส่วนบริษัทที่ชนะประมูลให้

ผลประโยชนก์บัรฐั 25,600 ลา้นบาท จากนีจ้ะ

ดำาเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิที่จะทำา

‘สันติ’ เปิดข้อมูลตอบโต้

“กรมธนารักษ์เห็นกระแสความไม่

เข้าใจ คงจะไปตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ

ให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ เพราะต้องเข้าใจว่า

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทที่ได้รับสัมปทาน

จา่ยผลประโยชน์ใหร้ฐั 552 ลา้นบาท เมื่อกรม

ธนารกัษเ์ปดิประมลูใหม ่บรษิทัทีแ่ขง่ขนัใหผ้ล

ประโยชนก์บัรฐั 25,000 ลา้นบาท แตกตา่งกนั

มากกว่ากี่เท่าก็คำานวณไม่ถูก ต้องถามบริษัทที่

แพ้ประมูลว่าในอดีต 30 ปีที่ผ่านมา เงินเหล่า

นี้ ไปไหนหมด ซึ่งเป็นข้อสำาคัญที่เราไปตรวจ

สอบ” นายสันติกล่าว

เมื่อถามถึงกรณีนายพิเชษฐเป็น ส.ส. 

พรรค แต่กลับมาตรวจสอบเลขาธิการพรรค 

นายสันติกล่าวว่า นายพิเชษฐเพิ่งมาอยู่ใหม่ 

การที่มาระบุว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ 

ทั้งที่ พปชร.ไม่มีกลุ่ม จึงไม่อยากไปวิจารณ์ 

ส่วนจะมีบทลงโทษอย่างไรหรือไม่ เรื่องนี้อยู่

ที่กรรมการบริหารพรรค ยังไม่รู้จะนำาเข้าที่

ประชุมเมื่อใด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 

ในฐานะ กก.บห.พรรค พปชร. และประธาน

คณะกรรมการยทุธศาสตรพ์รรค พปชร. กลา่ว

ถึงกระแสข่าวพรรคเล็กไปรับประทานอาหาร

กับพรรคเพื่อไทย (พท.) ทำาให้ถูกตั้งข้อสังเกต

ว่าอาจหารือเรื่องล้มรัฐบาล ว่าถ้าทบทวนดู

จะเห็นว่าปีสุดท้ายของรัฐบาลจะเป็นแบบนี้ 

เพราะฝา่ยคา้นกจ็ะตอ้งตดิตามงานของรฐับาล 

ขณะที่เราก็ต้องเร่งงานของเราให้ออกมาเป็น

รูปธรรม ส่วนพรรคเล็กถ้าเขาไม่ออกมาพูด

หรอืมบีทบาทในชว่งปสีดุทา้ยเพื่อทำาใหม้รีาคา 

เขาก็ไม่มีราคา 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวถึงค่าหัวของ                                                              

ส.ส.จำานวน 5-30 ล้านบาท เพื่อล้ม พล.อ. 

ประยุทธ์ นายสมศักดิ์กล่าวว่า คงไม่ใช่อย่าง

นั้น จะใช้อะไรมากมายขนาดนั้น การจะล้ม

รัฐบาลหรือล้มใคร 30 ล้านบาทมากเกินไป

กับเวลาของรัฐบาลที่เหลือไม่กี่เดือน เป็นไป

ไม่ได้ โมเมไปเอง ย้ำาว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะ

ตัวเลขไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของรัฐบาล

จากวันนี้ ไปถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือ

วันที่อาจจะมีปัญหาใดเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 

ก็เหลือไม่กี่เดือน จะไปจ่ายอะไรตั้ง 30 ล้าน 

จากประสบการณ์ดูแล้วไม่ใช่ และไม่น่าเชื่อ 

และไม่น่าจะมี

ด้านนายชัยวุฒิกล่าวประเด็นนี้ว่า ต้อง

ไปถามคนที่ให้ข่าวเรื่องนี้ จึงไม่ทราบ  แต่ยัง

ไม่ถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องเช็กเสียง ส.ส. วันนี้

ยังไม่ถึงเวลาโหวต จึงยังไม่ทราบ แต่การพูด

ถึงเรื่องเงินเรื่องทองในลักษณะนี้ก็ฟังมาโดย

ตลอด แตก่ไ็มเ่หน็มขีอ้เทจ็จรงิอะไร สว่นกรณี

นายพิเชษฐเดินสายไปรับประทานอาหารร่วม

กับพรรคฝ่ายค้านนั้น ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของ

นายพิเชษฐ ซึ่งมีสไตล์เป็นแบบนี้ ท่านอาจ

ชอบไปคุยกับคนโน้น สังสรรค์กับคนนี้ ซึ่งคิด

ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว อย่าไปมองเป็นเรื่องของ

พรรคหรือปัญหาทางการเมือง

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ในฐานะประธานกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

ยืนยันว่า มั่นใจและยืนยันว่าเสียงสนับสนุน

รัฐบาลยังแน่นปึ้ก

5 พ.ค.ถกกรณีพิเชษฐ

ด้านนายสุรสิทธ์ิ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะวิปรัฐบาล 

กล่าวว่า วิปรัฐบาลนัดประชุมวันท่ี 17 พ.ค. เพื่อ

หารือถึงวาระประชุม โดยมีวาระร่างกฎหมาย

ของรัฐบาลท่ีเตรียมเสนอต่อสภาประมาณ 5 

ฉบับ ส่วนกรณีของกลุ่มนายพิเชษฐน้ัน เบ้ือง

ต้นในวันท่ี 5 พ.ค. คณะกรรมการยุทธศาสตร์

ของพรรคจะหารือ และคาดว่าจะนำาเรื่องเข้าสู่

ท่ีประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา

“กรณีของนายพิเชษฐ ผมเชื่อว่าไม่มี

ปญัหา หากมกีารลงมตใินวาระสำาคญัๆ ผู้ใหญ่

สามารถพดูคยุกนัได ้โดยเปน็สภาพทัว่ไป สว่น

กรณีที่ไปพูดคุยกับพรรคฝ่ายค้านนั้น ผมมอง

ว่า ส.ส.แต่ละคนมีพรรคพวก เพื่อนฝูงการ

รับประทานอาหารเป็นเรื่องปกติ วาระโหวต

ในเรื่องสำาคัญๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต เชื่อว่าไม่

ปลอ่ยวาง ตอ้งคยุใหช้ดัเจน” นายสรุสทิธิก์ลา่ว

เมื่อถามว่า กรณีที่กลุ่ม ส.ส.16 ระบุว่า

จะโหวตสนับสนุนฝ่ายค้านไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

นายสุรสิทธิ์กล่าวว่า เชื่อว่าไม่ถึงขนาดนั้น 

และไม่เป็นแบบนั้น

วันเดียวกัน มีการประชุมคณะกรรม 

การยุทธศาสตร์พรรค พปชร. โดยนายสม

ศักดิ์กล่าวภายหลังเป็นประธานว่า ได้หารือ

กับรัฐมนตรีของพรรคว่าต้องรีบนำาเสนอผล

งานให้ประชาชนได้รับรู้ว่ามีผลงานใดบ้าง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพจิารณากฎหมายตา่งๆ 

งานทีก่ำาลงัทำาใกลจ้ะเสรจ็ และผลงานใดทีเ่ปน็

ประโยชน์กับประชาชน รวมถึงผลงานที่กำาลัง

จะทำาในระยะ 10 เดือนหลังจากนี้ ให้รีบนำา

มาเสนอต่อประชาชน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นผล

งานรัฐบาลด้วย

“ให้รัฐมนตรีของพรรครีบโชว์ผลงาน 

และรีบบอกและจะได้คิดของใหม่ นโยบาย

ใหม่สำาหรับเวทีการเลือกตั้งในวันข้างหน้า 

เพราะปีสุดท้ายหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก” นาย

สมศักดิ์กล่าว

นายชัยวุฒิกล่าวเช่นกันว่า ที่ประชุมได้

ใหเ้รง่ประชาสมัพนัธผ์ลงานรฐับาลในชว่งโคง้

สุดท้าย เพราะเหลือเวลาอีกไม่ถึงปี ส่วนเป้า

หมายของพรรคยังคง 150 ที่นั่งเหมือนเดิม 

หรือจะเพิ่มเป็น 200 แต่  150  พอแล้ว  เพราะ

เป็นจำานวนที่สามารถตั้งรัฐบาลได้

เมื่อถามว่า  พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าจะ

ได้ 250 เสียง  แลนด์สไลด์แน่นอน นายชัย

วุฒิกล่าวว่า ต้องดูช่วงใกล้ๆ ตอนนี้ดูไม่ออก 

เพราะยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้ง และเป็นสิทธิ์ของ

แต่ละพรรคที่จะตั้งเป้าหมาย ส่วนจะสำาเร็จ

หรอืไมน่ัน้ อยูท่ีป่ระชาชนจะใหค้วามไวว้างใจ

มากน้อยแค่ไหน

สูตรไหนก็ถึงศาล รธน.

ขณะเดียวกัน นายสาธิต ปิตุเตชะ 

รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ….. กล่าวถึงวิธีการ

คำานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ว่าจะต้อง

หาร 100 หรือหาร 500 ว่าหากตีความตาม

รัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปแล้ว มีความชัดเจนคือ 

ตอ้งหารดว้ย 100 แตถ่า้ใครเหน็ตา่งตอ้งไปยื่น

ทีศ่าลรฐัธรรมนญูใหว้นิจิฉยั ซึง่ไมเ่กีย่วกบัการ

พิจารณาในชั้น กมธ. และคาดว่าจะพิจารณา

ในสัปดาห์หน้า

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะ กมธ. กล่าว

ว่า สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ คาดว่าจะ

ได้พิจารณาวันที่ 11 พ.ค. ส่วนประเด็นสูตร

คำานวณที่ใช้ตัวเลข 100 หารเพื่อหาคะแนน

เฉลี่ยของ ส.ส.พึงมี 1 คน ส่วนตัวมองว่าเป็น

ความเห็นของ กมธ. 2-3 คนเท่านั้น แต่ส่วน

ใหญ่สนับสนุนให้ใช้ตัวเลข 500 หาร ซึ่งใน

รายละเอียดนั้น ในฐานะผู้เสนอหลักจะขอไป

ต่อสู้ในชั้น กมธ. 

“ไม่ว่าแนวทางที่ถูกเห็นชอบจะเป็น

หารด้วยจำานวน 100 หรือ 500 ต้องถึง

ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด เนื่องจากขัดต่อ

เจตนารมณ์และบทหลักของรัฐธรรมนูญ 

กล่าวคือ หากหารด้วยจำานวน 100 จะขัดต่อ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ส.พึงมี 

รวมถึงมาตรา 93 และมาตรา 94 ส่วนกรณี

หารด้วยจำานวน 500 แม้จะขัดกับมาตรา 91 

แต่สอดคล้องกับมาตรา 93 มาตรา 94 และ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ส.ส.พึงมี ดังนั้นไม่

ว่าสูตรคำานวณจะออกมาอย่างไร ล้วนไม่ตรง

กบัขอ้กฎหมาย ตอ้งถกูส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ” 

นพ.ระวีกล่าว และยืนยันว่า การส่งเรื่อง

ตีความ ไม่ใช่การยื้อกฎหมาย เพราะมีกรอบ

ทำางาน 6 เดือน.

นเมื่อมาแล้วว์ว์ว์...ยังไงๆ ย่อมต้องดีกว่าไม่คิดจะมา 

สำาหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยแลนด์ แดน

สยาม ของหมู่เฮาอย่างเป็นทางการ โดยท่านนายก

รัฐมนตรีญี่ปุ่น-ยุ่นปี่ นายฟูมิโอะ คิชิดะ อันตรงกับวาระ

ครบรอบสัมพันธภาพไทย-ญี่ปุ่นที่อยู่ยั้งยืนยงมานานถึง 135 ปี 

ส่วนจะก่อให้เกิดความปลาบปลื้ม ปีติ ยินดี ทะลักไหลล้นหลาม

ระหว่างแต่ละฝ่ายไปถึงขั้นไหนต่อขั้นไหน อันนั้น...ก็คงต้องคอย

ติดตามกันไปเป็นระยะๆ...

คือโดยลักษณะความผูกพัน ใกล้ชิด ติดพัน ระหว่างคุณ

พี่ญี่ปุ่น-ยุ่นปี่กับประเทศไทยแลนด์ แดนสยามของหมู่เฮา ตลอด

ช่วงระยะ 135 ปีที่ผ่านมานั้น คงต้องยอมรับเอาจริงๆ นั่นแหละ

ว่า...ออกจะมีลีลาคล้ายบทเพลงยุคโบร่ำา-โบราณของอดีตครู

เพลง สุรพล สมบัติเจริญ ที่มีชื่อว่า 16 ปีแห่งความหลัง อยู่พอ

สมควรเหมือนกัน หรือ ทั้งรัก-ทั้งชัง-ทั้งหวานและขมขื่น กันไป

ตามสภาพ ไม่ว่าจะย้อนยุคไปถึงครั้ง ยามาดา นางามาสะ โน่น

เลย ที่บทจะได้รับความยกย่อง ชื่นชม สรรเสริญเยินยอ ก็เป็น

ไปในระดับสุดๆ แต่บทจะหันมาเกลียดชัง เขม่นตา เขม่นเท้า 

เปรี้ยวมือ เปรี้ยวเท้า ก็เล่นเอาชาวญี่ปุ่น-ยุ่นปี่แทบเผ่นหนีออก

จากประเทศไทยแทบไม่ทัน...

หรือจะในยุค โกโบริ หรือยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่แม้

จะดูดดื่มอยู่มั่งในช่วงแรกๆ ในฐานะประเทศมหาเอเชียบูรพา

หรือประเทศที่ร่วมอยู่ใน วงไพบูลย์เอเชีย ด้วยกัน แต่สุดท้าย...

เมื่อ ญี่ปุ่นแพ้-แต่พี่ ไทยไม่แพ้ บรรดาความดูดดื่มทั้งหลายจะ

กลายสภาพเป็นความเดือดดาล แดดิ้น-แดยัน หรือไม่? เพียง

ใด? ก็แล้วแต่จะไปคิดๆ กันเอาเอง แต่ที่แน่ๆ ก็คือ...บทบาท

ของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อไทย โดยเฉพาะในด้านการเงิน-การทอง 

การเศรษฐกิจ ย่อมเป็นอะไรที่มิอาจปฏิเสธได้อยู่แล้วแน่ๆ แม้อดีต

ผู้นำานักศึกษาชาวไทย อย่างคุณพี่ ธีรยุทธ บุญมี ท่านจะเคยลุก

ขึ้นมา ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น อย่างเป็นระบบและกิจการ เมื่อหลาย

ต่อหลายสิบปีที่แล้ว แต่ยังไงๆ ไทยก็ยังคงต้อง เสร็จญี่ปุ่น อยู่ดีนั่น

แหละ โดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจ...

การเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ 9 ปี ของ

ผู้นำาระดับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคราวนี้...จึงคง ไม่ธรรมดา อยู่แล้ว

แน่ๆ หรือไปๆ-มาๆ...อาจไม่ต่างอะไรไปจากครั้งที่ท่านอุตส่าห์ค้ำาถ่อ 

ถ่อร่าง เดินทางไปเยือนประเทศอินตะระเดียอย่างเป็นทางการ ไป

จับเข่า จับหัวหน่าว บีบๆ คลึงๆ นวดๆ เพื่อหวังให้ผู้นำาอินเดีย เลิก

หันไปจูบปาก ไปสวมกอดกับ หมีขาวรัสเซีย อันเป็นไปตามความ

ปรารถนาและต้องการของคุณพ่ออเมริกา ที่สามารถแผ่อำานาจและ

บารมี ครอบญี่ปุ่น ซะอยู่หมัด!!! มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

ภายใต้มุมมองและแนวคิดของชาวญี่ปุ่นเอง ที่เรียกขานกันในนาม 

ลัทธิโยชิดะ อะไรประมาณนั้น...

แต่ก็อย่างว่านั่นแหละ...ผู้นำาอินตะระเดีย อย่างนายกฯ นเรน 

ทรา โมด ีนั้น ท่านคงไม่ใช่หันซ้าย-หันขวากันได้ง่ายๆ เผลอๆ อาจ

ต้องเจอกับเนื้อเพลงอินเดียที่คุณพี่ บุญธรรม พระประโทน นำา

มาแปลงเป็นไทยๆ นั่นแหละว่า อย่ามาดันกูซิ...กูเจ็บกูนะ อะไร

ทำานองนั้น คือด้วยความแน่วแน่ มั่นคง ในความเป็นประเทศ

เอกราช ในอำานาจอธิปไตยของตัวเอง อีนี่...แขกก็เลยยังคงต้องซื้อ

น้ำามันรัสเซีย ถ่านหินรัสเซีย ไปจนถึงอาวุธ S-400 จากรัสเซีย ฯลฯ 

อย่างไม่คิดจะผันแปรไปเป็นอื่น...นะนายจ๋า ส่งผลให้ผู้นำาญี่ปุ่น-ยุ่น

ปี่ อย่างนายกฯ คิชิดะ ต้องกลับบ้านมือเปล่าล้วนๆ ชนิดถ้าเป็น

ซามูไรยุคก่อน อาจแทบต้องฮาราคีรี ต้องคว้านท้องตัวเอง เอาเลย

ถึงขั้นนั้น...

อย่างไรก็ตาม...ภายใต้ความต้องการสนองตอบต่อความ

ปรารถนาและความต้องการของคุณพ่ออเมริกา อย่างชนิดมุ่ง

ม่ันเอามากๆ การออกเดินสายเยือนโน่น เยือนน่ี ของท่านนายกฯ                                                                                

ญี่ปุ่นรายนี้ จึงเป็นอะไรที่พอคาดเดาได้ ไม่ยาก ว่าหวังอะไร? 

หรือต้องการอะไร? กันแน่ แต่สำาหรับการลงนามความร่วมมือ

ไม่ว่าด้านการเงิน ด้านความมั่นคง หรือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ 

และเทคโนโลยี ไปจนถึงด้านความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับ

ประเทศไทย เพื่อบรรลุความเป็น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ระหว่างกัน

และกันนั้น จะนำาไปสู่อะไรในวันนี้ หรือในอนาคตข้างหน้า ก็ยัง

ยากซ์ซ์ซ์ที่จะสรุปได้ชัดเจน ด้วยเหตุเพราะโดยบุคลิกลีลาของ

ประเทศไทยกับประเทศอย่างอินตะระเดียนั้น ย่อมผิดแผก แตก

ต่าง กันไปตามสภาพ...

หรือด้วยความเป็น สยามไมซ์เซชั่น ที่เคยทำาให้ ญี่ปุ่น

แพ้-แต่ไทยไม่แพ้ หรือเคยทำาให้ ยามาดา นางามาสะ ต้องเผ่น

หนีกลับบ้านแทบไม่ทัน เลยคงไม่อาจ ฟันธง ลงไปได้อย่างมิด

ด้าม เต็มด้าม ว่าพี่ไทยคงต้อง เสร็จญี่ปุ่น โดยมิอาจหลีกเลี่ยง

หรือปฏิเสธ เหมือนอย่างที่เคย เสร็จอเมริกัน มาโดยตลอด คือ

อย่างน้อย...เมื่อกระทรวงต่างประเทศไทยท่านถึงกับต้องออก 

แถลงการณ์ ปฏิเสธว่าท่านไม่คิดจะ ขายชาต ิ โดยเด็ดขาด อีก

ทั้งภายใต้ ความลื่นไหล ของผู้นำาประเทศอย่างท่านนายกฯ บิ๊ก

ตู่ ที่สามารถเถลือกไถลมาได้ถึง 8 ปีเต็มๆ ยังไง...คงต้องรอดู 

หรือคงต้องค่อยๆ ติดตามกันไปเป็นระยะๆ อย่าถึงกับต้องไป

หงุดหงิด งุ่นง่าน โกรธกริ้ว ฉิวฉุนล่วงหน้าจนเกินเหตุ ระหว่าง

นี้...ก็ลองหันไปฟังเพลง 16 ปีแห่งความหลัง ของครู สุรพล 

สมบัติเจริญ ไปพลางๆ ก่อนก็แล้วกัน...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก John Paton Davies... 

“Successful diplomacy, like successful marriage, is not 

much publicized. – การทูตท่ีประสบความสำาเร็จเช่นเดียวกับ

การสมรสอันสมหวัง ที่ ไม่ถูกนำามาป่าวประกาศให้เอิกเกริก...”

ค่อยๆ ติดตามกันไปเป็นระยะๆใ
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3บทความ-ในประเทศ

านเมือง เร่ิมพูดถึง soft power หนาหูข้ึนทุกวัน  

แต่สำ�หรับพรรคก�รเมืองที่มีจำ�นวนม�กในประเทศ

เร�ขณะนี้  ยังน้อยนักที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ทั้งที่จะเป็นตัวสร�้ง

ร�ยได้เข�้ประเทศไม่น้อย

เชื่อว่�พรรคก�รเมืองใดไม่มีทิศท�งหรือนโยบ�ยส่ง

เสริมสนับสนุนที่เกี่ยวกับ soft power นวัตกรรม เทคโนโลยี 

คว�มนิยมของพรรคนั้นๆ ก็มีแต่จะถดถอยลงไปเรื่อยๆ ต้อง

ยอมรับว�่ยุคสมัยเปลี่ยนไป ช่องท�งทำ�ม�ห�กินเพิ่มม�กขึ้น 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ส�ม�รถถ่�ยทอด “ของดี”  ให้ลูกค�้ทั่ว

ทุกมุมโลกภ�ยในไม่กี่น�ที แต่ภ�ครัฐยังไม่สนับสนุนเท่�ที่

ควร       

เมื่อวันเส�ร์ที่ผ่�นม� (30 เม.ย.) ในง�นประชุม

ใหญ่ส�มัญของ “พรรค

กล้�” พรรคน้องใหม่ที่

เกิดขึ้นม�ได้เพียง 2 ปี 

ตอกย้ำ�บนเวทีถึง Po-

sitioning ของตัวเอง

อย่�งชัดเจนในเรื่องนี้ 

ทั้งยังบอกด้วยว่�ม�

เพื่อช่วย “ป�กท้อง” 

โดยเฉพ�ะกับธุรกิจ

ขน�ดเล็ก ของคนตัว

เล็ก      

พรรคภูมิใจนำ�

เสนอโครงก�รที่ ได้

เข�้ไปช่วยเหลือประช�ชนโดยตรง อย่�ง กล้าปลดหนี้ โดย

พรรคเป็นตัวกล�งประส�นลูกหนี้นอกระบบกับธน�ค�ร ซึ่ง

อย่�งน้อยก็ทำ�ให้ชีวิตคว�มเป็นอยู่สงบขึ้นจ�ก “แก๊งทวง

หนี้” มห�โหด    

ขณะที่ วรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้�พรรค หนึ่งในทีม

เศรษฐกิจของพรรค กล่�วบนเวทีพย�ย�มชี้ช่องว่� วิถี

ชีวิต คว�มเชื่อของไทยนั้นส�ม�รถแปลงเป็นมูลค่�ได้ ยก

ตัวอย่�งเช่น นักท่องเที่ยวช�วจีน ฮ่องกง เดินท�งม�ท่อง

เที่ยวไทย  จะต้องแวะม�สักก�ระพระพรหมศักดิ์สิทธิ์ที่

แยกร�ชประสงค์  นอกจ�กนี้ยังกล�่วถึง การท่องเที่ยวสา

ยมู คว�มงดง�มของพุทธศิลป์และพุทธคุณของพระเครื่อง 

ของขลังด้วย

 เดอะหมู วรวุฒิ แนะว�่ ต้องสร้�งโอก�ส ติดอ�วุธ

เรื่องคว�มรู้และทุน และก�รให้แต้มต่อคนตัวเล็ก โดย

ใช้ โมเดลก�รค้�ข�ยออนไลน์เหมือนที่จีนเคยทำ�ประสบ

คว�มสำ�เร็จม�แล้ว ทั้งยังบอกด้วยว่�ไทยได้เปรียบเรื่อง

อุตส�หกรรมอ�ห�ร ส�ม�รถเปลี่ยนเกษตรกรเป็นผู้ประกอบ

ก�รเกษตรได้ แต่กระทรวงพ�ณิชย์ต้องร่วมมือกับกระทรวง

อุตส�หกรรม และกระทรวงเกษตรฯ

ตอนท้�ยย้ำ�อีกว�่ พรรคกล�้คือตัวจริงด้�นเศรษฐกิจ  

ทำ�ง�นแบบ โอกาสนิยม ไม่ใช่ ประชานิยม ที่ใช้ของล่อใจ

ช�วบ้�นเพื่อแลกคะแนน โดย “โอก�สนิยม” คือ ก�รให้

ช�วบ้�นเติบโตต�มแบบศ�สตร์พระร�ช� คือไม่ให้ปล� แต่

ให้เบ็ดไว้สำ�หรับตกปล�.

มินน่ีเม้าธ์

ท่องเที่ยวสายมู

บ้โวย‘กทม.’ขวางใช้พื้นที่ดีเบต

‘อาทิตย์อุทัย’ ที่ ไทย

วรวุฒิ อุ่นใจ

นน้ี “๔ พฤษภาคม” วันฉัตรมงคล

ขอนำ�เรื่อง “มงคล” จ�กท่ี “น�ยกฯ ประยุทธ์” โพสต์เฟซ ถึงก�ร

ม�เยือนของน�ยกฯ ญ่ีปุ่น “น�ยคิชิดะ ฟูมิโอะ” ระหว่�ง ๑-๒ พ.ค.

๖๕ บ�งตอนม�บันทึกไว้ ดังน้ี

ประยุทธ์ จันทร์โอช� Prayut Chan-o-cha 

พ่ีน้องประช�ชนช�วไทยท่ีรักทุกท่�นครับ

ช่วงวันท่ี 1-2 พ.ค.น้ี ประเทศไทยมีโอก�สท่ีดีย่ิง ในก�รให้ก�ร

ต้อนรับก�รเยือนอย่�งเป็นท�งก�ร ของน�ยคิชิดะ  ฟูมิโอะ น�ยกรัฐมนตรี

ญ่ีปุ่น และคณะกว่� 100 คน ซ่ึงเป็นผู้แทนระดับสูงจ�กหล�ยกระทรวง

สำ�คัญของญ่ีปุ่น 

ผมมีคว�มยินดีท่ีจะเรียนให้ทร�บถึงคว�มสำ�เร็จร่วมกัน เพ่ิมพูน

คว�มเป็น “หุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์” ระหว่�งไทยและญ่ีปุ่นแข็งแกร่งย่ิง

ข้ึน ดังต่อไปน้ี

1.ก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พ Startup 

และ SMEs ให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ 

ท้ังก�รร่วมมือภ�ยใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศ�สตร์ก�รเติบโตสีเขียวของท้ังสองประเทศ

2.ก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กญ่ีปุ่นในอุตส�หกรรมเป้�หม�ยสำ�คัญ

ของไทย โดยเฉพ�ะในอุตส�หกรรมแห่งอน�คต 

เช่น ย�นยนต์ไฟฟ้�-แบตเตอร่ี-อะไหล่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ

เซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ  BCG ท้ังในพ้ืนท่ี EEC และท่ัว

ทุกภูมิภ�คของไทย 

รวมท้ังเรื่องเวชภัณฑ์-ย�-เครื่องมือแพทย์ ซ่ึงญ่ีปุ่นเป็นหน่ึงในผู้

ผลิตย�ระดับโลก รัฐบ�ลก็พร้อมท่ีจะสนับสนุนให้เกิดก�รลงทุน ก�รวิจัย 

หรือขย�ยธุรกิจ โดยต้ังโรงง�นผลิตย�ในประเทศไทยให้ม�กข้ึน 

โดยไทยมีคว�มพร้อมด้�นบุคล�กรท�งก�รแพทย์ นักวิจัย และส่ิง

อำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ เพื่อส่งเสริมบทบ�ทของไทย ให้เป็น “ศูนย์กล�ง

ด้�นสุขภ�พและก�รแพทย์ของโลก”

3.ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมเป้�หม�ยและพ้ืนท่ี EEC

 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ โดยส่งเสริมก�รสร้�งแรงง�นทักษะ

สูงใน 12 อุตส�หกรรมเป้�หม�ย ท่ีรองรับก�รลงทุนของญ่ีปุ่น ผ่�นสถ�บัน

โคเซ็นในไทย (KOSEN  Education Center) เพื่อมุ่งพัฒน�ให้ไทยเป็น 

“ศูนย์กล�งก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์” ในอนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง

4.ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือด้�นพลังง�น เพื่อนำ�ไปสู่ก�รบรรลุ

เป้�หม�ยคว�มเป็นกล�งท�งค�ร์บอน

5.ก�รพัฒน�เมืองอัจฉริยะ ระบบร�ง โครงข่�ยดิจิทัล และ 5G

6.ก�รส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งกัน โดยใช้ประโยชน์จ�กคว�มตกลง

ก�รค้�เสรี (FTA: Free Trade  Agreement) ต่�งๆ ท่ีสองฝ่�ยเป็นภ�คีอยู่ 

รวมถึงคว�มตกลงหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค  หรือ RCEP 

ซ่ึงเป็นเขตก�รค้�เสรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก

7.ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือ เพื่อฟ้ืนฟูประเทศจ�กสถ�นก�รณ์โค

หลังจ�กน้ี จะเป็นปัจจัยสำ�คัญ ผลักดันให้ไทยส�ม�รถเปล่ียนผ่�นประเทศไป

สู่ก�รเป็น “ผู้นำ�อุตส�หกรรมย�นยนต์ไฟฟ้�” ในภูมิภ�ค 

และเป็นฐ�นผลิตย�นยนต์ไฟฟ้�อันดับต้นๆ ของโลก  รวมท้ังบรรลุ

นโยบ�ยส่งเสริมก�รใช้พลังง�นสะอ�ดม�กข้ึน อีกด้วย

ก�รม�เยือนไทยอย่�งเป็นท�งก�รของผู้นำ�ประเทศญ่ีปุ่นคร้ังน้ี เป็นก�ร

ต่อยอดคว�มร่วมมือไปสู่คว�มสำ�เร็จของท้ังสองประเทศ ในหล�กหล�ยมิติ 

เพื่อขย�ยโอก�สท�งเศรษฐกิจ ก�รค้� ก�รลงทุน ก�รวิจัย ก�รท่อง

เท่ียว ส�ธ�รณสุข ท่ีจะเกิดอ�ชีพใหม่ๆ อีกม�กม�ย 

และว�งร�กฐ�นไปสู่อน�คตของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัย

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สู่คว�มเจริญก้�วหน้�ท่ีย่ังยืน ท่ีเร�จะส่งมอบต่อ

ให้กับลูกหล�นของเร�ในวันข้�งหน้�ครับ.

--------------------------------

ม�ฟัง “มุมสะท้อน” คนไทยระดับอ�จ�รย์ด้�นวิศวกรรมกันบ้�ง ดังน้ี

Kunchit Phiu-Nual

#น�ยกฯ ญ่ีปุ่นเยือนไทย

ดูเผินๆ ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีเดินต�มอเมริก�แทบทุกเรื่อง แม้แต่เรื่อง

ปฏิบัติก�รท�งทห�รในยูเครน 

หล�ยท่�นคงคิดว่�น�ยกฯ ญ่ีปุ่นม�คร้ังน้ี จะม�ชักชวนไทยให้ต่อต้�น

รัสเซีย ต�มนโยบ�ยสหรัฐฯ ท่ีแสดงออกอย่�งชัดเจนในก�รเป็นศัตรูกับรัสเซีย 

แต่ผมบอกได้เลยว่� น�ยกฯ ญ่ีปุ่น คนญ่ีปุ่น ไม่ใช่คนโง่เง่�เลย แถม

ฉล�ดเป็นกรด   

ผมม่ันใจว่� ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีระบบง�นวิจัยท่ีดีท่ีสุดในโลกแห่ง

หน่ึง ง�นวิจัยญ่ีปุ่นข้ึนอยู่กับอ�จ�รย์แต่ละท่�น ท่ีจะสร้�งกลุ่มลูกศิษย์ท่ีมีคว�ม

ส�ม�รถสูงสืบต่อกันม� (train of thought) 

และด้วยวิธีน้ีเองท่ีญ่ีปุ่นส�ม�รถพัฒน�แนวคิดเพื่อก�รทำ�ง�นต่�งๆ 

ได้อย่�งยอดเย่ียม 

นโยบ�ยก�รต่�งประเทศก็เช่นเดียวกัน ญ่ีปุ่นมองผลประโยชน์ตัวเอง

ว่�จะเป็นอย่�งไร ห�กไทยมีสถ�นะ 1, 2,  3 เช่น เป็นตัวแทนหรืออ�จถึงข้ัน

ลูกไล่สหรัฐฯ ในภูมิภ�คน้ี  หรือสนิทสนมกับจีนม�กเกินไป หรือถูกเพื่อนบ้�น

ท่ีมีรูปแบบก�รปกครองแตกต่�งกัน สร้�งเงื่อนไขให้เป็นศัตรู และมีเรื่องร�ว

ถึงข้ันก่อสงคร�ม ในวันใดวันหน่ึง 

ท่�นน�ยกฯ ญ่ีปุ่นจึงดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศกับไทย อย่�งท่ีเร�เห็น

กันอยู่ในก�รเดินท�งม�คร้ังน้ี 

คว�มสัมพันธ์ ไทย-ญ่ีปุ่นปัจจุบัน ก้�วหน้�ไปอีกข้ันหน่ึง 

ญ่ีปุ่นต้องก�รให้ไทยดูแลตัวเองได้ดีกว่�เดิม เข้มแข็งกว่�เดิม และ

ต้องก�รให้ใช้เทคโนโลยีด้�นอ�วุธจ�กญ่ีปุ่น  แทนท่ีจะเป็นจ�กจีน หรือจ�ก

ประเทศอื่นๆ 

ผลประโยชน์ท่ีญ่ีปุ่นจะได้ คือ คว�มเข้มแข็งของไทยท่ีจะคุ้มครองก�ร

ลงทุนของคนญ่ีปุ่นในไทย ท่ีนับวันจะเพ่ิมข้ึนและมีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจ

ญ่ีปุ่นม�ก 

ในขณะเดียวกัน ญ่ีปุ่น และแม้แต่ลูกพ่ีใหญ่ คือ สหรัฐฯ  เองได้พบ

ว่� สหรัฐฯ เดินนโยบ�ยต่�งประเทศกับไทยในช่วงเกือบ 20 ปีท่ีผ่�นม�

ผิดพล�ดอย่�งม�ก

ประก�รแรก สหรัฐฯ หนุนทักษิณ ซ่ึงจนบัดน้ีได้พบแล้วว่� คนไทย

ส่วนใหญ่ท่ีมีสติปัญญ� รู้เช่นเห็นช�ติทักษิณ และพบว่� ทักษิณคงจะไม่มี

ท�งหวนกลับม�ได้ 

นอกจ�กน้ี นโยบ�ยต่�งประเทศด้�นอื่นๆ ของสหรัฐฯ ท่ีใช้กับไทย

ก็ผิดพล�ดอย่�งม�ก 

ไทยไม่ยอมสยบกับก�รบีบค้ันด้�นต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นเรื่องสิทธิมนุษย

ชน เรื่อง GSP ก�รค้� เรื่องเทคโนโลยี  เรื่องนโยบ�ยอ�เซียนกับเมียนม�

(ซ่ึงสหรัฐฯ ต้องก�รให้รัฐบ�ลท่ีโปรตะวันตกข้ึนม�ปกครองเมียนม� 

เพื่อท่ีจะค่อยๆ สูบทรัพย�กรมห�ศ�ลจ�กเมียนม�)  

นโยบ�ยสนับสนุน NGO ท่ีแข็งกร้�ว (สหรัฐฯ กับเยอรมนี เป็น 2 

ประเทศง่ีเง่�ท่ีสนับสนุนคว�มพย�ย�มล้มสถ�บัน) คว�มร้�วฉ�นน้ีต้อง

ใช้เวล�ในก�รกลบเกลื่อน และยังต้องก�รมุ่งไปท่ียุโรปตะวันออกม�กข้ึน 

ประกอบกับสหรัฐฯ ต้องก�รดำ�เนินนโยบ�ยใต้ดินโดยใช้ไทยเป็น

ฐ�น จึงต้องก�รท่ีจะลดบทบ�ทด้�นอื่นๆ ลง โดยเฉพ�ะนโยบ�ยในอ�เซียน

ท้�ยท่ีสุด เป็นเรื่องของ 3 ประเทศด้�นตะวันออกของเร� ท่ีมีระบอบ

ก�รปกครองสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ ซ่ึงแตกต่�งกับไทยโดยส้ินเชิง 

โดยเฉพ�ะเวียดน�ม ท่ีพย�ย�มพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งเร่งด่วน ซ่ึง

มีอะไรๆ ท่ีแปลกประหล�ด คือ ประเทศช�ติมีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

โซเวียต 

ในขณะท่ี ปชช.ส่วนใหญ่ท่ีเป็นเศรษฐี มีเงินส่งกลับม�พัฒน�

ประเทศ ม�จ�กสหรัฐอเมริก� เงินจำ�นวนน้ีมีคว�มสำ�คัญกับประเทศ

เวียดน�มม�ก

นอกจ�กน้ี เทคโนโลยีต่�งๆ ก็นำ�พ�ม�จ�กสหรัฐฯ  ฉะน้ัน เวียดน�ม

จึงเป็นประเทศท่ีน่�สนใจม�ก เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยี จ�ก 2  ประเทศท่ีมีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิง

และ ปชช.เวียดน�ม ยังเป็นชนกลุ่มท่ีต้องก�รคว�มย่ิงใหญ่ เห็นได้

จ�กก�รครอบงำ�ท�งเศรษฐกิจและก�รเมืองกับล�ว และกัมพูช� 

ฉะน้ัน วิธีเดียวท่ีก�รลงทุนของญ่ีปุ่นในไทยจะปลอดภัย คือ ญ่ีปุ่น

ต้องเพ่ิมคว�มรับผิดชอบกับไทย และในขณะเดียวกัน ก็สร้�งสรรค์

เศรษฐกิจให้กับประเทศช�ติด้วย 

ท้ังน้ี ญ่ีปุ่นจึงคืบคล�นเข้�ม�ให้คว�มช่วยเหลือด้�นอ�วุธกับไทย 

และย่ิงง่�ยม�กด้วย เพร�ะกิจก�รพัฒน�อ�วุธสำ�หรับญ่ีปุ่น ดำ�เนินก�ร

โดยหน่วยง�นภ�ครัฐ 

ฉะน้ัน ในอน�คต เพื่อนๆ ลองจับต�ดูว่� เร�จะมีคว�มร่วมมือกับ

ญ่ีปุ่นด้�นกิจก�รทห�รเพ่ิมม�กข้ึนหรือไม่ อย่�งไร  

แต่ผลประโยชน์ของญ่ีปุ่นในกรณีน้ี สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ

ไทยอย่�งย่ิง 

-----------------

พรุ่งน้ี มีอีกวัน อย่าหนีนะ!

วิด-19 เตรียมคว�มพร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่ ท่ีอ�จเกิดในอน�คต 

ซ่ึงผมได้ยืนยันคว�มพร้อมของไทย ในก�รเป็นท่ีต้ังของ  “ศูนย์อ�เซียน

ด้�นภ�วะฉุกเฉินท�งส�ธ�รณสุขและโรคอุบัติใหม่” 

รวมท้ังห�รือถึงแนวท�งก�รส่งเสริมให้มีก�รผ่อนคล�ยม�ตรก�รก�ร

เข้�ประเทศเป็นลำ�ดับต�มสถ�นก�รณ์ เพื่อให้ประช�ชนท้ังสองประเทศ กลับ

ม�เดินท�งไปม�ห�สู่ระหว่�งกันได้ม�กข้ึน

8.คว�มร่วมมือด้�นคว�มม่ันคงร่วมกัน ภ�ยใต้กลไกทวิภ�คีและพหุภ�คี 

เพื่อก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ  ก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยส�กล คว�ม

ม่ันคงท�งไซเบอร์  คว�มม่ันคงท�งทะเล เป็นต้น

ท้ังน้ี ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีก�รลงทุนในไทยม�กท่ีสุด  โดยในปี 2564 มี

ก�รยื่นขอรับก�รส่งเสริมก�รลงทุน  178 โครงก�ร จ�กท้ังหมด 1,674 โครงก�ร

 คิดเป็นมูลค่�เงินลงทุน 80,733 ล้�นบ�ท จ�กท้ังหมด 642,680 ล้�น

บ�ท 

เฉพ�ะในเดือน มี.ค.65 มีก�รลงทุนในพ้ืนท่ี EEC  ของนักลงทุนญ่ีปุ่น 

2 ร�ย มูลค่�ลงทุนร�ว 630 ล้�นบ�ท 

โดยผมมุ่งหวังสนับสนุนให้ภ�คเอกชนญ่ีปุ่น ให้คว�มสำ�คัญและเลือก

ประเทศไทยเป็นท่ีต้ังของห่วงโซ่อุปท�นขน�ดใหญ่ของญ่ีปุ่น ท่ีส�ม�รถเชื่อม

โยงท้ังภูมิภ�คน้ีได้

นอกจ�กน้ี ในฐ�นะญ่ีปุ่นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ร�ยสำ�คัญของโลก 

ผมได้มอบหม�ยให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบ�ลไทย เดินท�งไปห�รือกับภ�คเอกชน

ญ่ีปุ่น กลุ่มอุตส�หกรรมย�นยนต์ไฟฟ้� จำ�นวน 5 บริษัท 

เพื่อเน้นย้ำ�นโยบ�ยของรัฐบ�ลและคว�มพร้อมของไทย ในก�รเป็น

ฐ�นก�รผลิตย�นยนต์ท่ีเข้มแข็งและมีศักยภ�พ 

โดยออกม�ตรก�รส่งเสริมก�รผลิตและก�รใช้ย�นยนต์ไฟฟ้�แบบ

ครบวงจร 

รวมท้ังระบบนิเวศของย�นยนต์ไฟฟ้� ท้ังเรื่องแบตเตอร่ี  ก�รรีไซเคิล

แบตเตอร่ี ช้ินส่วนต่�งๆ และสถ�นีช�ร์จย�นยนต์ไฟฟ้� 

ซ่ึงก�รทำ�ง�นร่วมกัน ท้ังภ�ครัฐและภ�คเอกชน ของท้ังสองประเทศ

วั

เ ม่ือวันท่ี  3 พ.ค.65  

น.ส.พรรณิก�ร์ ว�นิช กรรมก�ร

บริห�รคณะก้�วหน้� โพสต์

ข้อคว�มในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึง 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่�

ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร (กทม.) 

โดยต้ังคำ�ถ�มกรณีท่ีสำ�นักง�น

เขตปทุมวัน มีหนังสือถึงหอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร 

ไม่อนุญ�ตให้มีก�รจัดเวทีดีเบต 

บริเวณล�นหน้�หอศิลปฯ ใน

หัวข้อ “กรุงเทพ เมืองท่ีไม่ท้ิงใคร

ไว้ข้�งหลัง” ซ่ึงมีหล�ยองค์กร

ร่วมจัด ดำ�เนินร�ยก�รโดย 

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย และกิตติ 

สิงห�ปัด ท้ังท่ีก่อนหน้�น้ีตำ�รวจ

ได้อนุญ�ตให้ใช้เครื่องขย�ยเสียง

เป็นท่ีเรียบร้อย โดยสำ�นักง�น

เขตปทุมวันอ้�งว่�อยู่ใกล้เขต

พระร�ชฐ�น ห�กจะจัดง�นต้อง

ทำ�แผงก้ันสูง 2 เมตรโดยรอบ

พ้ืนท่ี ท้ังน้ี เมื่อหอศิลปฯ ได้ขอ

หนังสือรับรองอย่�งเป็นท�งก�ร

ว่�สำ�นักง�นไม่อนุญ�ตให้จัดง�น

ห�กไม่มีม�ตรก�รดังกล่�ว ก็มี

หนังสือจ�กสำ�นักง�นเขตปทุมวัน

ตอบกลับม�ก่อนหน้�วันจัดง�น 

(3 พ.ค.64) เพียง 1 วันเท่�น้ัน ซ่ึง

แม้ผู้จัดง�นจะห�สถ�นท่ีสำ�รอง

ได้ แต่เป็นสถ�นท่ีปิดซ่ึงจะทำ�ให้

มีผู้รับชมได้น้อยม�ก 

น.ส.พรรณิก�ร์กล่�วว่� 

“คำ�ถ�มท่ีมีต่อคุณอัศวินก็คือ  คุณ

อัศวินคิดว่�เหตุใดก�รดีเบตเวที

น้ีจึงไม่ส�ม�รถเกิดข้ึนท่ีล�นหน้�

หอศิลป์ได้  ห�กอ้�งว่�ท่ีตรงน้ีใกล้

เขตพระร�ชฐ�น เหตุใดตำ�รวจจึง

อนุญ�ตให้ใช้เครื่องขย�ยเสียง แต่

เขตกลับปฏิเสธ คุณอัศวินล�ออก

จ�กตำ�แหน่งผู้ว่�ฯ แล้ว เพื่อม�

ลงสมัครรับเลือกต้ัง คงไม่ส�ม�รถ

ส่ังก�รไปยัง ผอ.เขตได้ แต่ข้องใจ

ว่�ท�งเขตจะมีเหตุผลใดในก�ร

กีดกันก�รจัดดีเบตน้ี เพร�ะตัว

เองไม่ได้มีส่วนได้เสียด้วยกับก�รดี

เบต หรือเขตจะกลัวคนกรุงเทพฯ 

ได้ยินผู้สมัครผู้ว่�ฯ พูดถึงนโยบ�ย

ท่ีส่งเสริมเสรีภ�พ ส่งเสริมสิทธิ

ของประช�ชน  แล้วหวนนึกได้

ว่�อดีตท่ีผ่�นม�ผู้ว่�ฯ กทม.ได้

เหยียบย่ำ�ละเลยเสรีภ�พของคน

กรุงเทพฯ อย่�งเจ็บปวดแค่ไหน”

“ดิฉันฝ�กอีกคำ�ถ�มหน่ึง

ว่� คุณอัศวินปฏิเสธไม่ม�เวทีดี

เบตน้ี เพียงไม่ก่ีวันก่อนหน้�ท่ีเขต

ปทุมวันจะปฏิเสธไม่ให้มีก�รจัด

เวที จริงหรือไม่ ดิฉันจะต้ังใจฟัง

ง�นท่ีจะจัดข้ึนในวันพรุ่งน้ี และ

ขอให้พ่ีน้องประช�ชนร่วมกัน

ติดต�มฟังนโยบ�ยเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชนของผู้สมัครผู้ว่�ฯ ทุก

คน  หวังว่�จะได้รับคำ�ตอบจ�ก

คุณอัศวิน และจะให้ดีช่วยไปตอบ

ในเวทีดีเบตนะคะ เปล่ียนใจไป

ง�นตอนน้ีก็ยังทัน จะรอชม” น.ส.         

พรรณิก�ร์ระบุ. 

กรุงเทพฯ • กกต.จัดชุดเคลื่อนท่ี

เร็ว 50 ชุดป้องปร�มก�รกระทำ�ผิด 

กม.เลือกต้ัง ส.ก.และผู้ว่�ฯ กทม. 

พร้อมเตือนให้รีบแจ้งขอเพ่ิมชื่อ

หรือถอนชื่อต่อน�ยทะเบียนท้อง

ถ่ินภ�ยใน 11 พ.ค.น้ี

เม่ือวันท่ี 3 พ.ค.65 ท่ี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

เลือกต้ัง (กกต.) น�ยปกรณ์ 

มหรรณพ กรรมก�รก�รเลือก

ต้ัง เป็นประธ�นก�รประชุมมอบ

แนวท�งก�รปฏิบัติง�นของเจ้�

หน้�ท่ีตำ�รวจชุดเคลื่อนท่ีเร็วช่วย

เหลือภ�รกิจก�รเลือกต้ังสม�ชิก

สภ�กรุงเทพมห�นคร และผู้ว่�

ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร โดย

ได้รับก�รสนับสนุนจ�กกอง

บัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ลจัดเจ้�

หน้�ท่ีตำ�รวจ 50 ชุด ชุดละ 3 น�ย 

ช้ันสัญญ�บัตร 1 น�ย และช้ัน

ประทวน 2 น�ย ปฏิบัติหน้�ท่ีเป็น

เวล� 20 วัน ต้ังแต่วันท่ี 3 พ.ค.65

มีหน้�ท่ีป้องปร�มและห�

ข่�ว ล�ดตระเวน เผชิญ หรือระงับ

เหตุก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยเก่ียว

กับก�รเลือกต้ังและพรรคก�รเมือง 

กรณีพบก�รกระทำ�คว�มผิด

กฎหม�ยเลือกต้ังหรือได้รับแจ้ง

โดยมีพย�นหลักฐ�นอันน่�เชื่อถือ  

ให้มีอำ�น�จจับกุมและควบคุมตัว

ส่งพนักง�นสอบสวนดำ�เนินก�ร

ต่อไป โดยถือว่�เป็นกรณีพบก�ร 

กระทำ�คว�มผิดซ่ึงหน้� 

กกต.ยังขอเชิญผู้มีสิทธ์ิ

เลือกต้ังกรุงเทพมห�นครและ

เมืองพัทย�ตรวจสอบร�ยชื่อผู้มี

สิทธ์ิเลือกต้ังจ�กหนังสือแจ้งเจ้�

บ้�น หรือแอปพลิเคชัน Smart 

Vote ห�กไม่มีชื่อ หรือมีชื่อบุคคล

อื่นในบ้�นท่�น ให้รีบแจ้งขอเพ่ิม

ชื่อหรือถอนชื่อต่อน�ยทะเบียน

ท้องถ่ินภ�ยในวันท่ี 11 พ.ค.65 

สอบถ�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติม 

www.ect.go.th และส�ยด่วน 

1444.

ส่งตร.50ชุดคุมเข้มผู้ทำ�ผิดกม.

พรรณิการ์ วานิช

ไทยโพสต์ • “ช่อ” จ้ี “อัศวิน” ปมสำานักงานเขตปทุมวันห้ามใช้ลาน

หอศิลปฯ จัดดีเบต หว่ันพูดถึงนโยบายส่งเสริมเสรีภาพ ซ่ึงท่ีผ่านผู้ว่าฯ 

กทม.ละเลยหรือไม่

‘ดร.เอ้’ ใช้วิศวกรรมแก้น้ำาท่วมวังหลัง  

บางกอกน้อย • น�ยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ ผู้

สมัครผู้ว่�ฯ  กทม. พรรคประช�ธิปัตย์ ลงพ้ืนท่ี

ตล�ดวังหลัง โดยระบุว่� เป็นห่วงท่อระบ�ยน้ำ�

บริเวณริมท่�น้ำ�วังหลังเพร�ะมีสภ�พอุดตัน ต้อง

รีบจัดก�รก่อนท่ีน้ำ�ทะเลจะหนุน จึงได้เสนอก�ร

แก้ปัญห�น้ำ�ทะลักท่วมพ้ืนท่ีริมแม่น้ำ�เจ้�พระย�

ด้วยหลักวิศวกรรม ท่ีจำ�เป็นต้องสร้�งเขื่อนท่ีมี

คุณภ�พ พร้อมกับติดต้ังเครื่องสูบน้ำ�อัตโนมัติ 

ไม่ใช้แรงง�นคนเพื่อเปิดปิดเครื่องสูบน้ำ�ดังเช่นท่ี

ผ่�นม� ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� วันท่ี 4 พ.ค.น้ี  น�ย

สุชัชวีร์จะขึ้นเวทีปร�ศรัยร่วมกับน�ยอภิรักษ์ 

โกษะโยธิน อดีตผู้ว่�ฯ และน�งฮูวัยดีย๊ะ พิศ

สุวรรณ อุเซ็ง น้องส�วน�ยสุรินทร์ พิศสุวรรณ 

และกรรมก�รบริห�รพรรค รวมท้ังผู้สมัคร ส.ก.ใน

เขตต่�งๆ ของ กทม.ฝ่ังตะวันออกและฝ่ังเหนือ 

ท่ีโรงเรียนวัดพระย�สุเรนทร์ คลองส�มว�ด้วย

‘ชัชชาติ’ โชว์แผนท่ีแก้ปัญหารายเขต

ราชเทวี • น�ยชัชช�ติ สิทธิพันธ์ุ ผู้สมัครผู้ว่�ฯ 

กทม.อิสระ  ลงพ้ืนท่ีห�เสียงเขตร�ชเทวีและเขต

ดุสิต โดยระบุว่� จ�กก�รลงพ้ืนท่ีชุมชนและเดิน

สำ�รวจเส้นท�งริมคลองแสนแสบ  พบว่�แต่ละ

เขตมีปัญห�ท่ีแตกต่�งกัน ห�กได้รับเลือกต้ังเป็น

ผู้ว่�ฯ กทม.จะเสนอแนวคิดนโยบ�ยร�ยเขต เน้น

แก้ไขปัญห�ใกล้ตัวของประช�ชนผ่�นก�รพัฒน�

นโยบ�ยให้มีคว�มละเอียดในระดับเขต รวบรวม

ข้อมูลปัญห�จ�กเครือข่�ยอ�ส�สมัคร และรับ

ฟังปัญห�จ�กผู้อยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีโดยตรง และ

ประช�ชนส�ม�รถแจ้งปัญห�เข้�ม�ได้ตลอด

เวล�  รวมถึงตรวจสอบคว�มคืบหน้�ก�รแก้

ปัญห�ได้ จ�กก�รท่ีเร�ลงพ้ืนท่ีม�น�นทำ�ให้รู้ว่�

แต่ละเขตมีปัญห�ตรงไหน รวบรวมอยู่บนแผนท่ี

ต�มเว็บไซต์ www.chadchart.com/policy-area 

โดยจะพบ 45 นโยบ�ยท่ีเก่ียวข้อง 

‘ธี’ เปิดข้อมูลงบฯ กทม.ล้วงท่อท้ังปีไม่พอ  

ภาษีเจริญ • น�ยสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้

ว่�ฯ กทม.อิสระ  กล�่วว่� ที่บริเวณนี้ประช�ชน

ต้องก�รให้เข�้ม�แก้ไขปัญห�เรื่องท่อระบ�ยน้ำ� 

ซึ่งตนคิดว่�เป็นเรื่องแรกๆ ที่ห�กได้เป็นผู้ว่�ฯ 

จะต้องรีบทำ�เพร�ะกำ�ลังจะเข้�ฤดูฝน โดยจะ

เน้นที่จุดเสี่ยงต�่งๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ชั้นในและ

รอบนอกด้วย ซึ่งข้อมูลจุดเสี่ยงต�่งๆ มีอยู่แล้ว 

ส่วนจุดอื่นๆ จะต้องค่อยๆ ทยอยทำ�ไป เพร�ะ

กรุงเทพฯ มีท่อระบ�ยน้ำ�รวมกันแล้วม�กกว่�  

6,000 กิโลเมตร คงไม่ส�ม�รถทำ�ได้หมดใน

ระยะสั้น ด้วยงบของ กทม.คิดว่�ไม่ส�ม�รถ

ทำ�ได้ทุกจุด แต่ต้องมีก�รหมุนเวียน ในว�ระ

ของผู้ว่�ฯ 4 ปีก็ต้องมีแผน อย่�งจุดเสี่ยงก็

จำ�เป็นต้องลอกท่ออย่�งเร่งด่วนอยู่แล้ว แต่ถ�้

จุดไหนยังไม่ใช่ตนคิดว่�อย่�งน้อย 2 ปีจะต้อง

ลอกท่อ 1 ครั้งได้ อย่�งที่ตนเคยพูดม�ตลอด

ว่�จะต้องกระจ�ยงบลงไปต�มเขตต�่งๆ  ไม่ใช่

กระจุกอยู่ภ�ยในส่วนกล�งอย่�งเดียว 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.อิสระปราศรัยท่ีลานอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก เร่งช่วยผู้ค้ามีท่ี

ขายของเป็นหลักแหล่ง เพ่ิมเงินรายได้ด้วยการกระตุ้นการท่องเท่ียว ผลักดันตลาดและถนนคนเดิน
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด เร� อง นายกฯ คนนอก-                                                                               

นายกฯ สํารอง ยังเปนประเด็นรอนทางการเมือง หลัง                                                                           

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แจกแจงวา นายกฯ 

สํารองมีแค 5 คนเทานั้นที่เปนได สวนกรณี พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา ตองพนจากตําแหน�งกรณีดํารงตําแหน�งนายกฯ เกิน 8 

ป ผูเปน นายกฯ รักษาการ ก็เปนไปตามลําดับที่เรียงไว คนแรก

คือ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และคนที่สองคือ

ตนเอง ทางดาน พล.อ.ประวิตร ก็ยังไมพูดถึงประเด็นนี้ บอกแค

วา “อาจารยวิษณุบอกแลว” ในความ

เปนจริง พี่นอง 3 ป. ที่กุมอํานาจ

รัฐมา 8 ปคงปรึกษาหารือกันเตรียม

รับมือกับเหตุการณทางการเมืองไวทุก

ดาน อยางที่ พล.อ.ประยุทธ บอกกับ

นักขาววาก็คุยกับ พล.อ.ประวิตรอยู

ทุกวัน เพียงแตมีเสียงร่ําลือมาตลอด

วา “พล.อ.ประวิตรก็อยากเปนนายกฯ                                                      

บาง แตใจยังไมกลา” จึงมีความเคล� อน 

ไหวที่ทําใหเกิดแรงกระเพ� อมทางการ

เมืองอยูเร� อยๆ...•

หลังเปดประชุมสภา 22 พ.ค.นี้ 

และกฎหมายลูกผานแลว ฝายคานจะมีการย� นญัตติเปดอภิปราย

ไมไววางใจรัฐมนตรี จะเปนชวงประลองกําลังกันอีกครั้งระหวาง

ฝาย พล.อ.ประยุทธ กับฝายที่จองลม จนมีขาววามีขบวนการจาย

คาหัว ส.ส. 5-30 ลานบาท เพ� อโหวตลมนายกฯ แมแกนนํารัฐบาล

และ พล.อ.ประยุทธ ไมเช� อวาจะเปนไปได พรอมทาใหไปหาหลัก

ฐานมา ซึ่งใบเสร็จทางการเมืองมันหาไมไดหรอก แตคนในแวดวง

การเมืองเขารูกันเองวา ส.ส.คนไหนยายไปพรรคใด ไดกลวยกี่ กก. 

โดยเฉพาะรัฐบาลเสียงปริ่มน้ํา บรรดา ส.ส.พรรคเล็กไดทีก็โกง

ราคาคาตัวตอรองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน ของฟรี (ยกมือฟรี) 

ไมมีในโลก กระทั่ง ส.ส.พรรคเพ� อไทยนัดกินขาวเย็นกับพรรคเล็ก

เย็นวันพุธนี้ แตที่น�ากังขาคือ นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหนากลุม 

16 ซึ่งเปน ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แตกลับ

ไปสุมหัวกับฝายคานดวย สงสัยจะอยูกันยาก...•

ควันหลงกรณี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ และ

อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) กลาวถึงพรรคเพ� อไทย 

(พท.) วายังกาวไมพน ตระกูลชินวัตร ทําเอาพรรค พท.เรียงหนา

ตอบโตกันจาละหวั่น ลาสุด นายวรชัย เหมะ แกนนําคนเสื้อแดง 

และอดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรค พท. ยอนนายอภิสิทธิ์วาเคย

ตั้งรัฐบาลกันในคายทหารเพ� อใหไดเปนนายกฯ ใชกําลังสลายการ

ชุมนุมของคนเสื้อแดง รวมกอม็อบป 57 จนนําไปสูการรัฐประหาร 

ซึ่งเปน “ชุดความคิด” ของ พท.ที่เอาแตโทษรัฐประหาร ไมเคย

สํานึกวาการทุจริตคอรรัปชัน โกงบาน

กินเมืองของระบอบทักษิณ คือตนเหตุ

สําคัญทําใหประชาชนออกมาชุมนุม

ขับไลจนนําไปสูวิกฤต นายอภิสิทธิ์ ก็

เตือนดวยความหวังดีวา “ถาประชา 

ชนเลือกก็ตองยอมรับ แตอยายอน

ไปสูพฤติกรรมการเอื้อประโยชน ให

ครอบครัว ใหพวกพอง หรือฝนกับ

หลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย รวม

ไปถึงเร� องการนิรโทษกรรม” หากไม

เช� อคําเตือน มีอํานาจแลวทําเหมือน

เดิมก็จะกลับไปสูวงจรอุบาทว อาจมี

คนตองหนีไปตางประเทศอีก...•

น�าสนใจ คณะกาวหนา เผยแพรบทสัมภาษณ นายธนา

ธร จึงรุงเรืองกิจ ประธานคณะกาวหนา ประเด็นปลดล็อกทอง

ถิ่น-ยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย ชูแนวคิด การยกเลิกผูวาราชการ

จังหวัด แลวนําอํานาจนั้นใหนายก อบจ.ที่มาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชน แลวยกเลิกนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน เพราะ

มีนายกเทศมนตรีที่บริหารในระดับเทศบาล และมีนายก อบต.

ทําหนาที่อยูแลว เพียงแตตองไปเพิ่มอํานาจ งบประมาณ และ

บุคลากรใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู ถือเปนขอเสนอที่กาวหนา แต

คณะกาวหนาไมใชพรรคการเมือง ตองให พรรคกาวไกล เสนอ

เปนนโยบายพรรคชูธงหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหนา จะไดรูวา

ประชาชนขานรับแคไหน แตจากภาพลักษณที่ถูกมองวาเปนพวก 

ปฏิปกษสถาบัน การเสนอนโยบายล้ําหนามากก็เจอกระแสตีกลับ

หงายทอง!...•

คดีการเสียชีวิตของ แตงโม-

ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ ดาราสาวช� อ                                                          

ดัง จะเปนหนังมวนยาว หลังตํารวจ

ภูธรภาค 1 ตั้งโตะแถลงสรุปคดี แต

กระแสสังคมไม่ เชื่ อว่ าแตงโมตก

บริเวณทายเรือ ไมเช� อวาบาดแผลที่

ขาถูกใบพัดปน และเช� อวาตํารวจทํา

สํานวนชวยผูตองหา นายอัจฉริยะ 

เรืองรัตนพงศ ประธานชมรมชวย

เหลือเหย� ออาชญากรรม ย� นหนังสือ

ถึง พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข                                                         

ผบ.ตร. เพื่อให้มีคําสั่งตั้งคณะกรรม 

การสอบสวนวินัยรายแรง และยายนายตํารวจที่ทําคดี 4 นาย 

ประกอบดวย ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี, ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, ผบก.

สส.ภ.1 และ ผบช.ภ.1 งานนี้วัดใจ ผบ.ตร. หากกลาลงมาสะสาง

ปญหาใหถูกตอง ก็ยังกอบกูความน�าเช� อถือขององคกรสีกากีขึ้นมา

ไดบาง แตหากไมแครกระแสสังคมแลวอุมลูกนองตัวเอง องคกร

ก็จะพังไปดวย!...•

นายวรชัย เหมะ 

ไ

ยอมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลวา “การบูชาใน

วันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ถาปใดมีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน 

ก็เล� อนไปเปนกลางเดือน 7 ปนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 

2565 วันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะ

เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ คือเกิด ไดตรัสรู คือสําเร็จ ได

ปรินิพพาน คือดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว.

วิสาขบูชา 

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข 

แซมซาย

ระแส นายกฯ สํารอง ถูกโหมประโคมในชวงสัปดาหที่

แลวตอเน� องมาถึงตนสัปดาหนี้ ทุกอากัปกิริยาของ บิ๊กตู                                             

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม กับ บิ๊กปอม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ ตางถูกจับจอง 

แมกอนหนานี้จะไมมีคําพูดจากทั้งสองคนตอประเด็นดังกลาว 

แตทุกภาษากายของทั้งสองคนเวลาพบหนากันตางถูกตีความตางๆ 

นานา แมแตฉากพี่จับไหลนองเม� องานวันแรงงานแหงชาติ วันที่ 1 

พฤษภาคมที่ผานมา 

สําหรับประเด็นนายกฯ สํารอง จุดเริ่มตนน�าจะมาจากการที่

นายอดุลย เขียวบริบูรณ ประธานญาติวีรชนพฤษภา’35 ออกมาเรียก

รองให “บิ๊กปอม” เปนนายกฯ ขัดตาทัพ เพ� อเปนรันเวยให “บิ๊กตู”  

แตประเด็นของนายอดุลยยังไมน�าสนใจเทาการที่ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ออกมาจุด

พลุเร� องนายกฯ นอกบัญชี ตามมาตรา 272 วรรคสอง กรณีที่ “บิ๊ก

ตู” เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง 

แนวทางของ ร.อ.ธรรมนัสอาจมองไดวา มาจากอคติกรณีที่

เปนคูขัดแยงโดยตรงกับ “บิ๊กตู” แตทันทีที่ “บิ๊กนอย” พล.อ.วิชญ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย นองรักของ 

พล.อ.ประวิตร พูดวา คนที่เหมาะสมมีเพียง “บิ๊กปอม” เทานั้น เร� องนี้

จึงไมอาจมองขามได 

พรรคเศรษฐกิจไทย แมจะมีภาพลักษณเปนหอกขางแครอยู

แลว แตตองไมลืมวาในทางการเมืองพรรคดังกลาวคือพรรคสาขา

ของ “บิ๊กปอม” 

คนในพรรคเศรษฐกิจไทยคือ อดีต ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ 

และเปนผู ใตบังคับบัญชาโดยตรงของ “บิ๊กปอม” ทุกทาทีไมสามารถ

ทําได โดยพลการ  

ความเคล� อนไหวดังกลาวทําใหถูกจับโยงไปถึงการอภิปรายไมไว

วางใจ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จายประจําป 2566 และภายหลังราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

และราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง เสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งตามปฏิทิน

ศึกซักฟอกจะปะทุราวๆ เดือนสิงหาคม 

นอกจากรายการอภิปรายไมไววางใจในเดือน 8 ของปจะยัง

เปนไทม ไลนเดียวกับการตีความระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง 8 ป

ของ “บิ๊กตู” 

มิเพียงเทานั้น ปฏิกิริยาของพรรครวมรัฐบาลอยางพรรคเล็กที่

ออกอาการเด็กดื้อราวกับขอของเลนในชวงนี้ ยังทําใหใครหลายคนยิ่ง

คิดไปใหญ 

คิดวาจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับ “บิ๊กตู” ไมวาเร� องวาระ

การดํารงตําแหน�ง 8 ป หรือเวทีอภิปรายไมไววางใจอยางใดอยางหนึ่ง 

หากเกิดเชนนี้จริง คนที่มีพละกําลังมากที่สุดที่จะไดเสียง 

ส.ว.สนับสนุนเพื่อเป็นนายกฯ ขัดตาทัพ ที่ ไม่ใช่นายกฯ รักษาการ 

คงจะมีเพียง “บิ๊กปอม” คนเดียวเทานั้น 

แน�นอนวาบัญชีรายช� อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่ีแตละพรรคเสนอ

ตอนการเลือกต้ังยังดํารงอยู ไมวาจะเปนของพรรคเพ� อไทยหรือพรรคภูมิใจ

ไทย แตดานสําคัญคือคนเหลาน้ีจะตองไดรับเสียงโหวตจาก ส.ว.

ขณะที่ “บิ๊กปอม” แมไมไดอยูในบัญชีรายช� อแคนดิเดตนายกฯ 

ของพรรคใดเลย แตการมีเสียง ส.ว.อยูในมือ ทําใหสามารถเปดสวิตช

ใชกลไกนายกฯ นอกบัญชีได 

พรรครวมรัฐบาลเองคงไมขัดของที่จะอยูตอ เพราะที่ผาน

มา “บิ๊กปอม” เองก็เปนดีลเมกเกอรคนเหลานี้มารวมรัฐบาลทั้งนั้น 

ในสวนกระแสตานเองคงไมมาก เพราะขณะนี้เปนชวงปลาย

เทอมรัฐบาล การดํารงตําแหน่งครั้งนี้เป็นเพียงการขัดตาทัพเพื่อ

จัดการเลือกตั้งที่เหลือเวลาอีกไมกี่เดือน 

อีกทั้งกับฝายการเมือง ไมวาจะเปนฝายคานหรือฝายรัฐบาล 

“บิ๊กปอม” มีความประนีประนอมและเขาถึงไดมากกวา “บิ๊กตู”    

ดังนั้นถาจะบอกวา ครั้งนี้ “บิ๊กปอม” เขาใกลกับความฝนของ

ตัวเองมากที่สุดคงไมผิดนัก 

อยาลืมวา เร� องความฝนอยากจะเปนนายกฯ สักครั้งในชีวิตเพ� อ

เปนเกียรติเปนศรีของตระกูลวงษสุวรรณของ “บิ๊กปอม” ถูกพูดกันมา

นาน บารมี-คอนเนกชัน-พละกําลัง สามารถพาตัวเองนั่งนายกฯ ได

ตั้งแตการเลือกตั้งที่ผานมา เพราะคุมเสียงใน ส.ส.และสภาสูง เพียง

แตสัญญาณยังคงไววางใจ “บิ๊กตู” 

แมชวงเวลาที่เหลือจะนอยและเปนเพียงนายกฯ ขัดตาทัพ แต

เกาอี้นายกฯ จะเปน 1 วัน หรือ 2 วัน ไมสําคัญ เพราะสุดทายก็ถือวา

ขึ้นสูจุดสูงสุดของชีวิต 

แตนั่นเปนเพียงทฤษฎีกรณีเกิดอุบัติเหตุกับ “บิ๊กตู” และมาจาก

เสียงยั่วยุจากคนรอบขางของ “บิ๊กปอม” ที่มองวาสถานการณเอื้อให

ที่สุดแลว 

อยูที่วา “บิ๊กปอม” จะเคลิ้มกับคํายุยงสงเสริมนี้หรือไม เพราะ

เปนคนเดียวที่มีเพาเวอรที่จะทําใหเกิดเหตุการณดังกลาวได เพราะมี

พลังทั้งในสภาและกลไกอ� นๆ ที่ชี้ชะตาความเปนไปของรัฐบาล 

พูดงายๆ ชีวิต “นองตู” อยูในกํามือ “พี่ปอม” 

แตสุดทายคํายุยงและเสี้ยมจะมากขนาดไหนไมสําคัญ หากพี่

นองยังคงหนักแน�นในความสัมพันธหลายสิบป ยกเวนเสียแตวามีคน

หวั่นไหวและเคลิบเคลิ้ม. 

ชะตา‘บิ๊กตู’ในกํามือ‘บิ๊กปอม’ 

สูตรนายกฯนอกบัญชีตองมีอุบัติเหตุ 

ก

นกรุงเทพฯ กําลังต� นตัวเตรียมเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด 

ทําใหเราไดเห็นนโยบายพัฒนาเมืองหลากหลายรูปแบบจาก

ผูสมัคร จนอดไมไดที่จะตั้งคําถามกับตัวเองวา อยากให

เมืองที่อยูพัฒนาไปในรูปแบบไหน อะไรเปนนโยบายสําคัญ

ที่ผูวาฯ ในฝนควรเริ่มจัดการกอน และเราเองมีสวนรวมสรางเมืองที่

อยากอยูไดอยางไรอีกบางนอกเหนือจากการลงคะแนนเลือกผูวาฯ ซึ่ง

เทคโนโลยีก็เอื้อใหเรามีบทบาทไดมากขึ้นผานเคร� องมือใหมที่เรียกวา 

Civic Crowdfunding

Civic Crowdfunding คือการระดมทุนเพ� อสนับสนุนโครงการ

ที่สรางประโยชนใหกับสังคมสวนรวม ซึ่งคอนเซ็ปตนี้ ไมใชเร� องใหม

เลยในสังคมไทย ที่ในอดีตจนถึงปจจุบันเรามีสถาบันทางศาสนาเปน

ศูนยกลางในการรวบรวมเงินบริจาคจากคนใน

ชุมชนเพ� อพัฒนาทองที่ ตั้งแตการซอมโรงเรียน 

สรางศูนยชุมชน ตั้งโรงครัวชวยคนเดือดรอน 

เปนตน 

แตดวยเทคโนโลยีนี้ทําใหการริเริ่มโครง 

การมาจากใครก็ไดที่มีไอเดียดีและศักยภาพทํา 

งาน ไมจําเปนตองผานศูนยกลาง ซึ่งเพิ่มจํานวน

ผูเลนและการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งจาก

คนทั่วไป วิสาหกิจชุมชน องคกรประชาสังคม 

หน�วยงานรัฐ ไปจนถึงบริษัทเอกชน ความหลาก

หลายนี้กอใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ในการแก

ปญหาเดิมที่มี และทําใหมีผูมีสวนไดสวนเสียเขา

มามีสวนรวมมากขึ้นในการพัฒนาเมือง 

นอกจากนี้แลวยังชวยสรางธรรมาภิบาล

การทําโครงการจากภาคประชาชน ทั้งเร� องความ

โปรงใส ตรวจสอบไดของโครงการ ที่ตองมีขอมูล

พื้นฐานกอนเริ่มระดมทุน จํานวนเงินที่ตองการ

ใช จํานวนเงินที่ ไดรับบริจาคไปแลว รวมไปถึง

อัปเดตผลงานหลังระดมทุนและทําโครงการเสร็จ

เมืองที่เอา Civic Crowdfunding มาใช

อยางจริงจังคือ มหานครลอนดอนผาน นโยบาย 

“Crowdfund London” ซึ่งริ เริ่มโดยนายก

เทศมนตรีตั้งแตป 2014 และขยายผลตอชวง

การระบาดโควิด-19 ผาน “Make London” ซึ่ง

ไดรวมมือกับ Civic Crowdfunding platform 

“Spacehive” เพื่อเปิดพื้นที่ระดมทุนให้ โครงการริเริ่มโดยชุมชน                        

ที่จะชวยใหมหานครลอนดอนสามารถฟนตัวหลังโควิด-19 โดย                  

City Hall จายคา fee ในการระดมทุนให และมี matching fund 

สนับสนุนมากถึง £50,000 ตอโครงการ ซึ่งจํานวนเงินสนับ                                                                                          

สนุนขึ้นอยูกับเขต/แขวงของโครงการ งบประมาณรวมที่ตองใช 

และจํานวนเงินและจํานวนประชาชนที่รวมลงขันกับโครงการผาน 

Crowdfunding 

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไดเพราะนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอน

อยากไดไอเดียใหมในการพัฒนาเมือง โดยเช� อวาคนที่คิดวิธีแกปญหา

พื้นที่ตัวเองไดดีที่สุดก็คือคนที่อยู หรือองคกรที่ทํางานในชุมชน และ

ยังชวยสรางความรวมมือในการแกปญหาในพื้นที่

ตอนทําโครงการจริงอีกดวย

รวมถึงเปนการทดลองจัดสรรงบประมาณ

เมืองแบบเปดตามความตองการของประชาชน

ในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้มี โครงการเกิดขึ้นแลว 177 

โครงการ รวมเปนเงิน £6,820,753 ซึ่งมาจาก

งบประมาณของมหานครลอนดอน และจาก

ประชาชนอีก 25,871 คน

ถึงจะไมมีการริเร่ิมจากภาครัฐแบบแข็งขัน                                                               

เชนมหานครลอนดอน ในประเทศไทยมี Civic                                                             

Crowdfunding platform ชื่อเทใจดอทคอม 

(Taejai.com) ที่กอตั้งมาแลว 10 ป โดยสนับสนุน

โครงการไปแลวกวา 479 โครงการ จากประชา 

ชนผูสนับสนุนมากกวา 150,000 คน รวมเปน

เงินกวา 250 ลานบาท มีตัวอยางโครงการน�า

สนใจในการพัฒนาเมืองและแกปญหาชุมชน ที่

ทําใหเราไดเห็นศักยภาพของภาคประชาชนและ

นวัตกรรมในการพัฒนาเมือง

เชน คลองเตยดีจังปนกันอิ่ม เปนโครงการ

ที่ชวยเหลือชุมชนในชวงการแพรระบาดของโค

วิด-19 ระยะแรกในประเทศไทย เดือนเมษายน

ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เกิดจากการริเริ่มของ

กลุม Music Sharing/คลองเตยดีจัง ซึ่งเปน

องคกรที่ทํางานเร� องเด็ก เยาวชน และการศึกษา

ในชุมชนคลองเตยมาแลว 7 ป 

ในชวงระลอกแรกของการระบาดนั้น ชุมชนคลองเตยไดรับ

ผลกระทบอยางหนัก เพราะมีนโยบายปดเมืองแบบปจจุบันทันดวน 

ทําใหหลายครัวเรือนในชุมชนตองตกงานและขาดรายไดทันที กลุม

คลองเตยดีจังเห็นวาปญหานี้จะนําไปสูการขาดแคลนอาหาร และ

เขาใจถึงความหลากหลายของครัวเรือนในชุมชนที่มีความตองการ

และทรัพยากรที่ตางกัน เชน บานที่อยูไมกี่คนอาจจะตองการขาวกลอง 

ในขณะที่ครอบครัวใหญพอมีหมอหุงขาวเอง อาจจะตองการ

กับข้าวเพื่อมาแบ่งกินกันในครอบครัว ครัวเรือนที่มีคนแก่ติดเตียง

ตองการอาหารออน ครัวเรือนมีเด็กเล็กตองการนม เปนตน จึง

ออกแบบโครงการที่คิดวาตอบสนองตอบริบทและสถานการณ ใน

ชุมชนมากที่สุดในรูปแบบคูปองแลกอาหาร เพ� อแจกจายใหประชาชน 

6,178 คน ซึ่งนอกจากไดชวยคนในชุมชนแบบไมทิ้งใครไวขางหลัง 

เขาถึงชวยเหลือทุกคนในชุมชน รวมประชากรแฝงและแรงงานขาม

ชาติที่มักจะตกหลนและถูกมองขามจากภาครัฐแลว ยังทําใหราน

คาขายของไดเกิดการหมุนเวียนรายไดในชุมชนอีกดวย

สวนวัดหัวลําโพงรุกขนิเวศน เปนโครงการที่ริเริ่มโดยกลุม 

We!Park-We Create Park แพลตฟอรมที่กระตุนใหเกิดการสราง

พื้นที่สาธารณะสีเขียวอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยสวนแหง

นี้เปน 1 ใน 4 พื้นที่นํารองที่จะเปลี่ยนพื้นที่เศษเหลือจากการพัฒนา

เมืองใหเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวของคนกรุงเทพฯ จากการใชพื้นที่

วางในซอยหนาวัดหัวลําโพงที่เอกชนบริจาคให กทม.พัฒนาเปนสวน

สาธารณะขนาดยอม (Pocket Park) กลุม We!Park เริ่มจากชวนคนใน

ชุมชนใกลเคียงมารวมออกแบบการใชพื้นที่รวมกันจนกลายเปนคอน

เซ็ปต “สวนขางบาน” 

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทาง กทม. เพ� อสรางสวน

งานหลักของภูมิทัศนพื้นที่ และระดมทุนเพิ่มจากประชาชนในสวนที่

อยูนอกกรอบงบประมาณรัฐ เพ� อสรางการมีสวนรวมเพิ่มจากกลุมผู

มีสวนไดสวนเสียในละแวกพื้นที่ รวมถึงประชาชนที่อยากเห็นเมือง

พัฒนาไปในทิศทางที่ใหความสําคัญของพื้นที่สาธารณะสีเขียวไดรวม

เปนเจาของดูแลสวนดวยกัน โดยเงินที่ระดมทุนไดถูกใชในการจัดซื้อ

เคร� องเลน ชุดโตะ-เกาอี้ และอุปกรณตกแตงสวน

จากตัวอย่างข้างต้น การมีเครื่องมือที่ เอื้อให้ประชาชน

สามารถระดมทุนเพ� อเริ่มทําโครงการพัฒนาเมือง/ชุมชน เช� อมคน

ลงแรงและลงขันเงิน สรางการเขาถึงทรัพยากรที่ทําใหประชาชน

สามารถคิดและลงมือดวยตัวเองได นอกจากจะชวยผลักดันการ

เปลี่ยนแปลงจากรากหญา (bottom-up development) แลว ยังทําให

เกิดนวัตกรรมสังคมใหมๆ และสรางการมีสวนรวมของพลเมืองอีก

ดวย ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้จะชวยสรางความยืดหยุนยั่งยืน (resilience 

and sustainability) ใหกับการพัฒนาเมืองในยุคแหงความผันผวนนี้

ไดในระยะยาวอีกดวย

 

อางอิง

- Make London: https://www.spacehive.com/movement/

mayoroflondon/

- เทใจดอทคอม: https://taejai.com

- คลองเตยดีจังปนกันอิ่ม: https://taejai.com/th/d/punkan_

im/

- We!Park: https://taejai.com/th/d/wepark/

 -ขอบคุณภาพ ภาพจาก Facebook Page “Sarakadee 

Magazine” วันที่ 29 มีนาคม 2565

‘เอดา จิรไพศาลกุล’ 

กรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะ

เพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

CEO เทใจดอทคอม

ลงขันสรางสรรคเมือง

ผาน Civic Crowdfunding

ค



ลังมีการแชร์ในโลกออนไลน์ โดยมีเนื้อหาชี้นำาใน                                                             

ลักษณะว่า หากเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานครคนนี้ จะได้นักการเมืองอีกคน อย่างเช่น                                                              

หากเลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคประ 

ชาธิปัตย์ จะได้นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นข่าวฉาว

หรือหากเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ                                                                 

กทม.ในนามอิสระ จะได้นักการเมืองจากพรรคเพื่อไทย ทำา 

ให้ล่าสุด นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม

ของนายชัชชาติ ออกมาปกป้องหัวหน้าทีม

นายพรพรหมยืนยัน

ว่า นายชัชชาติไม่มีความ

เชื่อมโยงหรือเกี่ยวพันกับ

นักการเมืองคนใด และ

การที่นายชัชชาติให้ตนเอง

ซึ่งเป็นอดีตคนพรรคประ 

ชาธิปัตย์มาร่วมงานด้วย 

เป็นการแสดงให้เห็นว่าทำา 

งานแบบมีอิสระ

สำาหรับนายพรพรหม 

หรือพรหม เป็นบุตรชาย

ของนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประ 

ชาธิปัตย์  โดยเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร New Dem ของ

พรรคประชาธิปัตย์

นายพรพรหมมาร่วมงานกับนายชัชชาติตั้งแต่ราว

ต้นปี โดยเป็นทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ดูเรื่องแนวทางการ

แก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องอากาศสะอาด สภาพแวดล้อม การ

บริหารจัดการขยะ บำาบัดน้ำาเสีย รวมถึงปัญหาเรื่องโลกร้อน 

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านนี้

โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์และการ                                                                        

ต่างประเทศจากคิงส์คอลเลจลอนดอน และระดับปริญญา                                                                              

โทด้านนโยบายพลังงานเเละสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัย

นิวยอร์ก โดยมีประสบการณ์ทำางานเป็นผู้ช่วย ส.ส.สหรัฐ 

อเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อดูแลด้านพลังงานและสิ่ง

แวดล้อม

ถือเป็นขุมกำาลังหลักของนายชัชชาติ เพราะเรื่องสิ่ง                                                                        

แวดล้อมในกรุงเทพฯ ถือเป็น 1 ในนโยบายจุดขายของนาย                                                                           

ชัชชาติที่ใช้หาเสียงครั้งนี้ นอกจากนี้ นายพนิต บิดาของ                                                                       

นายพรพรหม ยังเคยดำารงตำาแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร ทำาให้เขามีที่ปรึกษาส่วนตัวที่มีประสบการณ์เกี่ยว

กับการบริหารเมืองหลวง

ถูกวางให้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในทีมของนายชัชชาติ  

เพราะปัจจุบันเพิ่งจะอายุ 31 ปีเท่านั้น โดยการเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก หรือนิวโหวต

เตอร์มากถึง 6-7 แสนคน 

การมีนายพรพรหมอยู่ในทีมงาน ทำาให้นายชัชชาติพอ

มีช่องทางแสดงความบริสุทธิ์เรื่องความเป็นอิสระ เพราะมา

จากพรรคประชาธิปัตย์ 

นอกจากมิติด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว ในมิติทางการเมืองยัง

สามารถทำาหน้าที่ตอบโต้และปกป้องนายชัชชาติได้  เพราะ

เติบโตมาจากครอบครัวการเมือง เรียนรู้วิชามาจากผู้เป็น

พ่อ.

พาเพื่อนๆ ไปเลี้ยงไอศกรีมบานาน่าสปลิตเอร็ดอร่อย สร้างความ

ประทับใจซึ่งสมัยก่อนยังไม่ฮิตกัน 

รศ.พญ.วนิดาเข้ามาเป็นสะใภ้ของครอบครัว พล.ต.ท.วิโรจน์ 

เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เมื่อรู้จักและเป็นเพื่อนกับ                                                                              

รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ ที่เรียนปริญญาตรี คณะแพทย 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาด้วยกัน ต่อมา รศ.ดร.นพ. 

วรรษา เปาอินทร์ เป็นอาจารย์แพทย์สาขาเวชสารสนเทศ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ก่อนหน้าท่ีจะมีการจัดงานแถลงข่าว บรรดาข้าราชการหญิง

และชายดูแลความเรียบร้อยอย่างที่เรียกว่าทุกย่างก้าวของปลัด

กระทรวง สธ.จะต้องเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เบ้ืองหน้า 

ตั้งแต่เก้าอี้ที่ปลัดกระทรวงนั่งอยู่ตรงกลาง โดยมีข้าราชการระ

ดับบิ๊กอยู่เคียงข้าง จัดเรียง ๓ ตัวคั่นด้วยโต๊ะวางเอกสารมีน้ำาดื่ม

แก้วน้ำาและเก้าอี้อีก ๓ ตัว ส่วนผู้ติดตามเตรียมพร้อมในการจัด

เตรียมเอกสาร นั่งเก้าอี้ที่ผูกโบสีน้ำาเงินอยู่ด้านหลังพร้อมที่จะให้

ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีเมื่อปลัดกระทรวง สธ.หันมาซักถาม ท้ังยัง

มีการซักซ้อมคิวการขึ้นลงเวที การถ่ายภาพหมู่โดยมี นพ.กรกฤช 

ลิ้มสมมุติ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข สธ.ผู้จัดงานทำาหน้าที่

ฝึกซ้อมสแตนด์บายปลัดกระทรวง สธ.

ระหว่างการซักซ้อมก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น เมื่อข้าราช                                                                                     

การหญิงขาแพลงจนลุกไม่ขึ้น ต้องประคองมานั่งเก้าอี้ เพื่อนๆ                                                                                    

ต่างมะรุมมะตุ้มช่วยกันนวดเท้าและพันแผลตามประสาข้าราช 

การกระทรวง สธ.ท่ีมีความรู้ชำานิชำานาญในการปฐมพยาบาลเป็น

อย่างดียิ่ง 

อีกมุมหนึ่งที่มีการฝึกซ้อมกันนั้น พรเพชร ปัญจปิยะกุล                                                                    

ผู้เช่ียวชาญด้านระบบบริหารการสาธารณสุข ซักถามผู้รับผิดชอบ                                                                                       

งานศูนย์พ่ึงได้ในโรงพยาบาลศูนย์ท่ีปทุมธานี เล่าเรื่องสถานการณ์

ที่บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด-๑๙ ทั้งๆ ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๔ 

แล้ว บางคนติดโควิดถึง ๒ ครั้งแต่อาการไม่ร้ายแรง เพียงแต่เจ็บ

คอ ไอ หมอให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ที่น่าเบื่อคือชีวิตเปลี่ยนไปหลังติด

โควิด ต้องกักตัวอยู่แต่ภายในห้องตัวเองแต่ก็ยังทำางานเป็นปกติ 

โชคดีที่ยังมีโทรศัพท์มือถือ มีไลน์ มีคอมพิวเตอร์ ไอแพ็ดที่ใช้

ทำางานติดต่อได้ บางคนยังมีอาการของ Long Covid เหนื่อยล้า 

อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หายใจไม่อิ่ม 

“หนูไม่คิดว่าจะติดโควิด มีอาการเจ็บคอ ร้อนๆ หนาวๆ 

เหมือนมีไข้ ที่ รพ.ปทุมธานีเจ้าหน้าที่ติดโควิด ๒๐๐ กว่าคน แต่

ไม่มีใครมีอาการรุนแรง เจ้าหน้าที่บางคนมีอาการผื่นเต็มหลัง 

5บทความ

แปลกดี

เจอหนาวในหน้าร้อน แถมมีฝนโปรยปราย

จะบอกว่าสภาพอากาศวิปริตก็คงพูดได้ไม่เต็ม

ปาก เพราะจากร้อนเป็นเย็นและชุ่มฉ่ำา น่าจะถูกใจ

หลายๆ คน

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ว่าเมื่อวานและวันนี้ (๓-๔  

พฤษภาคม) บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำาลัง

ปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และ

ทะเลจีนใต้ 

ทำาให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนและอุณหภูมิลดลง 

ส่วนในช่วงวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม บริเวณความกดอากาศ

สูงหรือมวลอากาศเย็นกำาลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทย

ตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำาลังอ่อนลง ประกอบกับความกด

อากาศต่ำาเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำาให้

บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม

ประเทศไทยตอนบนจะมีกำาลังแรงขึ้น ทำาให้บริเวณดังกล่าวจะ

มีฝนเพิ่มขึ้น 

กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง 

ก็ครบรสในรอบ ๑ สัปดาห์ครับ 

ปกติฤดูฝนจะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ไปจบปลายเดือน

ตุลาคม

แต่ปีนี้เป็นวงรอบของ ลานีญา 

ถ้านึกภาพไม่ออก หรือจำาไม่ได้ว่า ลานีญา มีพิษสงอย่าง 

ไร ให้ย้อนกลับไปปี ๒๕๕๔ 

ปีที่ “ยิ่งลักษณ์” บอกว่า “เอาอยู่” นั่นแหละครับ 

ปีนั้นเกิดปรากฏการณ์ลานีญา ฝนมาเร็วกว่าปกติ

ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 

๒๕๕๔ สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง ๓๕% 

น้ำาฝนมาจากไหนมากมายขนาดนั้น

ลานีญา ทำาให้ปี ๒๕๕๔ มีพายุที่เข้าไทยโดยตรง และโดย

อ้อมจากทะเลจีนใต้ ทั้งหมด ๕ ลูก 

พายุโซนร้อนไหหม่า 

นกเตน 

โชคดีของนายกฯ คนต่อไป

ไห่ถาง 

เนสาด 

และนาลแก 

ปลายเดือนมิถุนายน “ไหหม่า” ถล่มพื้นที่ภาคเหนือและ

อีสาน 

ปลายเดือนกรกฎาคม “นกเตน” เข้าฝนตกไม่ลืมหูลืมตา ขณะ

ที่น้ำาฝนเก่าที่ตกก่อนหน้ายังระบายไม่หมด  

ปลายเดือนกันยายน “เนสาด” มา ตามด้วย “ไห่ถาง”  ตอน

บนของประเทศ ทั้งเหนือ อีสาน รับน้ำาจนล้นแล้วล้นอีก

ต้นตุลาคมถึงคิว “นาลแก” ถล่มภาคกลาง เติมน้ำารอน้ำาเหนือ

มาถล่มซ้ำา 

“ยิ่งลักษณ์” นั่งยันนอนยัน เอาอยู่

สุดท้าย ทะลัก!

นั่นคือ ลานีญา รอบล่าสุด 

และปีนี้วนมาอีกรอบ เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๔

ก็พบเห็นตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์หลายๆ ครั้งว่า ฝน 

ตกเร็ว มีฝนจากพายุฤดูร้อนเกิดข้ึนบ่อยคร้ังต้ังแต่เดือนมีนาคม-เมษา 

ยน ต่อเนื่องถึงฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม มีฝนตกมากในหลายพื้นที่

ของประเทศไทยตอนบน ทำาให้สถานการณ์แล้งของปี ๒๕๖๕ ไม่รุน 

แรงมาก

“ลานีญา” จะทำาให้ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน กลับมาตกอีก

ทีเดือนกรกฎาคม 

หลังจากนั้นฝนตกน้อยกว่าปกติในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวา 

คม จากการพลิกกลับไปเป็นสภาวะ “เอลนีโญ”

สำาหรับพายุ ไม่ต้องตกใจ ปีนี้คาดว่าเจอแน่ๆ ๓-๔ ลูก  ถือ

เป็นเกณฑ์ปกติ 

“ลุงตู่” ไม่จำาเป็นต้องประกาศว่าเอาอยู่ 

ครับ...ชวนคุยเรื่องสภาพอากาศ ลักเอาความรู้จากกรมอุตุฯ 

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำา มาปะติดปะต่อ ก็ได้ความอย่างที่ว่า 

แต่อาจไม่ได้เป็นตามนี้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะมันคือการ

พยากรณ์ 

การเมืองก็ต้องพยากรณ์เช่นกัน 

ตอนนี้ทั้ง “โหร” และ “โหน” พากันทำานาย บ้างก็เดากัน

สนุกสนาน เรื่อง อนาคต “ลุงตู่” ถ้าปล่อยให้บริหารประเทศต่อ มี

แต่ฉิบหายวายป่วง 

คำาพูดนักการเมืองบางทีมันก็เหมือนผายลม 

เหม็น!

การโจมตีทางการเมืองส่วนใหญ่ มักจะไม่อ้างอิงข้อเท็จจริง 

แต่จะพูดไปเรื่อยเปื่อยเป็นผีเจาะปากเสียมากกว่า 

ฟันธงกันตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ว่าประเทศฉิบหายแน่ 

นี่ก็เข้าปีที่ ๘ แล้ว ถ้าฉิบหายจริงคงไม่เหลือซากให้ด่า 

ไม่มีรัฐบาลไหนดีเลิศประเสริฐศรี และเช่นกันไม่มีรัฐบาลไหน

ทำาอะไรก็ชั่วไปหมด แต่ต้องชั่งน้ำาหนัก ต้องดีมากกว่าเลว ถึงจะอยู่

ได้และประชาชนยังพอให้การต้อนรับ

รัฐบาลทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ข้อดีก็มี เป็นข้อดีเฉพาะกลุ่ม 

แต่ข้อเสียมันทำาร้ายชาติ  

รัฐบาลลุงตู่ ก็เหมือนกัน ข้อเสียก็มีสำาหรับคนบางกลุ่ม 

แต่ข้อดีเพื่อชาติชั่งน้ำาหนักแล้วมันมากกว่า ถึงขนาดหลายๆ 

คนยอมกลายเป็นพวกชังชาติ หูตาขวางด่ากราดไปทั่ว   

ต้องเข้าใจครับว่า การเมือง ก็มาเป็นรอบๆ เหมือน “เอล 

นีโญ” กับ “ลานีญา” 

รอบใครรอบมัน ผลที่ออกมาไม่เหมือนกัน 

รอบต้มยำากุ้ง “พ่อใหญ่จิ๋ว” ส่งของเน่าให้ “นายหัวชวน”  มา

ปรุงแต่งใหม่ โดนด่ารอบทิศ ว่าขายชาติเป็นทาส ไอเอ็มเอฟ 

เพิ่มโน่นตัดนี่อยู่ ๓ ปีกว่า จากของเน่าเริ่มกลายเป็นของสด 

จากล้มกลายเป็นคลานเริ่มจะลุกขึ้นเดิน ก็เปิดโอกาสให้ประชาชน 

เลือกผู้แทนกันใหม่ 

“ทักษิณ” มาพร้อมกับสถานการณ์ขาขึ้น 

มีคนบอกว่า “ทักษิณ” บริหารประเทศเก่ง ก็เก่งจริงครับ  

แต่เก่งในขาขึ้น ไม่ได้เก่งในวิกฤต

แต่ก็ใช่ว่าจะสุดยอดไร้เทียมทานในช่วงขาขึ้น 

ไม่งั้นรถไฟฟ้าที่โม้ไว้ว่า ๑๐ สาย มันก็เสร็จไปตั้งแต่ยุค  

“ทักษิณ” แล้ว

เอาความจริงมาแบกัน 

รถไฟฟ้ามาพุ่งพรวดเป็น ๑๑ สายในยุค “ลุงตู่” 

เป็นวิทยาศาสตร์ครับ ถ้านักการเมืองคนไหนข้องใจ ลง 

พื้นที่ไปนับได้ว่ารถไฟฟ้าสีไหนได้เกิดในยุคไหน 

วิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ขาลงอีกรอบ เร่ิม 

มีเค้ามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ในรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์ ลากยาวถึง 

ปี ๒๕๕๒ ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ 

และมีลูกหลงไปอีกปีสองปี 

มาถึงรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” ขาขึ้นอีกแล้ว 

รัฐบาล ทักษิณ และ ยิ่งลักษณ์ โชคดี มารับช่วงเศรษฐกิจ

ขาขึ้นด้วยกันทั้งคู่ 

แต่โชคดีก็ช่วยอะไรไม่ได้ เพราะท้ังคู่กลายเป็นรัฐบาลโคตร

โกง 

รัฐบาลลุงตู่ เจออะไร? 

สาหัสเป็นประวัติศาสตร์ ก็โควิด-๑๙ น่ีแหละครับ  กระเทือน

ไปทั้งโลก 

เศรษฐกิจแทบจะพังพินาศกันหมด 

ต้มยำากุ้งว่าหนักแล้ว โควิด-๑๙ สาหัสกว่า

ซ้ำาเติมด้วยสงครามรัสเซีย-ยูเครน เข้าไปอีก

พรรคไหนที่บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลรับรองทำาได้ดีกว่า  

“ลุงตู่” ก็ไอ้พรรคนี้นี่แหละ ขาขึ้นก็ยังทำาให้ฉิบหายได้ 

แต่ก็แสดงความยินดีกับรัฐบาลหน้าครับ เป็นใครยังไม่รู้   

เพราะเศรษฐกิจโลกน่าจะวนเข้าสู่ขาขึ้นอีกรอบ 

โควิดหาย สงครามจบ แถมรัฐบาลลุงตู่วางรากฐานเอาไว้

ให้เยอะพอควร

โครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง 

ถนน มอเตอร์เวย์  

โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เชิญเก็บกินกันครับ.

ทำาบุญต่อชีวิต

อาจารย์พินิจ เขียวระยับ

ทำาบุญ ปุบปับ ปลูกป่า

ย้ายต้น ไม้ใหญ่ ให้มา

ประดู่ สัก รักษา บ้านดิน

อ่างทอง โพธิ์ทอง รำามะสัก

พร้อมพรัก พี่น้อง เอกทักษิณ

หลังงานศพ แม่ พ่อ ต่อชีวิน

พัทลุง บำารุงถิ่น ถึงอ่างทอง

สสส.จัด Miracle ปลัด สธ.พบ อ.แพทย์ 

รพ.ธรรมศาสตร์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ 

ดิฉันขอเล่าเหตุการณ์หนึ่ง ถ้าไม่ได้เห็นด้วยสายตาตัวเอง                        

ดิฉันก็จะไม่เชื่อตามคำาบอกเล่าอย่างแน่แท้ ใครจะเชื่อว่าเวลา

ผ่านมาแล้ว ๔๐ ปี เมื่อเพื่อนๆ เรียนจบจากโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา พญาไท แหล่งรวมเหล่าหัวกะทิจาก รร.ทั่วประเทศ 

บรรดาอาจารย์ช่วยกันขับเคี่ยวให้ข้นเพื่อให้เด็กหัวกะทิสอบเข้า

มหาวิทยาลัยได้เรียนสายวิชาชีพตามที่ใฝ่ฝัน  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์

รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ด้านจิตเวช จบปริญญา

ตรีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จบ

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จบปริญญาโท Mental  Health Policy มหาวิทยาลัยลอนดอน สห

ราชอาณาจักร 

รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชกรรม 

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรียนจบระดับมัธยมต้นจาก 

รร.สตรีวิทยา สอบเข้าเรียน รร.เตรียมอุดมศึกษา และเป็นเพื่อน

ร่วมรุ่นกับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นความสนิทสนมของเพื่อน                                                                                 

ปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วว.สาขา

กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (รพ.พระมงกุฎเกล้า) วว.กุมารเวช                                                                             

ศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก แพทยสภา (คณะแพทย 

ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล)

สองเกลอเพื่อนเก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา พญาไท  โคจร

มาพบกันที่ห้อง C ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในงานแถลง

ข่าวเปิดตัวศูนย์พึ่งได้ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี (ONE STOP 

CRISIS CENTER-OSCC) โครงการพัฒนาระบบการให้คำาปรึกษา

และกลไกพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของ

กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ 

ผอ.สำานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สสส.) เป็นการออก 

งานครั้งแรกหลังจากที่ย้ายจาก ผอ.โรงพยาบาลจังหวัดแพร่เพื่อ

รับตำาแหน่งใหม่ที่ สสส. จตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการ

เด็กและเยาวชน กระทรวง พม. มูลนิธิพัฒนาเพื่อการคุ้มครอง

เด็ก ขณะนี้มีศูนย์ OSCC ๑๐,๖๑๑ แห่งทั่วประเทศ โดยมีทีมสห

วิชาชีพแบบครบวงจร

ทั้งสองทักทายกันอย่างสนิทสนมและรื้อฟื้นความหลังกัน

อย่างสนุกสนาน จนเป็นที่สนใจของบรรดากระจิบกระจอกข่าวใน

งาน เพราะฝ่ายหญิงร่างเล็กดูไม่ออกว่าจะเกษียณอายุในปีหน้า 

ในขณะที่ฝ่ายชายรูปร่างสันทัดเกิดปีขาล (เสือ) จะเกษียณอายุใน

เดือน ก.ย.นี้ นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต เศรษฐีมีทรัพย์สินเป็นที่ดิน

ย่านนครสวรรค์ แพร่  เชียงใหม่ ชวน รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ 

มานั่งใกล้ๆ เพื่อรื้อฟื้นความหลังว่า ๔๐ ปีผ่านไปทำาไมถึงไม่

เปลี่ยนแปลง  ทรงผมก็ทรงเดิมๆ เธอไม่แก่เลยนะ พร้อมกระเซ้า

เย้าแหย่ถามคณะผู้ติดตามปลัดกระทรวง สธ.ว่าใครแก่กว่ากัน

และหัวเราะกันครืนใหญ่ หัวข้อสนทนาหนึ่งคือ นพ.เกียรติภูมิเคย

องครักษ์ ‘ชัชชาติ’

หมอก็จ่ายยาตามอาการ ยาแก้แพ้ ยาละลายเสมหะ คัดจมูก 

หอบหายใจไม่ได้ก็มียาหยอดจมูก ไม่ใช่ยาพ่น ในช่วงที่เจ้าหน้าที่

ติดเชื้อเดินสวนกันไปมา ไม่ได้ โอภาปราศรัยกันมากนัก ต่างก็อยู่

แต่ห้องกักตัว แต่ตอนนี้ทุกคนหายดีแล้ว”

พรเพชรเล่าว่า บ้านอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มีการต่อเติม

บ้านชั้นล่างเพื่อให้พ่อตาแม่ยายสูงวัยแล้วอยู่ชั้นล่างจะได้สะดวก 

ดังนั้นห้องเดิมชั้นบนของบ้านที่พ่อตาแม่ยายอยู่ก็ใช้เป็นห้อง

กักตัว เพราะน้องสาวและน้องชายติดโควิด “ผมก็ต้องกักตัวไป

ด้วยเพราะอยู่ใกล้ชิดกัน เมื่อวันก่อนสามีของแม่บ้านที่ดูแลบ้าน

ติดโควิด แม่บ้านก็ต้องถูกกักตัวอยู่ในห้อง แม่บ้านบ่นใหญ่เพราะ

ไม่เคยชินกับการกักตัว ทั้งๆ ที่อยู่ในห้องมีโทรทัศน์มีซีรีส์ให้ดู จะ

ดูจากทีวีหรือมือถือก็ได้”

เมื่อเจ้าหน้าที่คุยกันสักพักใหญ่และการซักซ้อมเสร็จสิ้นลง 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง สธ.มาถึง ทุกฝ่ายก็เข้า

มาต้อนรับและไปอยู่กันที่ห้องวีไอพีเพื่อเตรียมข้อมูลก่อนเข้ามา

ร่วมงานที่จัดงานแบบออนไลน์และออนไซด์ มีการถ่ายทอดสด

บรรยากาศภายในงานและมีผู้ร่วมซูมจากสถานที่ต่างๆ 

บรรยากาศการเปิดตัวศูนย์ OSCC ดำาเนินไปด้วยดี คีย์

แมนสำาคัญทั้ง ๕ ท่านกดปุ่ม Start เพื่อเปิดงาน  เริ่ม Countdown 

นับ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ทุกคนกด like ในขณะที่มีสายรุ้งโปรยปรายบน

เวทีจัดงาน พร้อมกับนำาเสนอตัวเลขว่าปี ๒๕๔๗-๒๕๖๔ จะมีผู้

ใช้บริการ ๓ แสนราย เด็ก ๑.๕ แสนราย หญิง ๑.๕ แสนราย 

เพศทางเลือก ๖๐ ราย เด็กส่วนใหญ่จะปรึกษาด้วยเรื่องปัญหาถูก

ทอดทิ้ง ยาเสพติด ส่วนสตรีมีปัญหาภายในครอบครัว สารกระ 

ตุ้นจากยาเสพติด 

คุณอัตถ์ อัตนัย คงรู้สึกปลาบปล้ืมในบรรยากาศน้ีด้วย  ดิฉัน

ได้เห็นบรรยากาศการจัดงานที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง

ข้าราชการระดับบิ๊กและระดับปฏิบัติการ ในการทำางานประสาน

งานกันระหว่างหน่วยงานต่างกระทรวง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง 

สุดกับหญิงและเด็กที่เป็นพลังสำาคัญของสังคม เพื่อเป็นแนวทาง

การทำางานในการให้คำาปรึกษาและนำาไปสู่การดูแลเด็กผู้ถูกกระ 

ทำาความรุนแรงอย่างเหมาะสม  เพราะวันหนึ่งเขาเหล่านี้จะเป็น

เมล็ดพันธุ์ที่ดีเป็นอนาคตของชาติ.

   ขอแสดงความรักและนับถือ 

   “ต้นทองหลาง” 

สงสัยยาอายุวัฒนะถูกคิดค้นสำาเร็จแล้ว แต่คุณหมอวนิดา

ไม่ยอมบอกใคร ฮ่าๆๆๆ

นึกภาพออกครับว่าเพื่่อนที่ไม่ได้เจอกันมาร่วม ๓๐-๔๐ ปี 

เวลาเจอกันจะมีความสุขแค่ไหน เพราะไม่นานมานี้ผมก็เพิ่งจะ

เจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่มา แก่กันหมดแล้วครับ ฮ่าๆๆๆ

ช่วงนี้โควิดเริ่มจะเบาลงแล้ว แต่ยังประมาทไม่ได้อยู่ดี  ขอ

ให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยกันต่อไปนะครับ ส่วนท่านท่ีติดโควิดแล้ว

ก็ถือเป็นประสบการณ์ชีวิต ถือเป็นคนทันสมัยครับ ฮ่าๆๆๆ.

พรพรหม วิกิตเศรษฐ์

ก็

ห



พฤษภาคม 2565 รัฐบาลผ่อนคลายเงื่อนไขการเข้าประ 

เทศ พร้อมยกเลิก Test & Go สร้างความคึกคักให้กับ

ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างมาก 

ทำาให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้

ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย 

ซึ่ง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า ข้อมูลของสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

(กพท.) ระบุว่า วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นวันแรกของการ

เปิดประเทศเต็มรูปแบบ มีต่างชาติทยอยเดินทางมาประเทศไทย

มากขึ้น

และขณะนี้มีเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศของ

ทุกท่าอากาศยานรวมกันอยู่ที่ประมาณ 44,500 เที่ยวบินต่อเดือน 

เป็นเที่ยวบินในประเทศ 33,500 เที่ยวบิน และระหว่างประเทศ 

11,000 เที่ยวบิน คาดว่าปลายปี 2565 จะเพิ่มเป็น 83,500 เที่ยวต่อ

เดือน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 53,000 เที่ยวต่อเดือน เที่ยวบิน

ระหว่างประเทศ 30,000 เที่ยวบิน ซึ่งเข้าใกล้ปริมาณเที่ยวบินในช่วง

ปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด

การกลับมาของนักท่องเที่ยวได้สร้างความคึกคักให้กับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก ทำาให้ทั้่งภาครัฐและเอกชนต่าง

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว จะเห็น

ได้จากในด้านการให้บริการขนส่งทางน้ำา กรมเจ้าท่าซึ่งมีหน้าที่กำากับ

ดูแลได้เร่งปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานในทุกด้าน 

ซึ่ง สมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ 

ระบุว่า กรมเจ้าท่ามีแผนขยายปรับปรุงท่าเรือโดยสารให้มีขนาดใหญ่

ขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ในการยกระดับและพัฒนาการให้บริการเรือ

โดยสารสาธารณะ ทั้งท่าเรือโดยสาร ท่าเรือข้ามฟาก และท่าเรือ

ท่องเที่ยว เพื่อให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว รองรับจำานวน

ผู้ โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการอำานวยความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการให้บริการที่สามารถเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะ

ระหว่างเรือโดยสาร ระบบราง (รถไฟฟ้า) รถประจำาทาง (ล้อ-ราง-

เรือ) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

ขนส่งสาธารณะให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น

สำาหรับ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือนั้นยังได้

นำาระบบการออกแบบอารยสถาปัตย์เข้ามาใช้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ และ

ผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เนื่องจากปัจจุบันประชาชน

และนักท่องเที่ยวนิยมใช้เส้นทางการเดินเรือมากขึ้น ประกอบกับ

ไทยกำาลังเข้าสู่การเปิดประเทศ และรับการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจในประเทศ

ดังนั้น ความสำาคัญการพัฒนาท่าเรือให้มีขนาดใหญ่จะต้อง             

มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้

โดยสารทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาขนส่งทางน้ำา 

ซึ่งกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือหลายแห่งในเส้น

ทางแม่น้ำาเจ้าพระยา อาทิ ท่าเรือราชินี ท่าเตียน ซึ่งคาดว่าจะแล้ว

เสร็จและเปิดให้บริการภายในเดือนพฤษภาคม 2565

นอกจากปรับปรุงท่าเรือดังกล่าวแล้ว ยังตรวจสอบท่าเรือ

โดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานในการติดตั้งอุปกรณ์ประจำาท่าเรือ

ให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำาหนด 

โดยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภายในพื้นที่ 

หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (อบจ.) และ หน่วยกู้ภัย ในการดูแลรักษาความปลอดภัย

ทางน้ำา และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำาท่าเทียบเรือต่างๆ เพื่อดูแล

ความปลอดภัยของผู้ โดยสาร ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เปิดช่องทางเบอร์ โทร.

สายด่วน 1199 รับแจ้งเหตุทางน้ำาได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณี

ฉุกเฉิน

และเพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ โดยสาร ในมาตรการดูแล

ความปลอดภัยของท่าเรือและการใช้บริการเรือโดยสาร ได้มีแผน

รณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยผ่านสื่อออนไลน์ โดยการจัดทำา

อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านจอทีวีตามท่าเรือต่างๆ และเพื่อ

ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ได้ขยายสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน

โซเชียล FACEBOOK Twitter IG รวมถึงในรูปแบบแผ่นพับ ป้ายไว

นิลติดตามท่าเรือในช่วงเทศกาลสำาคัญๆ 

อย่างไรก็ตามเมื่อปรับปรุงท่าเรือแล้ว ในด้านความปลอดภัย 

กรมเจ้าท่ายังได้เตรียมการปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณา 

จักรทางน้ำาให้สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

โดยให้หน่วยงานทุกส่วนในสังกัดทั้งทางบก ทางน้ำา ทางอากาศ 

ทบทวนมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ โดยสารให้สอดคล้องตามนโยบาย

ของรัฐบาล รวมถึงย้ำาให้มีการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ โดยสาร เพื่อ

สร้างความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง 

พร้อมทั้งยังเน้นย้ำาเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและสำานักงาน

เจ้าท่าภูมิภาค ให้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและเฝ้าระวังอย่างเคร่ง 

ครัด รวมถึงแจ้งข้อมูลผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำาให้ถูก

ต้องและครบถ้วนตามมาตรการที่ปรับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมอำานวย

ความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเปิดประเทศเต็มรูป

แบบอย่างมีประสิทธิภาพ.

านปีใหม่ไทยอย่างสงกรานต์มาได้แบบชื่นมื่น แต่ได้ยิน

แว่วๆ มาว่า ไม่ว่าน้ำาสงกรานต์จะสาดได้เปียกปอนแค่

ไหน แต่ก็ไม่ลดความฮอตให้กับหุ้นอสังหาฯ ที่บริหาร

งานโดยพี่เสือใหญ่ของวงการ พกพาประสบการณ์มาเต็ม

เหนี่ยวอย่าง CEO ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย แห่ง บมจ.เบล็ส 

แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) ได้เลย 

เพราะได้ยินมาว่าฮอตไม่เบา หลัง

จากประกาศความพร้อมเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ 

ไอ (mai) โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้น 

IPO เร็วๆ นี้ มีนักลงทุนสนใจติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพียบ

เอาเป็นว่า หุ้นอสังหาฯ น่า

จับตามองที่มี โครงการทำาเลทอง

เต็มมือแบบนี้ ใครสนใจก็ติดตามไว้

อย่าให้คลาดสายตาเลยละกัน.
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อัปเกรดท่าเรือ

รับท่องเที่ยวปลอดภัย

สุดฮอต

เศรษฐกิจ

ผ่

1

บุญช่วย ค้ายาดี

ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย

‘เอ็กซิมแบงก์’อวดQ1กำ�ไรพุ่ง
โชว์ปล่อยกู้ใหม่เฉียด1.5หมื่นล้านบาท

ไทยโพสต์ • “เอ็กซิมแบงก์” ฟุ้งไตรมาส 1/2565 ปล่อยกู้ลูกค้ารายใหม่

ถึง 1.1 หมื่นล้าน โกยกำาไร 411 ล้านบาท โตพรวด 346.05% โชว์อนุมัติ

สินเชื่อใหม่เฉียด 1.5 หมื่นล้านบาท อุ้มลูกค้าใหม่เข้าถึงแหล่งทุนบาท

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร                                            

กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อ

การส่งออกและนำาเข้าแห่งประ 

เทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ 

กล่าวว่า ผลการดำาเนินงานใน

ไตรมาส 1/2565 (ม.ค.-มี.ค.65) มี

วงเงินอนุมัติสินเชื่อใหม่ 14,973 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.37% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็น

วงเงินของลูกค้าเอสเอ็มอี 4,541 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215.67% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ มีการอนุมัติ

สินเชื่อใหม่ ให้กับลูกค้ารายใหม่

ถึง 11,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง                                               

361.86% จากช่วงเดียวกันของ                                                   

ปีก่อน สะท้อนความสำาเร็จของ                                                  

ธนาคารในการเข้าถึงธุรกิจรายใหม่ 

ทำาให้มีสินเชื่อคงค้าง 150,621 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,209 ล้าน

บาท หรือ 12.06% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น

สินเชื่อเพื่อการค้า 38,030 ล้าน

บาท และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 

112,591 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นเดือน 

มี.ค.2565 ธนาคารมียอดคงค้าง

สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ

รวมทั้งสิ้น 65,688 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 5,543 ล้านบาท หรือ 9.22% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2565 มีสิน

เชื่อคงค้างจำานวน 51,554 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 8,069 ล้านบาท หรือ 

18.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นสินเชื่อคงค้างใน

เวียดนาม จำานวน 13,843 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 65.65% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน เอ็กซิมแบงก์มี

กำาหนดจัดพิธีเปิดสำานักงานผู้แทน

ในนครโฮจิมินห์ในเดือน มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ จากความไม่แน่นอน

ที่สูงขึ้นของเศรษฐกิจโลก ธนาคาร

เร่งเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ส่ง

ออกและนักลงทุนไทย ด้วยการ

เป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงต่างๆ 

โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์

ปัจจุบันที่ผู้ประกอบการมี โอกาส

ได้รับชำาระเงินล่าช้าหรือถูกปฏิเสธ

การชำาระค่าสินค้า ในช่วงไตรมาส

แรกของปี 2565 เอ็กซิมแบงก์มี

ปริมาณธุรกิจด้านการรับประกัน

การส่งออกและการลงทุนเท่ากับ 

53,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 799 

ล้านบาท หรือ 1.52% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนี้

เสีย อยู่ที่ 4,307 ล้านบาท คิดเป็น 

2.86% และมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 411 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346.05% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดย ณ สิ้นเดือน มี.ค.2565 

เอ็กซิมแบงก์มีลูกค้า 5,022 ราย 

เพิ่มขึ้น 16.76% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยในจำานวนนี้เป็น

เอสเอ็มอี 82.78% ซึ่งธนาคารได้

ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทั้ง

ด้านการเงินและไม่ใช่ผลกระทบ

จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

กว่า 14,200 ราย คิดเป็นวงเงิน

ประมาณ 76,700 ล้านบาท.

รักษ์ วรกิจโภคาทร

หลังจากนำาผลิตภัณฑ์ จระเข้ ไปโชว์นวัตกรรมในงาน

สถาปนิก’65 กลับมา หัวเรือใหญ่อย่าง ศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ก็หาย

เหนื่อยยิ้มออก เพราะฟีดแบ็กดีเกินคาด สลัดภาพเดิมๆ ออกไป 

แถมได้เห็นมุมใหม่ของจระเข้ ไม่ว่าจะเป็นสีที่มี SEE JORAKAY 

จากธรรมชาติ 100% เป็นตัวชูโรง ปกป้องงานโครงสร้างพื้นฐาน 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการทรานส์ฟอร์มจระเข้ที่โดนใจใคร

หลายคน ทำาให้บูธคึกคักมีคนเข้าไปชมไม่ขาดสาย ...•

ขยันจัดแคมเปญสุดคุ้มเอาใจนักช็อปตลอดๆ สำาหรับ รวิศรา                                                                                          

จิราธิวัฒน์ บิ๊กบอสแห่งห้างเซ็นทรัล ล่าสุด! จัดหนักลดแรงแซง

ทุกโปรโมชัน กับแคมเปญเซ็นทรัล ช้อป ช้อป ระดมทัพสินค้าจาก

หลากหลายแบรนด์ชั้นนำา ทุกชั้น ทุกแผนก จัดราคาพิเศษสินค้า

เฉพาะรุ่นลดสูงสุด 50% ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืน

รวมสูงสุด 30% จากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ที่ห้าง

เซ็นทรัลทุกสาขา และทุกช่องทางการช็อป สะดวก โดนใจ ทั้งหน้า

ร้านและออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-9 มิ.ย.65 ...•

ด้าน บมจ.อินเตอร์ ไฮด์หรือ IHL เตรียมนำาขนมขบเคี้ยว

สุนัข แบรนด์ “MOMO & FRIENDS” ที่ผลิตจากหนังวัวคุณภาพดีตาม

ระดับมาตรฐาน ร่วมออกบูธในงาน Pet Expo Thailand 2022 ครั้ง

ที่ 22 ระหว่างวันที่ 5-8 พ.ค.2565 เวลา 10.00-20.00 น. บูธ P287 

ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งาน

นี้ผู้บริหารคนเก่ง วศิน ดำารงสกุลวงษ์ ฝากบอกว่า ตอนนี้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจเริ่มกลับมาแล้ว IHL ก็พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างเต็มเหนี่ยว 

พร้อมมีเป้าหมายจะจับมือพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มอีก เพื่อให้ MOMO & 

FRIENDS เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ และผลักดันรายได้ IHL ในอนาคตพุ่ง

ปรี๊ดดดดดดดดดดด ...•

มาที่ บมจ.ฟังก์ชั่น อิน                                                   

เตอร์เนชั่นแนล (FTI) ผู้ดำาเนิน                                                 

ธุรกิจตลาดค้าส่ งผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับน้ำาครบวงจร ครอบ 

คลุมทั้งในไทยและภูมิภาคอา                                  

เซียน ผ่านตัวแทนจำาหน่ายร้าน 

ค้าส่งแบรนด์ Water Store และ                                         

ตัวแทนจำาหน่ายร้านค้าปลีก

แบรนด์ Aquatek ภายใต้แกน

นำา “วิกร ภูวพัชร์” ซีอีโอ เตรียม

พร้อมเดินหน้าเข้าระดมทุนใน 

SET ภายในไตรมาส 2/65 และ 

FTI จะเป็นหุ้น IPO น้องใหม่ 

อนาคตดี คุณภาพแน่น ที่ต้อง

เกาะติดไว้ งานนี้เตรียมตัวให้

พร้อม รีบจับจองให้ได้อย่าปล่อยให้หลุดมือเชียวนะคร้าา ...•

ปิดท้ายด้วย ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ

เซเว่น เดลิเวอรี่ ผนึกความร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย เตรียม

ออกหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย

ทุก 6 เดือน เสนอขายบนช่องทางออนไลน์ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้น

กู้บนแอปฯ เป๋าตังเป็นครั้งแรก ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 

บาท เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงหุ้นกู้ได้อย่างเท่าเทียม คาด

ว่าจะเสนอขาย 24-26 พ.ค.นี้ ...•
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‘เจ้าท่า’อัปเกรดชูเทคโนฯตรวจสิ่งรุกล้ำาลำาน้ำา
สัมพันธวงศ์ • นายภูริพัฒน์ ธีระ                                                  

กุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า                                                  

(จท.) เปิดเผยว่า ได้ดำาเนินงาน                                               

ตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับ 

สนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การขนส่งทางน้ำาของประเทศ โดย

การนำาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 

เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพตรวจสอบเส้นทางน้ำา 

รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของการ

ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วง

ล้ำาลำาน้ำา ในทุกลำาน้ำาของประเทศ 

เพื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายใน

อดีต พร้อมดำาเนินการเข้าไปตรวจ

สอบพื้นที่จริงว่ามีการขออนุญาต

อย่างถูกต้องหรือไม่ 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มี

สิ่งปลูกสร้างอาคารที่เป็นลักษณะ

กีดขวางทางน้ำา เป็นการเพิ่มประ 

สิทธิภาพการบริหารจัดการน้้ำาใน

ช่วงฤดูมรสุมของประเทศในอดีต

ที่ผ่านมา โดยเฉพาะตามเส้นทาง

ลำาน้ำาและชายทะเล ก่อให้เกิดสิ่ง

ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วง

ล้ำาลำาน้ำาซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ที่ ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

การเดินเรือในน่านน้ำาไทย โดย

ใช้อำานาจในการเข้าไปตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง หากเข้าข่าย

กระทำาความผิด จะดำาเนินคดีและ

รื้อถอนสำาหรับสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำา

ที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในแม่น้ำา

เจ้าพระยา และแม่น้ำาสายหลักทั่ว

ประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ในการเดินเรือ. 

ราชวัตร • รายแรก!! “เดโก้                                       

กรีน เอนเนอร์จี” ลงนามกับ                                    

“สรรพสามิต” เข้าร่วมมาตร 

การสนับสนุนการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้า จ่อขนรถจักรยานยนต์ 

BEV 8 รุ่นบุกตลาด ลั่นลดราคา

ทันที 18,000 บาทต่อคัน

นายลวรณ แสงสนิท 

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าว

ภายหลังลงนามในข้อตกลงตาม

มาตรการสนับสนุนการใช้ยาน

ยนต์ไฟฟ้า กับบริษัท เดโก้ กรีน                               

เอนเนอร์จี จำากัด ซึ่งถือเป็นผู้

ประกอบอุตสาหกรรมรถจักร 

ยานยนต์ BEV รายแรกที่เข้า

ร่วมมาตรการ ซึ่งผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ 

BEV ที่เข้าร่วมมาตรการจะได้                                             

รับสิทธิประโยชน์จากภาษีสรรพ

สามิตอัตราภาษีตามมูลค่า 1%                                          

และเงินอุดหนุน จำานวน 18,000 

บาทต่อคัน 

สำาหรับการนำาเข้ารถจักร                                             

ยานยนต์แบบ BEV ในปี 2565-                                             

2566 และการผลิตรถจักรยาน 

ยนต์ BEV ในปี 2565-2568 

โดยรถจักรยานยนต์ BEV ที่เข้า                                        

ร่วมมาตรการต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 1.ต้องเป็นแบตเตอรี่ประ 

เภทลิเธียมไอออน 2.มีความจุ 

แบตเตอรี่ตั้งแต่ 3 Kwh ขึ้นไป 

หรือมีระยะทางที่วิ่งได้ตั้งแต่ 75 

กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 

ตามมาตรฐาน WMTC (World 

Motorcycle Test Cycle) ตั้งแต่ 

Class 1 ขึ้นไป

3.ต้องใช้ยางล้อที่เป็นไป

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห                   

กรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 

2720-2560 (UN Reg.75) หรือ

ที่สูงกว่า (UN Reg.75) และ  

4.ต้องผ่านการทดสอบความปลอด 

ภัยของรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า                                     

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห 

กรรม เลขที่ มอก. 2952-2561 

(Un Reg.136) หรือที่สูงกว่า

“ จ า กก า รที่ รั ฐ บ าลมี

มาตรการดังกล่าว ขณะนี้มีผู้

ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำา

เข้ารถยนต์ จำานวน 4 ราย และ

รถจักรยานยนต์ จำานวน 1 ราย 

ที่เข้าร่วมลงนามกับกรมสรรพ

สามิตแล้ว โดยคาดว่าจะมีผู้

สนใจทยอยเข้าร่วมลงนามเพิ่ม

ขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้นี้” 

นายลวรณกล่าว.

เดโก้กรีนขนมอ’ไซค์อีวี

ร่วมรัฐรับสิทธิลดราคา

3/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,060.15 4,996.64 +63.51
 6,320.58 5,735.52 +585.05
 30,330.49 32,164.94 -1,834.45
 25,358.85 24,172.96 +1,185.89

67,070.07
-15.15

1,652.29
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.00 34.73
ยูโร 35.56 36.59
ปอนดสเตอรลิง 42.24 43.62
เยน (100 เยน) 25.95 26.90
หยวนจีน 4.29 4.44
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,300 30,400
ทองรูปพรรณ 29,759 30,400
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ทรีนีตี้ชี้6ปัจจัยเสี่ยง

กดดันตลาดหุ้นไทย
ไทยโพสต์ • “ทรีนีตี้” แนะ

กลยุทธ์ลงทุนหุ้นเดือน พ.ค.65 

รอซื้อที่แนวรับแรกของดัชนีที่

ระดับ 1,630 จุด ส่วนแนวรับ

สำาคัญอยู่ที่ 1,580-1,600 จุด ชี้

ตลาดหุ้นถูกกดดันจาก 6 ปัจจัย

เสี่ยงสำาคัญ ทั้งเงินเฟ้อสูง, บาท

อ่อน, โบรกจ่อหั่นคาดการณ์

กำาไร บจ. รับผลกระทบต้นทุนที่

สูงขึ้นจากน้ำามันดีเซลขยับ และ

แรงขายต่างชาติหลังซื้อสุทธิ

กว่า 1.2 แสนล้าน

นายณัฐชาต เมฆมาสิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย

วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก

ทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ จำากัด เปิด

เผยว่า การลงทุนเดือน พ.ค.

2565 คาดว่าในช่วงแรกของ

เดือน ตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับ

ตัวขึ้นมาบ้าง ส่วนดัชนีหุ้นไทย

จะเริ่มกลับเข้าสู่ โหมดการปรับ

ฐานได้ ทั้งจากการไหลออกของ

กระแสเงินทุนจากนักลงทุนต่าง

ชาติที่มีการส่งเงินปันผลกลับ 

ซึ่งจะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า

มากขึ้นไปอีก รวมถึงปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ เช่น การปรับขึ้น

ราคาน้ำามันดีเซลมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจเป็นวงกว้างได้ ทั้งนี้

ประเมินแนวรับแรกของดัชนีใน

เดือนนี้ที่ 1,630 จุด ส่วนแนว

รับสำาคัญมองที่ 1,580-1,600 

จุด

อย่างไรก็ตาม มองปัจจัย

เสี่ยงที่จะทำาให้เกิดการปรับฐาน

ของดัชนีหุ้นไทยในเดือนนี้คือ 

การขึ้นราคาน้ำามันดีเซล ส่ง

ผลให้ธุรกิจต่างๆ มีต้นทุนที่สูง

ขึ้น ทำาให้การจับจ่ายใช้สอยลด

ลงไปด้วย, เงินเฟ้อในประเทศ

ปรับตัวสูงขึ้น, ความเป็นไป

ได้ที่นักวิเคราะห์จะเริ่มปรับลด

ประมาณการกำาไรของบริษัท

จดทะเบียน (บจ.) ลงจากระดับ

ต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น นอกจาก

นี้การเร่งตัวของเงินเฟ้อและ

เงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่อง, คาด

การณ์ของตลาดต่อความเป็นไป

ได้ที่ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นนี้ ส่งผล

ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร

ระยะสั้นของไทยพุ่งสูงขึ้น อีก

ทั้งการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่าง

ชาติที่ค้างตั้งแต่ต้นปีประมาณ 

120,000 ล้านบาท ทำาให้คาดว่า

จะมีแรงขายสุทธิของนักลงทุน

ต่างชาติในเดือน พ.ค.นี้.

ครม.ตั้ง ‘หมอทวีศิลป์’ นั่งบอร์ดออมสิน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก                                                                                 

รัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

อื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน ตามที่ รมว.คลังเสนอ ให้

คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำานวนเกินสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกิน                                                                                       

สิบห้าคน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐ 

มนตรีแต่งตั้ง และผู้อำานวยการธนาคารออมสินซึ่งเป็นกรรมการ

โดยตำาแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะ

กรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม จำานวน 4 คน ดังนี้ นาย

อนามัย ดำาเนตร, นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์, นายรังสรรค์ ธรรมมณี

วงศ์ และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.

65 เป็นต้นไป 

ผนึกขายหัวเราะอัดแคมเปญดันยอด

นางชลีรัตน์ ต่อจรัส ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดองค์กร 

บมจ.แสนสิริ เปิดเผยว่า ได้ผนึกกับพันธมิตร ขายหัวเราะ แบรนด์

คาแรคเตอร์การ์ตูนดังของไทย เปิดตัวแคมเปญ บ้านนี้ ฮะ ฮะ 

ฮ่า เพื่อรุกตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์ ในกลุ่มเซ็กเมนต์ 

affordable ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเปิดตัวโครงการใหม่

ของแสนสิริในปีนี้ ที่มีสัดส่วนมากกว่า 50% อาทิ สิริ เพลส, คอน

โดมี เดอะ มูฟ เป็นต้น ตั้งเป้าสร้างยอดขายจากแคมเปญนี้กว่า 

8,200 ล้านบาท

เดินหน้าโรดแมป CHO Tech Riders 2030

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ช ทวี หรือ CHO เปิดเผยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา

ปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีมติเห็นชอบให้

ผ่านทุกวาระ และบริษัทประเมินภาพรวมธุรกิจปีนี้มีสัญญาณที่

ดี เร่งเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเดิมให้มากขึ้น เดินหน้าพัฒนาผลิต

ภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนโรดแมป CHO Tech Riders 2030 

พร้อมมุ่งสู่การเป็นบริษัท Technology สนับสนุนการเติบโตแบบ

ก้าวกระโดด

ชง ครม.มิ.ย.นี้เปิดช่อง บขส.ขนส่งพัสดุภัณฑ์

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิด

เผยในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ขนส่ง จำากัด 

หรือ บขส. ว่า กระทรวงฯ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาแก้ไขมติ ครม.เมื่อปี 2502 ที่

กำาหนดเพียงให้ บขส.มีหน้าที่ในการขนส่งเฉพาะผู้ โดยสาร เพื่อ

ปรับให้ บขส.สามารถขนส่งผู้ โดยสาร สินค้าและพัสดุภัณฑ์ในคราว

เดียวกันได้ อันเนื่องมาจากศักยภาพของการขนส่งของ บขส.ที่มีอยู่

นั้น สามารถดำาเนินการในลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน 

บขส.มีรายได้การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 200 ล้านต่อปี ขณะที่

อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าโตเฉลี่ย 50% ต่อปี หากได้รับการอนุมัติ จะ

เพิ่มรายได้สินค้าและพัสดุภัณฑ์ 15% ต่อปี และภายใน 5 ปีจะเพิ่ม

รายได้ไม่ต่ำากว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเอกชน

เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แบบ Hub to Door

ทช.ปลื้มสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาน่านคืบ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำานัก                                                                                         

ก่อสร้างสะพาน ดำาเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม 

เหล็กข้ามแม่น้ำาน่าน อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ปัจจุบันผลงานการ

ก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว 98% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

สมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ในเดือน มิ.ย.นี้ เมื่อ

สะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 

12 กม. ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ประชาชน

สามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

สมองก็พบว่ามันยากที่จะปรับตัวให้เข้ากับกิจกรรมที่ไม่ใช่ดิจิทัล ซึ่งสิ่งต่างๆ 

ไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วพอๆ กัน”

ดร.ไมเคิลอธิบายอีกว่า เพื่อรักษาโฟกัสในงานเฉพาะ เด็ก

และผู้ใหญ่ใช้พื้นที่เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าของสมอง แต่สิ่งนี้ยัง

ไม่พัฒนาเต็มที่จนกระทั่งอายุ 25 TikTok ดึงดูดผู้ใช้ โดย

การตรวจสอบว่าวิดีโอใดที่พวกเขาใช้เวลานานที่สุด

ในการดู แล้วจึงแสดงวิดีโอที่คล้ายกับวิดีโอเหล่านี้ให้

พวกเขาดูมากขึ้น การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ใช้ดู

สิ่งเหล่านี้จะเปิดใช้งานศูนย์กลางของสมองที่เกี่ยวข้องกับ

การเสพติด ซึ่งทำาให้แอปหยุดทำางานได้ยากขึ้น

การวิจัยแยกออกมาเน้นว่าโซเชียลมีเดียและสมาร์ทโฟน

อาจเชื่อมโยงกับอัตราการซึมเศร้าและความเหงาที่เพิ่มขึ้นได้

อย่างไร และเมื่อเดือน

ที่แล้วมีรายงานฉบับ

หนึ่งพบว่า สัดส่วนของ

เด็กอายุ 15 และ 16 ปี

ในสหราชอาณาจักรที่รู้สึก

แปลกแยกในหมู่เพื่อนฝูงเพิ่ม

ขึ้น 3 เท่าตั้งแต่ปี 2000 เป็น 

33 เปอร์เซ็นต์ พวกเขากล่าวว่า 

การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการใช้

สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียอย่างแพร่

หลายในกลุ่มอายุนี้ นักเรียน “สนทนา

น้อยลง” และรู้สึกถูกกีดกันเมื่อเห็นภาพ

ออนไลน์ของเพื่อนที่สนุกสนานโดยไม่มีพวกเขา

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้ โฆษก

หญิงของ TikTok บอกว่า แอปเพิ่งทำาการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมการใช้งานแอป         

อย่างกว้างขวาง รวมถึงการบล็อกผู้ใช้ที่

อายุต่ำากว่า 15 ปีไม่ให้รับการแจ้งเตือนเกิน 

21.00 น. และส่งการแจ้งเตือนให้พวกเขา

หยุดพักเป็นประจำา.

ฉลองครบรอบ 55 ปี TCMC 

ปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) (TCMC) นำาเหล่าผู้บริหารและพนักงานร่วมจัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “ทีซี

เอ็มซี 55 ปี ทำาดีเพื่อสังคม” เพื่อร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และส่งต่อโลหิตที่

ปลอดภัยให้ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนในการรักษาอาการเจ็บป่วย หรือการผ่าตัด 

และยังใช้เป็นโลหิตสำารองในช่วงวิกฤตจากการขาดแคลนโลหิต ซึ่งเป็นผลกระทบมาจาก

สถานการณ์ โควิด-19 นอกจากนั้นยังได้นำาสเปรย์แอลกอฮอล์มาแจกให้กับบุคคลทั่วไปที่

เดินทางมาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดในครั้งนี้ด้วย โดยมี ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำานวย

การ ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมรับมอบ 

เปิดตัวบริษัทเกษตรอินโน 

บริษัท เกษตรอินโน จำากัด โดย นันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ แถลงข่าวเปิด

ตัวบริษัทอย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ออกแบบโลกเกษตร เพื่อทุกความเป็นไปได้” 

ประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำานวัตกรรมเกษตรครบวงจร เดินหน้าการเป็น Smart Farming 

ด้วยแพลตฟอร์มบริการด้านนวัตกรรมการเกษตร เพื่อตอบโจทย์เกษตรกรและสร้างโอกาสให้

คนที่สนใจเข้าถึงโลกของการเกษตรได้ง่ายขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรอย่าง

ยั่งยืน โดยมี อารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด ทา

คาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด และ สมศักดิ์ 

มาอุทธรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรอินโน จำากัด ร่วมงาน ณ อาคารเกษรทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ 

บริจาคหนังสือมูลนิธิกระจกเงา

ศ.เอียน เฟนวิก ผู้อำานวยการ พร้อมด้วย มลฑนา พรปัญญาเลิศ รองผู้

อำานวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย) ร่วม

บริจาคหนังสือด้าน

บรหิารธรุกจิการจดัการ

และอื่นๆ กว่า 3,200 

เล่ม ให้กับมูลนิธิ

กระจกเงา โดยมีคุณ

จรัญ มาลัยกุล หัวหน้า

โครงการอ่านสร้างชาติ

และกรรมการมูลนิธิ

กระจกเงา ซึ่งเป็น

ตัวแทนรับมอบ มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรเพื่อการกุศลที่ช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งทาง

ด้านสังคม การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร อาสาสมัคร และการศึกษา

นีเวีย แนะนำาน้องใหม่ที่ผสานวิตามิน

เซรั่มบำารุงผิวกับกันแดดไว้ด้วยกันอย่าง “นี

เวีย เอ็กซ์ตร้า ไบรท์ ซูเปอร์ ซี พลัส” (NIVEA 

Extra Bright Super C+) ที่นอกจากจะมาฟื้น

บำารุงผิวคล้ำาเสียให้กลับมาดูกระจ่างใส* ฉ่ำา

เด้ง ด้วยคุณค่าวิตามินซีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ

มากถึง 50 เท่าแล้ว ยังมาพร้อมกับสาร

ป้องกันแสงแดด SPF50 PA+++ ไม่ว่าจะเจอ

แดดร้อน ลมแรงแค่ไหน ก็มั่นใจพร้อมอวด

ผิวสวยได้อย่างเต็มที่ ให้การปกป้องผิวไม่ให้

นฉ่ายถือเป็นราชินีของผักสีเขียว ที่ส่วนใหญ่

มักจะอวดอ้างสรรพคุณ สามารถเสริมสร้าง

สุขภาพของคุณได้ โดยการลดการอักเสบ ล้าง

พิษตับ สกัดหน้าท้อง และปรับปรุงระบบย่อยอาหาร 

แต่ก่อนที่คุณจะสำาลักน้ำาขึ้นฉ่ายที่มีราคาแพงและมีรส

ขม ขอให้รู้ว่าการคั้นน้ำาผักโดย

ทั่วไปไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น 

และที่จริงแล้วมันกลับตรง

กันข้าม โดยการ

ขจัดเส้นใยอาหาร

ที่เป็นประโยชน์

ทั้งหมดออก เมื่อ

คุณจิบขึ้นฉ่ายผ่าน

หลอด การศึกษาขนาดใหญ่ที่

ได้รับมอบหมายจากองค์การ

อนามัยโลกพบว่า ผู้หญิงที่กิน

โอกาสนำา “เงินบุญ” จากน้ำาใจของ

ญาติมิตรไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล

วชิรพยาบาล เมื่อปลายเดือนเมษายนที่

ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อสมทบ

ทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ได้เข้าไปใช้บริการ 

ณ สถานพยาบาลแห่งนี้

รู้สึกปลื้มปีติจนต้องเปล่งวาจา “สาธุ” 

อนุโมทนาบุญกับเจ้าของเงินทุกท่านเลยทีเดียว 

เพราะบรรยากาศที่ได้มีโอกาสสัมผัสในโรง

พยาบาล ทำาให้ประจักษ์แจ้งว่า สถานที่แห่ง

นี้ให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยมากมาย ไม่

น้อยหน้าไปกว่าโรงพยาบาลหลวงระดับแนว

หน้าอื่นๆ 

เท่าที่สอบถาม แต่ละเดือนโรงพยาบาล

แห่งนี้ โดยการบริหารจัดการของมูลนิธิวชิร

พยาบาล ต้องใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ไม่ต่ำากว่า 1 ล้านบาท ซึ่งแต่ละรายก็มีความ

ทุกข์ยากที่แตกต่างกันไป 

จากนาทีแรกที่ก้าวเท้าเข้าไปในโรง

พยาบาล จนถึงวันสุดท้ายที่บางคนเหลือไว้แต่

ร่างกายปราศจากลมหายใจ ทางมูลนิธิจะช่วย

เหลือรับผิดชอบทุกอย่าง หากฝ่ายสวัสดิการ

สังคมตรวจสอบพบว่าจำาเป็นต้องสนับสนุนและ

สงเคราะห์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง  

 ทั้งคุณหมอและคุณพยาบาล ตลอดจน

เจ้าหน้าที่ ไม่ได้เอื้อนเอ่ยว่า การสงเคราะห์ผู้

ป่วยยากไร้เป็นภาระที่หนักอึ้ง แต่ระบุว่ามัน

คือพันธกิจสำาคัญตามวัตถุประสงค์ที่มีการก่อ

ตั้งมูลนิธิตั้งแต่ปี 2526 นั่นคือ ดำาเนินการด้าน

การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนในด้านต่างๆ ทั้งการเจ็บป่วย การ

ขาดโอกาส ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์คนไข้

ยากจน 

ปีหน้า มูลนิธิวชิรพยาบาลก็จะครบ 4 

ทศวรรษของการขับเคลื่อนพันธกิจที่ได้กำาหนด

เป็นนโยบายและวัตถุประสงค์ไว้แล้ว ซึ่งแว่ว

ว่ากำาลังจะเตรียมโครงการ “โลงต่ออายุ” เพื่อ

เป็นทางเลือกสำาหรับผู้สนใจทำาบุญในรูปแบบ                                                    

อื่นๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงแค่ผู้ป่วยเท่านั้น 

เพราะในชีวิตจริงแล้ว ผู้ด้อยโอกาสตลอด

จนถึงคนยากจนนั้น บางครั้งเมื่อถึงวันสิ้นลม

หายใจของพ่อแม่พี่น้อง พวกเขาก็ยังขาดทุน

ทรัพย์ที่จะจัดพิธีกรรมตามศาสนาให้กับผู้วาย

ชนม์นะคะ

มนุษย์ป้ามาบอกบุญต่อในวันนี้ เพราะ

เข้าใจลึกซึ้งถึงความจำาเป็นของคนกลุ่มหนึ่ง ที่

เราไม่ควรมองข้าม..จริงๆ นะคะ.

     

‘ป้าเอง’

มูลนิธิวชิรพยาบาล

มี

นายเจมส์ วิลเลียมส์ นักจริยธรรมจากมหา   

วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บอกว่า “มันเหมือนกับว่าเรา

ทำาให้เด็กๆ อาศัยอยู่ในร้านขายขนม แล้วเราก็บอกให้

พวกเขาละเว้นขนมทั้งหมดนั้นและกินผักสักจาน” ซึ่ง

เป็นไปไม่ได้ และที่น่ากังวลคือ หากสมองเคยชินกับ 

“การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง” เช่นเดียวกับในโลก

ดิจิทัล จะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเกิดความสามารถใน

การจดจ่อ หรือมีสมาธิอย่างหนึ่งอย่างใด

ดร.ไมเคิล มานอส ผู้อำานวยการคลินิกด้านความ

สนใจและการเรียนรู้ที่โรงพยาบาลเด็กในคลีฟแลนด์ 

สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ความสนใจโดยตรงคือความ

สามารถในการยับยั้งการรบกวน และคงความใส่ใจ

และเปลี่ยนความสนใจอย่างเหมาะสม ต้องใช้ทักษะ

ขั้นสูง เช่น การวางแผนและการจัดลำาดับความสำาคัญ 

ถ้าสมองของเด็กชินกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

น้ำาขึ้นฉ่าย

marrygun55@gmail.com

สานต่อก่ออาชีพช่าง 

ชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำากัด ภายใต้แบรนด์ 

“POP” และ มนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการบริษัทฯ มอบเงินบริจาค พร้อมอะไหล่รถยนต์

และอะไหล่ยาง สนับสนุนการดำาเนินงานของโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส เพื่อสาน

ต่อโครงการ “ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 3” โดยมี พล.อ.ท.ศ.นพพล หาญกล้า ผู้

อำานวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

เตือนแอปTikTokส่งผลต่อพัฒนาการสมอง

ช่วยเกษตรกรไทยยิ้มได้

เกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา รองประธานกรรมการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคม

ไทย สุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล เลขาธิการมูลนิธิฯ สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้อำานวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) และ ไกรวิน ศรี

ไกรวิน กรรมการผู้จัดการ 2 กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ร่วมเปิดงาน “เกษตรกรไทย ยัง

ยิ้มได้” โดยมูลนิธิธนชาตฯ และเครือเอ็ม บี เค ห่วงใยเกษตรกรในภาวะราคามะม่วง

ตกต่ำา จึงรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกร 12,000 กิโลกรัม แจกฟรีให้กับประชาชน พร้อม

เมนูอาหารแปรรูปจากมะม่วงนานาชนิดจากโรงแรมและร้านอาหารชื่อดัง ณ ศูนย์การค้า                                  

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้  

ขึ้

ไฟเบอร์อย่างน้อย 25 กรัมต่อ

วันจะได้รับประโยชน์จากความเสี่ยงที่

ลดลง สำาหรับนักฆ่าที่ใหญ่

ที่สุด เช่น โรคหัวใจและ

มะเร็งเต้านม ฉะนั้นคุณ

ควรมีผักมากขึ้นในจาน

อาหาร ไม่ใช่ในแก้วที่

คุณดื่ม. 

ถูกทำาร้ายจาก

รังสี UVA และ 

UVB ช่วยให้ผิว

แข็งแรง กลับ

มาดูกระจ่าง

ใส* ฉ่ำาเด้ง ที่

สำาคัญด้วยเนื้อ

เซรั่มที่บางเบา 

ไม่เหนียว

เหนอะหนะ ซึม

ลงสู่ผิวได้อย่าง

ง่ายดาย ให้

ความรู้สึกสบาย

ผิว เหมาะกับ

คุณที่ต้องการ

การบำารุงและปกป้องผิวในช่วงซัมเมอร์อย่างแท้จริง.

เรือพลังงานไฮโดรเจนแวะไทย

ตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย และคณะ ให้การต้อนรับ

เรือ Energy Observer เรือพลังงานไฮโดรเจนลำาแรกของโลกจากฝรั่งเศส ณ โอเชี่ยน 

มาริน่า ยอชท์ คลับ พัทยา ในโอกาสแวะเทียบท่าในไทยที่พัทยา หัวหิน และเกาะสมุย 

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน-26 พฤษภาคม 2565 เรือลำานี้มีภารกิจเดินทางรอบโลกภายใน 

7 ปี ภายใต้การสนับสนุนของประธานาธิบดีฝรั่งเศส โดยจะแวะเทียบท่าตามประเทศต่างๆ 

เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำาสื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่ง

แวดล้อม เรือลำานี้ออกเดินทางจากฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 2560 และแวะเทียบท่ามาแล้ว 71 ครั้ง

ใน 40 ประเทศ ก่อนจะมาถึงไทย

ikTok เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ ได้

รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสองในหมู่เด็กๆ 

ในสหรัฐอเมริกา รองจาก YouTube โดยมี

เพียง 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอายุ 12-15 ปีใช้ทุก

สัปดาห์ แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับความนิยมในปี 

2018 สำาหรับวิดีโอรูปแบบรวดเร็วในปี 2564 มีผู้ใช้

มากกว่าพันล้านคนทั่วโลก

ล่าสุดมีนักวิชาการออกมาเตือนว่า การ

อนุญาตให้เด็กๆ ใช้ TikTok และแอปวิดีโอแบบรวด

เร็วอื่นๆ ก็เหมือนกับการวางพวกเขาไว้ใน “ร้าน

ขนม” ที่เต็มไปด้วย “ความเพลิดเพลินในทันที” มี

ความกังวลมากขึ้นว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งโดยทั่วไป

แล้วใช้เวลาเพียง 15 วินาทีในการโพสต์วิดีโอ จะส่ง

ผลต่อการพัฒนาสมองของเยาวชน นอกจากนั้นอาจ

ทำาให้เด็กๆ มีปัญหาด้านสมาธิ

T



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

ประดิษฐ์ยันพร้อมดันพิจิตรเป็นเมืองกีฬา 

พิจิตร • นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง และ “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี 

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธาน

การประชุมหารือการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ 

(ใจเกินร้อย) และการแข่งขันจักรยาน “ปั่นเพื่อชีวิต Sport  

Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ประจำาปี 2565 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal สนาม

ที่ 1 วันที่ 18-19 มิถุนายน เส้นทางรอบบึงสีไฟ และภายใน

จังหวัดพิจิตร โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจิตร, พันตำารวจเอกกฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน โดยนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ กล่าวว่า 

จังหวัดพิจิตรมีเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่การเป็นเมืองกีฬา หรือ 

“สปอร์ต ซิตี้” ในอนาคต โดยมีแผนที่จะพัฒนาเส้นทางรอบๆ 

บึงสีไฟให้เป็นเส้นทางปั่นจักรยาน ตนเองจึงได้ขอคำาปรึกษาจาก 

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน ซึ่งต้องขอ

ขอบคุณที่ท่านนายกฯ ได้ให้คำาแนะนำามาเป็นอย่างดี พร้อมส่ง

ทีมงานฝ่ายเทคนิคมาสำารวจเส้นทางเพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน

จักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และปั่นเพื่อชีวิต Sport 

Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1 หลังจาก

นี้ทางจังหวัดพิจิตร และ อบจ.พิจิตร ก็จะเร่งดำาเนินการและ

ประสานกับสมาคมกีฬาจักรยาน  

นุ้กจันท์เข้า 8 คนชนแจ๊คสระบุรีสนุ้กอีมิแนนท์

ประจวบฯ • การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน 

ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 “อีมิเเนนท์ แอร์-ทรู หัวหิน คัพ” ที่โรงแรม

หัวหิน  แกรนด์  แอน ด์ พลาซ่า  จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 

เป็นการดวลคิวในรอบ 16 คนสุดท้าย โดยนักกีฬาที่สามารถทำา

แม็กซิมัมเบรก 147 แต้ม ได้บริษัท อีมิแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) 

จำากัด มอบเงินสด 500,000 บาทให้กับทุกคนที่ทำาได้ แข่งขันระบบ 

4 ใน 7 เฟรม “นุ้ก  จันท์” ยุทธภพ  ภาคพจน์  นักสอยคิวทีมชาติ

ไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่ 31 ผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้ายได้สำาเร็จ

หลังไล่ทิ่มชนะรุ่นพี่อดีตทีมชาติ “ชิม  ศิษย์ต่าย” กอบกิจ  พลาจิณ  

ไปได้แบบขาด ลอย 4-1  เฟรม  54-62, 61-2, 72-41, 58-6, 65-9 

โดยทาง นุ้ก จันท์ เข้าไปพบกับ “แจ็ค สระบุรี” เดชาวัต พุ่มแจ้ง 

แชมป์สนุกเกอร์อาชีพรายการแรกที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ควงคิว

คู่ชีพโชว์การแทงได้อย่างแม่นยำา สามารถทำาเบรก 90 และ 110 

เอาชนะ จุมพล สัพพัญญู ไปแบบสบายมือ 4-1 เฟรม 22-67, 

98(90)-0, 120 (110)-5, 99 (58)-13, 72-16 

ส.กีฬากระดานโต้คลื่นจัด “THAILAND SUP 100”

กรุงเทพฯ • นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น

แห่งประเทศไทย เชิญชวนนักกีฬาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน

กระดานยืนพายแบบออนไลน์ในกิจกรรม “THAILAND SUP 

100” ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำาลังกายและการฝึก

ซ้อมอย่างต่อเนื่องของนักกีฬาและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ การแข่งขันจะ

เริ่มแข่งขัน 1 มิ.ย.-31 ก.ค.2565 ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน

ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม THAILAND SUP 100 ซึ่ง

เราจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 กฎ

กติกาก็เหมือนเดิมคือ สามารถเล่นที่ ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงแค่

มีนาฬิกาออกกำาลังกายแล้วบันทึกระยะว่าสามารถทำาได้เท่าไหร่

ภายในระหว่างระยะเวลาการแข่งขัน โดยการเก็บบันทึกสถิติ

ข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ที่เยอรมนี ปีนี้ทางสมาคม

กีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยจะมีการแจกของรางวัลมาก

ขึ้น ทั้งการเล่นเกมร่วมสนุกและการสุ่มแจกรางวัลอีกมากมาย 

“สำาหรับกิจกรรม “THAILAND SUP 100” มีกระแสตอบรับเป็น

อย่างดีจากทั้งนักกีฬากระดานยืนพายและประชาชนทั่วไป โดยได้

มีการพัฒนาการแข่งขันมาเรื่อยๆ จากปีแรกที่ต้องจดบันทึกสถิติ 

ในปีที่ 2 ก็ได้มีการจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวเยอรมันสร้างโปรแกรม

การบันทึกสถิติข้อมูลขึ้นมา ทำาให้สะดวกมากขึ้นในการเก็บสถิติ

ต่างๆ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ facebook Thailand 

Surfing Federation หรือเว็บไซต์สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น ถึง

วันที่ 31 พ.ค.นี้. 

แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง • ทีมวัดกู้ เอ คว้าแชมป์ประเทศไทยในการ

แข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการแตงโมลง ปิยะ

พงษ์ยิง จูเนียร์คัพ พรีเซนเต็ด บาย ชบา คว้าถ้วยรางวัลพลเอก

เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และเงินสด 30,000 บาท ณ สนาม

ฟุตบอล OAZ Academy Football Club จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

กล้เข้ามาทุกทีแล้วสำาหรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วันที่ 12-

23 พฤษภาคม 2565 ที่เวียดนาม โดยประเทศไทยส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 819 คน เจ้าหน้าที่ประจำา

ทีม 274 คน ภายใต้การดำาเนินการและการสนับสนุนของ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท., คณะกรรมการโอลิมปิก

แห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทำาให้ทัพนักกีฬาไทยมีความพร้อม

มากที่สุด โดยมีเป้าหมายการครองเจ้าเหรียญทองกีฬาสากล 

..••..สำาหรับนักกีฬาไทยชุดนี้ถือเป็นหนึ่งในชุดประวัติศาสตร์ 

เนื่องจากมีนักกีฬาที่เป็นฮีโร่โอลิมปิกเกมส์ ร่วมชิงชัยในกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 อย่างคับคั่ง นำาโดย “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์

พัฒนกิจ นักเทควันโดรุ่น 49 กิโลกรัมหญิง เหรียญทองโอลิมปิก

เกมส์ 2020 ที่โตเกียว ซึ่งพาณิภัคยังเคยคว้าเหรียญทองแดง

โอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่รีโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลมา

แล้วด้วย ในขณะที่นักกีฬาระดับเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์อีก 

1 คน ได้แก่ “แนน” ศานิกุณ ธนสาร (ชื่อเดิม โสภิตา ธนสาร) 

นักกีฬายกน้ำาหนักหญิง เหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2016 ก็

กลับมาร่วมทีมชาติไทยชิงชัยในซีเกมส์ครั้งนี้เช่นเดียวกัน..••..

อันเดอร์ อาร์เมอร์ ผู้นำาแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำา

จากอเมริกา เปิดตัวกิจกรรม “All Out Mile” แข่งขันวิ่งระยะสั้น

ระยะ 1 ไมล์ เชิญชวนเหล่านักวิ่งทุกเพศทุกวัยทั้งหน้าใหม่และ

เก่า มาร่วมประลองความเร็วเฉลิมฉลองวันวิ่งโลก เฟ้นหานักวิ่ง

ระยะ 1 ไมล์ หรือ 1.6 กิโลเมตร ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย ใน

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่สนามกีฬาจุฬาฯ (สนามจุ๊บ) ติดตาม

รายละเอียด หรือสมัครแข่งขันได้ที่ www.uaalloutmileth.com 

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 มิถุนายน 2565..••..สถาบันสอนกอล์ฟ 

พีจีเอ อะคาเดมี ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศูนย์ฝึกซ้อมกอล์ฟระดับ

เฟิร์สคลาสของประเทศไทย เชิญชวนนักกอล์ฟทั่วไปที่มีพื้นฐาน

และยังไม่มีพื้นฐานในการเล่นกอล์ฟ ร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิก 

โดยมี มร.ยูเวน โฮการ์ธ ผู้ฝึกสอนกอล์ฟมืออาชีพของบริติช 

พีจีเอ จากสกอตแลนด์ ในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนประจำาสถาบันมา

ถ่ายทอดความรู้และแนะนำาเทคนิคต่างๆ โดยกิจกรรมกอล์ฟคลินิก

สำาหรับนักกอล์ฟทั่วไป จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 

14.00-16.00 น. ณ พีจีเอ อะคาเดมี ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท โดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำาอุปกรณ์กอล์ฟมาเองหรือ

เช่าอุปกรณ์จากสนาม)..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com 

ใ

ซันส์นำาม้วนเดียวอัดมาเวอริกส์
ไมอามี • เดออังเดร ไอร์ตัน ทำาสกอร์ 25 แต้มช่วยให้ทีมวาง

อันดับ 1 ฟีนิกซ์ ซันส์ เอาชนะความร้อนแรงของ ลูกา ดอนซิช 

และดัลลัส มาเวอริกส์ ขณะที่ ไมอามี ฮีต ร่วมผนึกกำาลังเอาชนะ 

ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ที่ยังไม่มีดาวดังอย่าง โจเอล เอมบิด 

ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา 

ลูกา ดอนซิช ซูเปอร์สตาร์ของ ดัลลัส มาเวอริกส์ เกมนี้ทำาไป 

45 คะแนน มากที่สุดของเกม แต่ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดชัยชนะของ 

ฟีนิกซ์ ซันส์ ที่นำาตั้งแต่ต้นจนจบก่อนชนะไป 121-114 ออกสตาร์ทซี

รีส์รอบรองชนะเลิศของฝั่งเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ด้วยการนำา 1-0

เดออังเดร ไอร์ตัน เกมนี้ชู้ตฟิลด์ โกล์ลงไป 12 จากความ

พยายามทั้งหมด 20 ครั้ง ให้กับเจ้าบ้าน ฟีนิกซ์ ซันส์ ขณะที่ เดวิน 

บุกเกอร์ เสริมเกมบุกด้วย 23 คะแนน, 9 รีบาวด์ และ 8 แอสซิสต์

คริส พอล กดไปอีก 19 คะแนน และคาเมรอน จอห์นสัน 

ลุกจากม้านั่งสำารองมาส่องไป 17 คะแนน โดยในเกมนี้มีผู้เล่น

ของ ฟีนิกซ์ ซันส์ ถึง 6 คนที่สามารถทำาคะแนนได้เป็นเลข 2 หลัก

เจ้าบ้านฟีนิกซ์ออกสตาร์ทอย่างร้อนแรงและขึ้นนำา 10 แต้ม

หลังจบควอร์เตอร์แรก และหนีห่าง 69-56 ตอนจบครึ่งแรก และ

ในควอร์เตอร์สุดท้ายนำาห่างถึง 21 คะแนน ก่อนที่ดอนซิชจะเร่ง

เครื่องและพาดัลลัสไล่เหลือแต้มห่าง 5 คะแนนในช่วงท้าย

ดัลลัส มาเวอริกส์ ที่พยายามไล่มา แต่ไม่ทัน ส่งผลให้ ฟีนิกซ์ 

ซันส์ ออกสตาร์ทซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกมในรอบรองชนะเลิศของฝั่ง

ตะวันตกด้วยการนำา 1-0 โดยเกม 2 ยังเล่นกันที่ฟีนิกซ์ในวันพุธ

นี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีตาม

เวลาในประเทศไทย

ส่วนเกมเปิดซีรีส์รอบรองชนะเลิศของฝั่งอีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ ไทเลอร์ เอียร์ โร ลุกจากม้านั่งสำารองมาทำาไป 25 

คะแนน พาเจ้าบ้าน ไมอามี ฮีต ชนะ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิก

เซอร์ส 106-92 ออกนำาซีรีส์ 1-0

เกมนี้ผู้เล่นของเจ้าบ้าน ไมอามี ฮีต ถึง 5 คนที่ทำาคะแนน

เป็นเลข 2 หลัก ส่วนฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ยังไม่มีดาวดัง

อย่าง โจเอล เอมบิด ที่มีอาการบาดเจ็บมาจากเกมในซีรีส์รอบแรก

“พวกเขายังคงเป็นทีมที่ดีมากถึงแม้จะปราศจากเอมบิด” 

เอริก สโปลส์ตรา หัวหน้าโค้ชของไมอามี กล่าว “แต่พวกเราก็

สามารถจัดกระบวนทัพกันได้ในช่วงครึ่งหลัง พวกเราเพียงเพิ่ม

ความคิดและวินัยในการเล่นเพิ่มเข้าไปอีกเล็กน้อย และพยายาม

ที่จะจุดประกายให้กับผู้เล่นทุกคนในทีม”

สำาหรับเกม 2 ของซีรีส์ ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกายังคงเล่นกันที่ไมอามีอีกเกม.

เอ็นบีเอเพลย์ออฟ • ลูกา ดอนซิช ผู้เล่นของ ดัลลัส มาเวอริกส์ 

กำาลังชู้ตโทษ ก่อนจบเกมทำาไป 45 คะแนน มากที่สุดของเกม แต่

ที่สุดเป็น ไมอามี ฮีต ที่ชนะแบบนำาม้วนเดียวจบ 121-114 ในเกม

แรกของซีรีส์รอบรองชนะเลิศฝั่งเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ที่ฟุต 

ปรินต์ เซ็นเตอร์ ในฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

หัวหมาก • อเดบาโย กาเดโบ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ตลอดกาลของสุพรรณบุรี เอฟซี เผยเราทำาการ

บ้านเต็มที่ ในเกมส่งท้ายลีกสูงสุดกับบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด แม้ทีมจะตกชั้นไปแล้ว แต่ก็จะสู้เต็มที่ 

ส่วนเรื่องอนาคตการคุมทีม ได้คุยกับฝ่ายบริหาร

ตลอด พร้อมขอบคุณฝ่ายบริหารสุพรรณบุรี 

อนาคตจะได้คุมทัพสุพรรณฯ ลุยไทยลีก 2 หรือไม่

ให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา

การแข่งขันรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 

นัดที่ 30 นัดปิดฤดูกาล คู่ระหว่างสุพรรณบุรี  

เอฟซี ที่ตกชั้นไปเล่นไทยลีก 2 แล้ว จะเปิดบ้าน

รับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ไทยลีก 1 ประจำา

ฤดูกาล 2021-22 ในวันพุธที่ 4 พ.ค.นี้ ล่าสุด บริษัท 

ไทยลีก จำากัด ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จำากัด จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ 

Revo Thai League Meet the press ความพร้อม

ก่อนการแข่งขัน

โดยอเดบาโย กาเดโบ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

สุพรรณบุรี เอฟซี ได้กล่าวว่า “เมื่อวานเราต้อง

ยอมรับกับผลการแข่งขันที่ ไม่เป็นไปตามที่เรา

คาดหวังไว้ เราขาดทั้งแดนิโลที่เป็นตัวหลักไปด้วย

อาการบาดเจ็บ พวกเราเสียใจครับ”

“แสดงความยินดีกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ได้

แชมป์ในปีนี้ด้วยนะครับ เราทำาการบ้านกับบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด มาพอสมควร เกมนี้เรายอมรับว่าเป็นเกม

ที่ยากแน่ๆ ก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้นักเตะของเรา

ต้องการกำาลังใจเป็นอย่างมากในเกมนัดนี้”

“เราทำาการบ้านกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาพอ

สมควร ทางฝ่ายเทคนิคทำางานกันอย่างหนักมาก

ในหลายเกมที่ผ่านมา แต่เราก็ต้องยอมรับว่าพวก

เราทำาไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้”

“เรายังมีการแข่งขัน Chang FA Cup ใน

รอบรองชนะเลิศอยู่ด้วย เราขอโฟกัสในจุดนี้ก่อน

ที่จะตัดสินใจและวางแผนในปีหน้า”

“จริงๆ นักเตะของสุพรรณบุรี เอฟซี เรา

อเดฯคุยสุพรรณสู้บุรีรัมย์เต็มร้อยส่งท้าย

ไม่มีการแบ่งระหว่างตัวจริงและตัวสำารอง แต่เรา

ใช้เป็นการพัฒนานักเตะทุกคน เราคิดที่จะสร้าง 

นักเตะเยาวชนขึ้นมาให้ ได้ ในเกมนี้ที่จะเจอ 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นักเตะจะต้องมีสติและใจสู้ ใน

การเล่นในเกมนัดนี้”

“ผมอยากขอบคุณฝ่ายบริหารที่แต่งตั้งผม

เป็นโค้ชและไว้ใจผม ผมเองก็อยู่ที่นี่มา 10 กว่า

ปีแล้ว ผมก็รับนโยบายจากฝ่ายบริหารมาโดยตรง 

ใน 3 ปีที่ผ่านมาทีมตัดสินใจจะพัฒนาเยาวชน

ขึ้นมาเป็นตัวหลักให้ได้ ทีมเรามีนโยบายจากฝ่าย

บริหาร สุพรรณบุรี เอฟซี ยังมีฝ่ายบริหารอยู่ เรา

ไม่สามารถทำาอะไรที่มากกว่านั้นได้ และการที่จะ

ดันเด็กขึ้นมาที่ทีมเองก็ยังไม่มีทีมเยาวชนที่พร้อม

จะดันเด็กขึ้นมา”

“เราต้องตัดสินใจเรื่องเทคนิค เราใช้เวลา

เยอะ เราไม่มีต่างชาติที่พอจะเปลี่ยนแปลงเกมได้ 

เราเลยต้องใช้นักเตะไทยที่จะมาสร้างมิติใหม่ใน

เกมได้ ผมเองก็สร้างนักเตะไทยขึ้นมาให้ทีมอย่าง

ดีตลอด ทุกคนที่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติก็ผ่านผมมา

ก่อน อย่างเช่น เจนภพ โพธิ์ ที่อยู่กับการท่าเรือ 

เอฟซี”

“ทีมผู้บริหารไม่ได้ทิ้งทีม ผู้บริหารเขายังทำา

หน้าที่ในการบริหารได้อย่างดี มีการอำานวยความ

สะดวกต่างๆ อยู่ตลอด แต่เราโชคไม่ดีในส่วนของ

ผลการแข่งขัน เขามีสิ่งที่ทำาได้เหมือนกัน เขาจะให้

ใครมาทำาก็เหมือนกัน”

“ความเสียใจไม่ได้อยู่ที่แฟนคลับอย่างเดียว 

ผมเองก็เสียใจ ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ใช่คนไทย ผมก็

รักสุพรรณบุรี เอฟซี อยู่กับทีมมา 10 ปีแล้ว สร้าง

ทีมตั้งแต่สมัยเลื่อนชั้นขึ้นมา”

“ผมกับฝ่ายบริหารคุยกันตลอดเวลา ผม

ขอบคุณฝ่ายบริหารตลอดเวลา อนาคตของผมให้

ฝ่ายบริหารตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา”

“ชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีขึ้นมีลงบ้าง 

แต่สุพรรณบุรี เอฟซี จะไม่ลงอย่างเดียว จะต้อง

มีวันที่ขึ้นบ้าง”

“ขอเชิญแฟนบอลเข้ามาดูนัดนี้เยอะๆ มา

ให้กำาลังใจนักฟุตบอล เราต้องหนุนหลังซึ่งกันและ

กัน เวลาเราล้มเราจะรู้ตลอดว่ามีแฟนบอลอยู่ด้วย

เสมอ ถึงแม้เราจะตกชั้นเราก็จะเล่นฟุตบอลต่อ

ไป ถ้าเป็นแบบนี้ผมมั่นใจว่าเรามีเซอร์ ไพรส์ ใน

เกมนี้แน่นอน”

ส่วนทางด้าน บริพัทธ์ สูนรอด ผู้จัดการทีม

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้กล่าวว่า “การเตรียม

ตัวของทีมเราก็จะทำาให้เต็มที่ ทำาให้ดีที่สุด เราจะ

ไม่ทำาให้แฟนบอลผิดหวัง เกมนี้ ไม่มีติดโทษแบน 

มีแต่ผู้เล่นที่ ได้รับบาดเจ็บ มีนฤบดินทร์กับศุภชัย 

แต่ก็มีสำารองไว้ทดแทนกันได้ครับ”

“ไม่น่าจะมีปรับแผนอะไรมาก เราเน้นเล่น

ตามเกมตามสไตล์ของบุรีรัมย์ เราต้องคว้า 3 แต้ม

มาให้ได้ครับ เป็นการฉลองแชมป์ธรรมดาที่สนาม

สุพรรณครับ ก็ไม่มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้ครับ”

“เกมนี้ ไม่มีการเก็บตัวไว้ครับ เราทำาเต็มที่ 

เอาชุดที่ดีที่สุดลงสนามครับ เพื่อนัดนี้เป็นนัดที่เรา

ฉลองแชมป์ เราต้องไม่พลาด 3 แต้ม”

“ถึงแม้จะไม่มีเกมโค้ชมาซาทาดะ ก็หา

เกมในการอุ่นเครื่องกันเองในทีมเพื่อรักษาสภาพ

ร่างกายของนักกีฬา เพื่อให้มีความแข็งแรงพร้อม

ที่จะลงแข่ง” 

“เราก็เน้นทั้ง 2 รายการที่ยังเหลือ พยายาม

จะไม่ให้มีการบาดเจ็บของนักเตะ แต่มันก็ไม่

สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ก็พยายามรักษาสภาพ

ร่างกายของนักเตะให้พร้อมที่สุดและไม่ประมาท

ต่อคู่แข่งครับ”

“ส่วนฤดูกาลหน้าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุย

เกี่ยวกับการวางแผนในฤดูกาลหน้าครับ ต้องให้จบ

ของฤดูกาลนี้ ไปก่อน หลังจากนั้นถึงจะได้มีการพูด

คุยกันเกี่ยวกับการวางแผนการเตรียมทีม ตอนนี้

ขอโฟกัสแค่ฟุตบอลในฤดูกาลนี้ก่อนครับ ก็ขอเชิญ

ชวนแฟนบอลที่ตามไปให้กำาลังใจกับทีมเราในทุกๆ 

แมตช์ แมตช์นี้ก็มาร่วมฉลองแชมป์ด้วยกันที่สนาม

สุพรรณบุรีครับ”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันรี โว ไทยลีก 

2021/22 สัปดาห์ที่ 30 นัดปิดฤดูกาล ในวันพุธ

ที่ 4 พฤษภาคม 2565 แข่งพร้อมกันทุกคู่เวลา 

18.00 น. มีดังนี้

เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ พีที ประจวบ เอฟซี  

ณ ธันเดอร์ โดม สเตเดียม (ถ่ายทอดสดทาง  

ททบ.5), ราชบุรี มิตรผล เอฟซี พบ ขอนแก่น 

ยูไนเต็ด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี , 

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบ หนองบัว พิชญ 

เอฟซี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, 

โปลิศ เทโร เอฟซี พบ การท่าเรือ เอฟซี ณ  

บุณยะจินดา (ถ่ายทอดสดทาง GMM 25) 

สุพรรณบุรี เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี, สมุทร 

ปราการ ซิตี้  พบ ลี โอ เชียงราย ยูไนเต็ด  

ณ สมุทรปราการ สเตเดียม, บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

พบ ชลบุรี เอฟซี ณ บีจี สเตเดียม, ทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด  ณ ทรู สเตเดียม.

หัวหมาก • ความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอล

ชายทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่

ประเทศเวียดนาม ที่ ได้รวมตัวฝึกซ้อมกัน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด เมื่อวันที่  

3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ช้างศึกซีเกมส์ได้เดินทางมาทดสอบสมรรถภาพ

ทางร่างกายเพื่อเตรียมพร้อม

สำาหรับการทดสอบในครั้งนี้ เป็นการ

ทดสอบเกี่ยวกับความยืดหยุ่นต่างๆ รวมถึงเรื่อง

ของการตรวจมวลร่างกาย, ไขมันและกระดูก

โดย เอกนิษฐ์ ปัญญา นักเตะทีมชาติ

ไทย กล่าวว่า “สภาพความพร้อมของทีมตอน

นี้ ทุกคนที่มาอยู่ที่แคมป์ต่างเริ่มฝึกซ้อมกันได้

แล้ว คิดว่าวันนี้ช่วงเย็นเราคงได้ซ้อมกันอย่าง

เต็มที่ครับ”

“ส่วนการมาเทสต์ ผมมองในแง่ดีครับ 

ว่ามันทำาให้เราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายของ

เรามากขึ้น ได้เห็นจุดบกพร่อง และได้ไปเติม

เต็มทั้งในปัจจุบัน รวมถึงอนาคตหลังจากนี้”

“แน่นอนครับว่าการไปซีเกมส์ครั้งนี้  

เราจะต้องพยายามทำาผลงานให้ดีที่สุดเพื่อทีม

ชาติไทย รวมถึงแฟนบอลชาวไทยครับ ก็ขอ

‘ช้างศึก’ชุดซีเกมส์เช็กร่างกาย 

เอกนิษฐ์มั่นใจหลังซ้อมร่วมกัน

ฝากแฟนบอลทุกคนเป็นกำาลังใจให้กับพวกเรา 

รวมถึงกีฬาทุกชนิดที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์

ครั้งนี้ด้วยนะครับ”

สำาหรับทีมชาติไทยชุดดังกล่าวจะเดินทาง

ไปประเทศเวียดนาม ในวันที่ 4 และ 5 พฤษภา 

คม 2565

ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกมหกรรม

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม อยู่กลุ่มบี 

ร่วมกับมาเลซีย กัมพูชา, สปป.ลาว และสิงคโปร์ 

โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันที่เธียน ตรวง สเตเดียม ใน

เมืองนัมดินห์ มีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้

นัดแรก พบ มาเลเซีย ที่เธียน ตรวง  

สเตเดียม วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ถ่ายทอดช่อง PPTV HD, นัดที่ 2 พบ ทีมสิงคโปร์ 

ที่เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดช่อง MCOT HD30 

นัดที่ 3 กัมพูชา พบ ทีมไทย ที่เธียน  

ตรวง สเตเดียม วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา  

19.00 น. ถ่ายทอดช่อง GMM 25 และนัด 

ที่ 4 พบ สปป.ลาว พบ ทีมไทย ที่เธียน ตรวง  

สเตเดียม วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา  

19.00 น. ถ่ายทอดช่อง 7 HD

ส่วนรอบรองชนะเลิศ วันที่ 19 พฤษภา 

คม 2565 ที่สนามหมีดิญ กรุงฮานอย และรอบชิง

เหรียญทอง-ทองแดง วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 

ที่สนามหมีดิญ กรุงฮานอย.
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แลกเปลี่ยนซอฟต์เพาเวอร์ไทย-เกาหลี

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำาประเทศไทย จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซอฟต์เพาเวอร์ ไทยและเกาหลี วัน

ที่ 5 พ.ค.นี้ เวลา 13.30-15.00 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี

ประจำาประเทศไทย มีศิลปินหลากแขนงมาแลกเปลี่ยนและ

เรียนรู้จุดแข็งกัน นำาการแสดงโขนและดนตรีเกาหลีดำาเนิน

เรื่อง เริ่มด้วยการแสดงเพลง ‘Chitty Chitty Bang’ ของวง 

Rose Quartz จากนั้น เสกสม พานทอง ศิลปินสำานักสังคีต 

แสดงระบำาเกาหลี “แทพยองมู” ร่วมกับนักแสดงโขน จาก

นั้นจัดเวิร์กช็อป “โขน” ส่วนสมาชิกวง ‘Rose Quartz’ จะ

สวมชุดฮันบกและเรียนรู้เพลง “อารีรัง” จากชมรมชองฮึง

ดุงดัง มีเวิร์กช็อปหัตถกรรม “ควีจูมอนี” กระเป๋าขนาดเล็ก

ที่เป็นเครื่องประดับชุดฮันบก โจ แจอิล ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม

เกาหลีฯ บอกว่า จากเพลง ‘Lalisa’ ของลิซ่าที่ผสมผสานระ

หว่างเคป๊อปและวัฒนธรรมไทย ทำาให้คนสนใจซอฟต์เพา

เวอร์ ต่อด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์ โดยแรปเปอร์ 

มิลลิ ทำาให้ซอฟต์เพาเวอร์ขยายวงกว้างขึ้น ศูนย์ฯ สนับสนุน

ความสำาเร็จของซอฟต์เพาเวอร์เกาหลีและไทย

โรลส์-รอยซ์ มอบรายได้

ประมูลภาพช่วยมะเร็งเต้านม

นายกฤษฎา สวามิภักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป โรลส์-รอยซ์ 

มอเตอร์ คาร์ส แบงคอก พร้อมด้วยนายชาญวิทย์  

เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ชนะการประมูลภาพวาดคอนเซ็ปต์ 

‘INSPIRING INFINITE GIVING’ โอกาสในการให้มีได้ไม่ 

สิ้นสุด ผลงานของศิลปิน ธัชมาพรรณ จันทร์จำารัสแสง 

หรือ ‘ปอม ชาน’ ภายใต้ โปรเจ็กต์ของโรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ 

คาร์ส แบงคอก มอบรายได้จากการประมูลภาพวาด  

3 แสนบาท ให้แก่ นพ.กฤษณ์ จาฏามระ หัวหน้าศูนย์ 

สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์มะเร็ง

เต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศูนย์มะเร็ง

เต้านมเฉลิมพระเกียรติในโครงการภูมิคุ้มกันบำาบัดผู้ป่วย

มะเร็งเต้านม.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

าฝ้ายย้อมคราม” ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์

ของ จ.สกลนคร ถือเป็นมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน 

ขั้นตอนการผลิตอาศัยความชำานาญ โดยเฉพาะการ

ย้อมสีผ้าจากต้นครามกับเส้นด้ายให้สวยงาม ซึ่ง

คุณภาพของต้นครามก็สำาคัญ เป็นแรงบันดาลใจให้ 

ผศ.กัลยาณี กุลชัย อาจารย์ประจำาภาควิชาภูมิศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เริ่มต้น “โครงการการยกระดับผ้าฝ้ายย้อมคราม

อินทรีย์สู่ eco indigo products เพื่อการสร้าง

มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติ” โดย

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ผศ.กัลยาณีกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทำางานวิจัย

ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน จ.สกลนคร 

ได้สำารวจกลุ่มผู้ผลิตต้นคราม พบว่าวัตถุดิบ

ในการทำา “ครามเปียก” ที่มาจากการหมักใบ

ต้นครามตามภูมิปัญญาชาวบ้านมีราคาขายส่ง

‘ฝ้ายย้อมครามอินทรีย์’เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาวัฒนธรรมสกลนคร

เพียงกิโลกรัมละ 100 บาท กว่าจะได้ครามเปียก  

1 กิโลกรัม ต้องใช้วัตถุดิบปริมาณมาก เกิดแนวคิด

จะทำาอย่างไรให้วัตถุดิบนี้ราคาสูงขึ้น นำามาสู่การ

ยกระดับด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สาร

เคมีในการปลูก ดูแลอย่างเข้มข้น ช่วยลดต้นทุน

วิสาหกิจชุมชนด้วย 

คัดเลือก 2 พื้นที่ขับเคลื่อนปลูกครามตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่รับรองแบบมีส่วนร่วม 

หรือ PGS ได้แก่ บ้านอูนดง เป็นที่นา และบ้านเชิง

ดอย เป็นที่ดอน ซึ่งสภาพดินแตกต่างกัน เพื่อทดลอง

วิธีการเพาะปลูกระหว่างที่นากับที่ดอน นอกจากนี้

ทั้งสองพื้นที่ปลูกฝ้ายอินทรีย์ควบคู่กับการถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้รู้จักการปลูกครามและ

ฝ้ายแบบอินทรีย์มากขึ้น

ผลสำารวจ ดินบ้านเชิงดอยเสียหายจาก

การปลูกพืชซ้ำาๆ และใช้ปุ๋ยเคมี ค่าความเค็ม

และกรดสูง ค่าสารอินทรีย์มีน้อย นำามาสู่การ

ปลูกต้นปอเทืองเพิ่มไนโตรเจน และนำาปุ๋ยจาก

มูลวัวในชุมชนมาใส่ในแปลงดินเพื่อบำารุงดิน 

จากนั้นไถกลบแล้วปลูกคราม การเพาะปลูกรอบ

แรกเก็บผลผลิตต้นครามได้ 530 กิโลกรัม ผลิต

ครามเปียกได้ 70 กก. ส่วนฝ้ายเก็บได้ 20 กก. 

สำาหรับบ้านอูนดงได้ผลผลิตครามเปียก 50 กก. 

แต่ใช้พื้นที่น้อยกว่า

ทั้งนี้ หากผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน 

PGS จะได้รับรองว่าผ้าฝ้ายย้อมครามของวิสาหกิจ

ที่ร่วมโครงการผ่านการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ 

นอกจากนี้ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ ไปสถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อตรวจค่าโลหะหนัก ความ

เป็นกรด-ด่าง เพื่อให้รับรองตามฉลากสิ่งแวดล้อม หรือ  

ECO-LABELLING ด้วย หากผ่านมาตรฐานดังกล่าว

จะให้ผู้บริโภคทดสอบสวมใส่ต่อไป 

ผศ.กัลยาณีบอกว่า บ้านเชิงดอยมีอาชีพหลัก

เป็นเกษตรกร แต่รายได้ต่ำากว่าเส้นความยากจน แม้

จะปลูกครามจำานวนมากแต่กลับขายไม่ได้ราคาที่สูง 

ส่วนหนึ่งถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา หากเกษตรกร

พัฒนาวิธีการปลูก หรือได้รับการรับรองฉลาก 

สิ่งแวดล้อมจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้าน

รายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนบ้านอูนดงเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาด

ใหญ่ กระจายสินค้าทั่วสกลนคร ยอมรับวิธีทำา

ผ้าฝ้ายย้อมครามที่หลากหลาย ทำาให้มีผ้าฝ้าย

ย้อมครามแบบอินทรีย์ เพิ่มช่องทางขายมากขึ้น 

รวมถึงเชื่อมโยงกับร้าน “ครามสกล” สามารถนำา

ผลิตภัณฑ์ย้อมครามอินทรีย์ส่งออกต่างประเทศ 

ภายใต้ โครงการได้ออกแบบลายผ้าย้อมคราม

ให้ทันสมัย จากนั้นให้วิสาหกิจชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมเลือกลายผ้าเพื่อผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม

อินทรีย์ต้นแบบ

ถือเป็นงานวิจัยที่เกิดประโยชน์หลายมิติ ช่วย

สืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม นำา

ไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ลดการ

ใช้สารเคมีในการเกษตร เกิดผลดีต่อชุมชนและ

ประเทศชาติในระยะยาว เป็นต้นแบบให้กับชุมชน

อื่นๆ ที่ผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม.

“ผ้

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติที่ จ.สกลนคร

ต้นครามอินทรีย์ เพิ่มมูลค่า

โครงการส่งต่อความรู้จากนักวิจัย มศว สู่คนสกลนคร กัลยาณี กุลชัย สำารวจแปลงปลูกแบบอินทรีย์ ขั้นตอนการทำาฝ้ายในวิสาหกิจชุมชน

ศึกษาธิการ • “เอกชัย” หนุนอีกเสียงควร

ต้องมี “ศธจ.” ต่อไป แต่เป็นรูปแบบเข้าสู่

ยุคใหม่ ไม่จำาเป็นต้องใช้พนักงานภาครัฐ

ทั้งหมด ให้เอกชนมืออาชีพเข้ามาดำาเนิน

การได้ พร้อมจัดงบส่งให้จังหวัดเพื่อให้ถึง

มือโรงเรียนโดยตรง เชื่อขับเคลื่อนงานได้

ตรงจุดตามบริบทแต่ละพื้นที่ ชี้ 4-5 ปีมีแต่

การแย่งอำานาจ แต่ไม่มีใครอยากออกมารับ

ผิดชอบคุณภาพการศึกษาที่ต่ำาลง

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะ

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าว

ถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. ได้

พิจารณาลงมติเสียงข้างมากเห็นชอบร่าง

มาตรา 3 ให้ยกเลิกคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ จำานวน 5 ฉบับ ซึ่งมี

คำาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง ปฏิรูปการ

ศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. ว่า การพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ตนมองว่าควรที่จะ

คำานึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ใช่

คำานึงถึงเรื่องอำานาจการบริหาร ดังนั้นควร

ที่จะนำาคุณภาพของผู้เรียนเป็นธงนำา อีกทั้ง

ตนมองว่าปัจจุบันถึงเวลาแล้วที่จะให้จังหวัด

ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านงบประมาณ

และการบริหารได้ดูแลรับผิดชอบการ

จัดการศึกษาของจังหวัดตัวเองได้ และการ

มีศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด 

(ศธจ.) นอกจากจะทำาหน้าที่ประสานงานการ

ศึกษาในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ให้สามารถขับ

เคลื่อนงานการศึกษาไปได้อย่างตรงจุดและ

ตามบริบทของพื้นที่ เพราะจังหวัดย่อมรู้ว่า

จะพัฒนาเด็กในพื้นที่ของตนเองแบบไหน

ให้ตอบโจทย์พื้นที่ และยังเป็นพื้นฐานความ

พร้อมที่จะรับการกระจายอำานาจการบริ

หารการศึกษาที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใน

อนาคต

“สถานการณ์ที่เรื้อรังมาตลอดเวลา 

4-5 ปีที่ผ่านมาระหว่างเขตพื้นที่และศึกษา

จังหวัด เมื่อมีการโอนอำานาจการบริหารงาน

บุคคลไปที่ศึกษาจังหวัด มีแต่การยื้อแย่ง 

ความรับผิดชอบเรื่องอำานาจบริหารงาน

บุคคล และอาจรวมถึงการใช้งบประมาณ

บางประเภท แต่ผมยังไม่เคยเห็นว่าจะมี

กลุ่มใดออกมายื้อแย่งความรับผิดชอบต่อ

คุณภาพการศึกษาของเด็กที่ตกต่ำาลง และ

ขอรับผิดชอบเหมือนที่จะขอรับผิดชอบการ

บริหารงานบุคคล ต้องการมีอำานาจโยกย้าย 

บรรจุแต่งตั้ง ทำาไมไม่มีใครพูดถึงคุณภาพ

เด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาทุกคน 

ซึ่งตนต้องการที่จะเห็นการยื้อแย่งความ

รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่ยื้อ

แย่งอำานาจการบริหารแบบที่ผ่านมา หาก

ยังมีกรอบความคิดแบบเดิมๆ แล้วจะสร้าง

คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในอนาคต

ได้อย่างไร เพราะการศึกษาคือการพัฒนา

ประเทศ” นายเอกชัยกล่าว

ประธาน กมว.กล่าวต่อว่า ตนคิดว่า

ในอนาคตต้องกระจายอำานาจการจัดการให้

จังหวัดรับผิดชอบโดยตรง หากจังหวัดที่มี

ความพร้อมอาจจะมีคณะกรรมการนโยบาย

การศึกษาของจังหวัด ประกอบด้วย ผู้

แทนภาครัฐ เอกชน หอการค้าจังหวัด 

อุตสาหกรรมจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธานคณะกรรมการ ทำาหน้าที่กำาหนด

นโยบาย ทิศทางการศึกษาของจังหวัดให้

สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐและเหมาะสม

กับบริบทของจังหวัด และโรงเรียนใดที่มี

ความพร้อมก็ให้เป็นนิติบุคคลได้ ส่วน ศธจ.

ไม่จำาเป็นต้องเป็นข้าราชการ อาจจะเป็น

พนักงานราชการ จ้างนักบริหารมืออาชีพ

จริงๆ ให้เงินเดือนตอบแทนสูง ทำาสัญญาจ้าง 

4 ปี มีการกำาหนดผลลัพธ์การบริหาร ตัวชี้วัด

ที่ชัดเจน และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 

มีการแจ้งผลประเมินและสิ่งที่ต้องปรับปรุง 

ทำาให้ได้ หากไม่สามารถทำาได้ตามที่สัญญาไว้

ก็ให้เลิกจ้างได้ และถ้าต้องการให้จังหวัดรับ

ผิดชอบการศึกษาของจังหวัดได้เต็มที่แท้จริง 

และในส่วนของว่าเขตพื้นที่การศึกษาก็ควร

เป็นอิสระจากส่วนกลาง แต่ให้ขึ้นกับจังหวัด 

และจ้างผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษาออก

นอกระบบเช่นเดียวกัน เป็นมืออาชีพบริหาร

จริงๆ ให้ค่าตอบแทนสูงๆ ทำาสัญญาจ้างเป็น

วาระ 4 ปี เงื่อนไขคล้าย ศธจ.มีการกำาหนด

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดชัดเจน จังหวัดจะดูแลรับผิด

ชอบคุณภาพการศึกษาของจังหวัดได้อย่าง

แน่นอน งบประมาณลงที่โรงเรียนโดยตรง

ผ่านจังหวัด ไม่ต้องผ่านส่วนกลางแบบอดีต 

ศธ.เป็นเพียงผู้กำากับ ติดตาม ประเมินผล

การจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐ และ

กำาหนดทิศทางของประเทศ ไม่ใช่ไปกำากับ

การบริหารของพื้นที่แบบอดีตที่ผ่านมา

“ผมคิดว่าการจัดการศึกษาต้องมีผู้รับ

ผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของเด็ก ถึง

เวลาแล้วที่การศึกษาต้องการผู้บริหารการ

ศึกษามืออาชีพ ไม่ใช่อาชีพผู้บริหารการ

ศึกษาอย่างปัจจุบันที่ไม่สนใจรับผิดชอบใดๆ 

ต่อคุณภาพการศึกษาของเด็ก ซึ่งวิธีการนี้ผม

เชื่อว่าจะได้ผู้บริหารมืออาชีพจริงๆ ที่มีความ

รู้ ความสามารถ มุ่งมั่นพัฒนา และต้องทำาให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสร้างคุณภาพผู้

เรียนได้อย่างแท้จริง” ประธาน กมว.กล่าว.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ติวเข้ม สพท.เตรียมพร้อม

เปิดเทอม 17 พ.ค. “อัมพร” เผยเด็กเล็ก 5-12 ปียัง

ฉีดวัคซีนได้น้อย ไม่ได้ตามเป้า แต่ไม่เป็นเงื่อนไข 

ห้ามเด็กไปโรงเรียน ส่วนเด็กหลุดออกจากระบบ

กว่า 1.28 หมื่นคนตามกลับมาเรียนได้แค่ 289 คน 

ย้ำาเป็นโจทย์ที่เขตพื้นที่ต้องดำาเนินการแก้ไข

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลัง

การประชุมมอบนโยบายให้แก่สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ว่า ในที่

ประชุมตนได้เน้นย้ำาเรื่องการเตรียมความพร้อม

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่  

17 พฤษภาคมนี้ โดยได้กำาชับเขตพื้นที่ทั่วประเทศ

เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองในการ

เปิดภาคเรียนใหม่อย่างปลอดภัย โดยการปฏิบัติ

ตามมาตรการ 6-6-7 ประสานการฉีดวัคซีนให้

แก่นักเรียนอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะ 5-11 ปี 

รวมถึงโรงเรียนจะต้องตรวจสอบสภาพอาคาร

เรียนให้มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา และห้องเรียน นอกจากนี้ยังมี

การเตรียมเนื้อหาจัดการเรียนการสอน จะต้อง

เติมเต็มเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ 

หลังสถานการณ์ โควิดส่งผลให้เรียนในรูปแบบ

ออนไลน์มากว่า 2 ปี ซึ่งอาจทำาให้เด็กเกิดภาวะ

ถดถอยทางการเรียนรู้ ขณะเดียวกันจะต้องมี

การค้นหาและติดตามเด็กที่หลุดออกระบบการ

ศึกษาให้กลับมาเรียน วางแผนกันไม่ให้เด็ก

หลุดออกจากระบบอีกครั้ง แนะนำาทางเลือก

การศึกษานอกระบบกรณีเด็กไม่ประสงค์กลับ

เข้าระบบ ต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วย

งานอื่นในระดับจังหวัดอย่างเข้มแข็ง

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ย้ำาเรื่องการเปิด

ภาคเรียนใหม่แบบออนไซต์ภายใต้สถานศึกษา

ที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนให้แก่ครู

และนักเรียน ซึ่งขณะนี้การฉีดวัคซีนเด็กอายุ 

5-12 ปียังไม่ได้ตามเป้า โดยในส่วนของเด็กเล็ก

จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองได้รับ

ทราบข้อมูลที่ถูกต้องของการฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด ขณะที่เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับการฉีด

วัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ย้ำาว่าการที่เด็ก

จะฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จะไม่เป็น

เงื่อนไขกำาหนดไม่ให้มาโรงเรียนอย่างเด็ดขาด 

ซึ่งโรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนอย่างเท่า

เทียม นอกจากนี้โครงการพาน้องกลับมาเรียน 

เขตพื้นที่จะต้องค้นหาเด็กตกหล่นจากระบบ

การศึกษาให้กลับเข้ามาเรียนในภาคเรียนใหม่

นี้ด้วย ซึ่งในส่วนของ สพฐ.มีเด็กที่หลุดระบบ

การศึกษา 28,134 คน และนำากลับเข้าระบบ

ได้เพียง 289 คน และมีที่พบตัวแล้วแต่ยังไม่

ยอมกลับเข้ามาเรียน ซึ่งเป็นโจทย์ให้เขตพื้นที่

จะต้องลงไปติดตามว่าสาเหตุอะไรเด็กถึงยังไม่

ยอมกลับเข้ามาเรียน ขณะเดียวกัน สพฐ.แต่ง

ตั้งอาสาสมัครการศึกษาทำาหน้าที่คล้ายอาสา

สมัครหมู่บ้าน หรือ อสม. โดยอาสาสมัครการ

ศึกษานี้จะทำาหน้าเอกซเรย์เด็กตามพื้นที่ต่างๆ 

เพื่อติดตามนำากลับเข้าระบบการศึกษา

“ในปีการศึกษา 2565 จะเป็นปีแห่งการ

เติมเต็มคุณภาพการศึกษา หลังเด็กไทยต้อง

ตกอยู่ในสภาวะโควิดที่ทำาให้จัดการเรียนในรูป

แบบออนไลน์จนอาจมีสภาวะถดถอยทางการ

เรียน ดังนั้น สพฐ.จะมีเครื่องประเมินทักษะเด็ก

แต่ละคนว่าขาดทักษะด้านไหนบ้าง และเติม

เต็มสิ่งที่ขาดหายเข้าไป โดยระดับประถมศึกษา

จะเน้นเรื่องการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลข

เป็น ขณะที่มัธยมศึกษาจะเน้นเรื่องการสร้าง

แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพสู่เส้นทางใน

อนาคต นอกจากนี้ผมยังได้ย้ำาเขตพื้นที่ถึงสถานี

แก้หนี้ครูว่าจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลครู

ทุกคน ทั้งครูที่มีหนี้และไม่มีหนี้ พร้อมกับวาง

โมเดลให้แก่ครูคนอื่นๆ ว่าครูที่ ไม่มีหนี้มีชีวิต

อย่างไร ทำาไมถึงไม่มีหนี้ เพื่อนำามาเป็นตัวอย่าง

ให้แก่ครูคนอื่นๆ ส่วนครูที่มีหนี้จะต้องแบ่งแก้

หนี้ตามลำาดับวิกฤตอย่างไร” เลขาฯ กพฐ.กล่าว.

‘เอกชัย’หนุนควรมี‘ศึกษาธิการจังหวัด’
เป็นมืออาชีพบริหารชี้4-5ปีเรื้อรังแย่งอำานาจแต่ไม่มีใครรับผิดชอบการศึกษาตกต่ำา

สพท.รับบทหนักเตรียมพร้อมเปิดเทอม17พ.ค.

นายกฯ ญี่ปุ่นเยือน สจล. • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับ

เกียรติสูงสุดในการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น นายคิชิดะ ฟูมิโอะ เข้าตรวจเยี่ยม

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) 

เพื่อติดตามการดำาเนินงานของสถาบัน ที่ก่อตั้งจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น ตาม

โครงการพัฒนากำาลังคนด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการลงทุนและ

เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย คัดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นระดับหัว

กะทิ เรียนหลักสูตรอนุปริญญาด้านวิศวกรรม รองรับการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก รวมถึงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยตามยุทธศาสตร์ Thailand 

Plus One ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน.
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11บันเทิง

ป็นผู้นำ�เสื่อม โทรมและไร้สัจจะ!

เนี่ย.. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาฯ พรรค

ประชาชาติ มอง-วิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงก็คงจะตรงกับใจของ 

ส.ส.ฝ่ายค้านและตาของชาวบ้าน-ร้านตลาดบางส่วน

ที่ว่าบางส่วน เพราะผมเห็นเป็นประจักษ์ว่านายกฯ 

ลุงตู่ยังเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบ ที่ศรัทธาของประชาชนอยู่อีก

จำานวนมาก และอาจด้วย “มาก” นี้กระมัง..

ฝ่ายค้านจึงอยู่นิ่งไม่ได้ ต้องพยายามหาทางบลัฟ-ด้อย

ค่าด้วยวาทกรรม ผู้นำาเสื่อม ผู้นำาโทรม ผู้นำาไร้สัจจะ ผู้นำา

โง่ ผู้นำาไม่มีผลงาน ผู้นำาที่ประชาชนไม่เอาแล้ว อยู่ทุกลม

หายใจเข้า-ออก

ซึ่งหากเป็นจริงอย่าง ส.ส.ฝ่ายค้าน หรือนักวิชาการ 

(บางคน) สื่อ (บางสำานัก) มอง..ก็ไม่เห็นจะต้องเร่งล้มนายกฯ 

ลุงตู่ด้วยกลเกมการเมืองใต้ดิน-บนดินกันจนน่ารำาคาญ

เพราะอีกไม่ช้านาน นายกฯ ก็จะพ้นจากตำาแหน่งตาม

วาระอยู่แล้ว และหากประชาชนไม่เอา เพราะเสื่อม โทรม 

อย่าง พ.ต.อ.ทวีว่า..

เลือกตั้งสมัยหน้ารับรองว่าจะไม่มีชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา” เป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป!

แล้วใครล่ะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี..ก็มีอุ๊งอ๊ิง ประวิตร 

จุรินทร์ อนุทิน พิธา สุดารัตน์ เสรีพิศุทธ์ สราวุธ กรณ์ หมอ

วรงค์ วันนอร์ เต้ พระราม 7 เหล่านี้เท่านั้น

แต่ละคนเก่ง-ฉลาดกว่า พล.อ.ประยุทธ์มากน้อยแค่

ไหน พ.ต.อ.ทวีคงจะมองออก-ตอบได้ ถ้าใจบริสุทธิ์-เที่ยง

ธรรม!

และน่ัน..ใครจะมองอย่างไรก็ช่าง สำาหรับผมแล้ว ต้อง 

บอกว่า “คุณอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” ประธานชมรมช่วย

เหลือเหยื่ออาชญากรรม มีความจริงใจ-จริงจังเป็นเจตนารมณ์

ที่จะทำาให้ดวงวิญญาณ-ความตายของ “แตงโม” อดีต

นักแสดงสาวได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มเปี่ยม 

โดยนอกจากไปยื่นหนังสือถึงผู้บังคับการป้องกันปราบ

ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ดำาเนินคดีกับ พล.ตท. 

จิรพัฒน์ ภูมิจิตร และ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม  

ในความผิดฐานมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงาน

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 184 

และมาตรา 200 ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษอาญา หรือรับ

โทษน้อยลง 

กรณีที่ร่วมกันแถลงข่าวสรุปสำานวนคดีแตงโม เมื่อ

วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา โดยนำาเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ 

ได้แก่ ความเร็วจีพีเอส ภาพของผู้ต้องหาบนเรือ

และภาพบาดแผลตัวเอสของหญิงสาวต่างชาติที่นำา

มาประกอบคลิปวิดีโอแถลงข่าว ที่อ้างว่าโดนใบพัดเรือเช่น

เดียวกับบาดแผลของแตงโม

พร้อมยังมีข้อมูลว่า มีการขโมยศพในช่วงท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำารวจไป

กระทำาการบางอย่าง

และแก้ผลชันสูตรบาดแผลตามร่างกาย จาก 11 แผล 

เป็น 22 แผล และสรุปที่ 26 แผล ทั้งหมดล้วนเป็นการสร้าง

หลักฐานเท็จที่ทำาเป็นขบวนการ มี “พลตำารวจตรี” เป็น

หัวหน้าขบวนการ 

คุณอัจฉริยะยังบอกด้วยว่า..ในวันที่ 9 พ.ค. เวลา 

10.00 น. ทางชมรมฯ จะแถลงข่าวใหญ่เปิดโปงขบวนการ

สร้างหลักฐานเท็จคดีแตงโม

ซึ่งมีตำารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 20 คน มีทั้งตำารวจ

ฝ่ายสืบสวน สอบสวน เจ้าหน้าที่นิติเวช และตำารวจพิสูจน์

หลักฐาน ร่วมขบวนการ 

โดยจะเสนอหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมีทั้งภาพ และ

เสียง และบทสนทนาทางไลน์

รวมถึงคำารับสารภาพของ “พ.ต.อ.” นายหนึ่ง ซึ่ง

สารภาพแล้วว่า ประเด็นการปัสสาวะท้ายเรือของแตงโมไม่

เป็นความจริง

ครับ..รออีกนิดนะแตงโมนะ!.

รออีกนิดนะแตงโม

เ

ล�ยเป็นเรื่องร�วที่หล�ยคนให้คว�ม

สนใจเป็นอย่างมาก เมื่อ วีเจจ๋า-

ณัฐฐาวีรนุช ทองมี ได้ โพสต์ภาพตัว

เองขณะกำาลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พร้อม

กับเผยถึงอาการป่วยที่แจ้งว่า ได้ตรวจพบภาวะ

อะไมลอยด์ โดสิส (Amyloidosis) ซึ่งเป็นโรคหา

ยาก ในประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคนี้น้อยมาก หาก

มีอาการหนักอาจอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียว

“ผลตรวจติ่งเนื้อตรงทอนซิลออกแล้วครับ 

คุณจ๋ามี “Amyloidosis” เรื่องมันเริ่มจากตรงนั้น

ค่ะ วันนี้ผลออกมาแล้ว จ๋าปลอดภัยดีนะคะ จ๋า

เลยอยากจะแชร์ให้ฟัง เพราะ 

Amyloidosis มันคือโรคที่ rare 

มากๆๆ ในโลกนี้มีคนเป็นน้อย

มากๆ แต่ถ้าเป็นหนักคือ มี

อันตรายถึงชีวิตได้เลย ตั้งแต่

ช่วงต้นเดือนกุมภา. จ๋ามีอาการ

แสบคอตอนหายใจในอากาศ

เย็นๆ แต่ในอากาศปกติไม่เป็น

อะไรเลย ตอนแรกก็สงสัยเป็น

คออักเสบมั้ย หรือเป็นโควิดรึ

เปล่า ทำาให้ไปตรวจ RT-PCR 

ถึง 2 ครั้งใน 1 เดือน โดยที่

ไม่มีความเสี่ยงหรืออาการอื่น

เลย ผลคือ ไม่ได้เป็นโควิด

จ๋าไปหาคุณหมอรวมทั้ง

สิ้น 4 คน คือ ค่อยๆ หาทีละ

คนนะคะ ได้ยาฆ่าเชื้อกิน 4 

รอบ! ( ซึ่งแน่นอน กินยาฆ่า

เชื้อเยอะๆ ไม่ดีค่ะ) แต่ก็ยังไม่มี

ใครสรุปอาการให้ได้ชัดเจน เพราะมันดูไม่มีอะไร

เด่นชัดนอกจากแค่แสบๆ คอตอนหายใจในแอร์ 

และเห็นว่ามีติ่งเนื้อเล็กๆ งอกอยู่ตรงต่อมทอนซิล

ด้านซ้าย ซึ่งหมอ 3 ท่านแรกบอกว่า หน้าตาไม่

เหมือนเนื้อร้าย อย่าไปยุ่งกับมันเลย ให้สังเกตไป

ก่อนว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหม มาเจอคุณหมอคนที่ 4 

คือ คุณหมอภูริช ประณีตวตกุล ตอนไปหาคุณ

หมอภูริชรอบที่ 3 หมอก็บอกว่า ถ้าไม่สบายใจชิ้น

เนื้อ กลัวเป็นเนื้อร้าย ก็ให้จี้ออก เอาไปตรวจได้ 

เราก็เลยทำาแบบนั้น แล้วรอผล 7 วัน

คุณหมอแจ้งผลว่า “ชิ้นเนื้อไม่ใช่เนื้อร้าย 

เกือบจะโล่งใจแล้ว ถ้าคุณหมอไม่พูดคำาว่า แต่ 

ออกมา แต่นักพยาธิวิทยาแจ้งว่า มีความเป็นไป

ได้ที่มันเหมือน Amyloidosis ขอให้รีเควสต์ตรวจ

ย้อมสี Congo red (ซึ่งเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอก 

แต่ก็บอกว่า ทำาเลยค่ะ เอาให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็น

อะไรยังไง) รอผลอีก 7 วัน ระหว่างนั้น จ๋ามีนัด

ตรวจร่างกายประจำาปีอยู่แล้ว มีตรวจแพ็กเกจ

ใหญ่ มีส่องกล้องลำาไส้ เลยขอส่องกล้องกระเพาะ

อาหารด้วยและตรวจเลือด ตรวจมะเร็ง รวมถึง

ตรวจ MRI สมองไปด้วย เพราะพอช่วงเครียดๆ 

ร่างกายมันรู้สึกรวนไปหมด อยากตรวจแบบ set 

zero ไปเลย ถ้าไม่เป็นอะไรก็เคลียร์ ว่าตรวจปี 

2022 ผลปกติดีทุกอย่าง

ความแย่คือ พอเราต้องรอหลายวัน เราก็

เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับโรค และแน่นอนเรา search 

ข้อมูลในเน็ต ข้อมูล Amyloidosis มีน้อยมากๆ 

ยิ่งเคสในไทยยิ่งน้อย มันคือโรคทางเลือด ทาง

โลหิตวิทยา เป็นโรคที่ร่างกาย เม็ดเลือดขาว หรือ

ไขกระดูก สร้างโปรตีนที่ชื่อ

อะไมลอยด์ออกมามากผิดปกติ 

และมี 2 ประเภท คือ แบบเกิด

เฉพาะที่ และแบบกระจาย หากเกิด

แบบ 2 คือเรื่องใหญ่ เพราะอะไม

ลอยด์มันสามารถกระจายไปจับ

ตามระบบหรืออวัยวะต่างๆ ได้หมด 

โดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะไปสะสมที่ไหน แต่

มันไปที่ไหนก็จะไปสร้างปัญหาให้กับอวัยวะ

นั้นๆ จนล้มเหลวได้ในที่สุด (อ่านแล้วปวดใจ

มาก กังวลไปหมด) ภาวนาขอให้อย่าเป็นเลย

ผลออก ติ่งเนื้อนั้น Amyloid positive! 

แปลว่า มีภาวะ Amyloidosis ค่ะ บอกเลยว่า ขา

อ่อนจริงๆ ตอนฟังผล เพราะรู้ว่าเราต้องตรวจ

อีกหลายส่วนมากๆๆ คุณหมอภูริชประสานให้

จ๋าไปเจอคุณหมอศุภรา ลีชาแสน คุณหมอทาง

โลหิตวิทยา คุณหมอศุภราจับตรวจเลือด set 

ใหญ่ ซึ่งต้องรอผล 20 วัน! ระหว่างนั้นคุณ

หมอภูริชเลยจับนัดผ่าตัดทอนซิลทิ้งทันที จ๋าผ่า

ทอนซิลทิ้งทั้ง 2 ข้างค่ะ และภาวนาว่าตัดออก

แล้วขอให้จบ ขอให้ โรคไม่กระจาย ลำาพังตัด

ทอนซิลก็ใช้เวลาพักฟื้นราวๆ 2 สัปดาห์

ก่อนหน้าวันผ่า จ๋าไปตรวจละเอียดเพื่อ

หา Amyloid ในระบบประสาท, ทำา ECHO 

หัวใจ, CT scan ช่องท้องโดยเฉพาะตับ ประกอบ

กับผลที่ตรวจร่างกาย มีส่องกล้องทางเดินอาหาร

แล้ว xray ปิดแล้ว ultrasound ภายในโดยรวม

แล้วยังปกติดีอยู่ เกิดมาไม่เคยตรวจอะไรเยอะ

ขนาดนี้มาก่อน และไม่เคยกังวลใจขนาดนี้มา

ก่อนเลยค่ะ ในช่วง 20 วันที่รอผล บอกเลยว่า 

จ๋าเห็นคุณค่าของสุขภาพแบบจริงๆๆๆๆๆๆ ซึ่ง

ไม่มีทางรู้สึกได้ชัดๆ แบบนั้น หากไม่ได้อยู่ในจุดที่

เหมือนจะเสียมันไปแล้ว

โชคดีของจ๋าคือ ผลชิ้นทอนซิล ผลเลือด

ทั้งหมด ผลปัสสาวะที่ต้องเก็บตลอด 24 ชั่วโมง 

ผลชิ้นเนื้อลำาไส้ส่วนปลาย ทุกอย่างออกมาปก

ติ ไม่พบ Amyloid ในส่วนอื่นๆ ดีใจมากๆๆๆๆๆๆ 

จบสิ้นความกังวลอันยาวนานเกือบ 3 เดือน นับ

จากวันที่เริ่มมีอาการ และได้รู้ซึ้งถึงความรักของ

ก

ลบั้ม ‘=’ (Equal) ล่�สุดของ Ed 

Sheeran (เอ็ด ชีแรน) แม้จะปล่อย

ออกมาตั้งแต่ปี 2021 แต่มาถึงวันนี้ ‘=’ 

(Equal) ก็ยังตัดซิงเกิลให้ได้ฟังกันได้เรื่อยๆ หลัง

จากเพลง “Bad Habits” ซิงเกิลดังจากงานชุด

นี้มียอดสตรีมทะลุพันล้านครั้งไปแล้วบนสตรีม

มิง Spotify ซึ่งเป็นเพลงที่ 10 ของ Ed Sheeran 

แล้วที่ทำาได้

และคราวนี้เป็นเวลาของ ‘2step’ เพลงที่ 

Ed Sheeran ได้ร่วมงานกับแรปเปอร์ Lil Baby 

(ลิล เบบี้) เพลงที่ผสมผสานงานป๊อปเมโลดี้สวยๆ 

ในสไตล์ของ Ed Sheeran เข้ากับการร่ายที่ลื่น

ไหลของ Lil Baby บนบีทดนตรีสนุกๆ ได้อย่าง

ลงตัว โดยเพลงนี้ยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่าง 

เมื่อมิวสิกวิดีโอไปถ่ายทำากันที่เคียฟ เมืองหลวง

ของยูเครนก่อนหน้าที่จะเกิดศึกสงครามใหญ่

อย่างที่รู้กัน

“ผมถ่ายทำาวิดีโอเพลงนี้ที่เคียฟ ประเทศ

ยูเครน ก่อนจะเกิด

ความเสียหายอัน

เนื่องจากการรุกราน

มาในประเทศนี้ ผม

เดินทางมาที่นี่เป็นครั้ง

แรก และรู้สึกได้รับ

การต้อนรับเป็นอย่างดี

ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ ไม่

ว่าจะเป็นทีมงานทุก

คนไปจนถึงผู้คนที่ผม

พบเห็นตามท้องถนน

ในวันพักการทำางาน 

ยูเครนเป็นประเทศ

ที่ยิ่งใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว ผมรู้สึกเป็น

เกียรติที่มีโอกาสได้ถ่ายทำามิวสิกวิดีโอที่นี่ ผมยืน

หยัดข้างยูเครน และยินดีที่จะอุทิศค่าลิขสิทธิ์ที่

ได้รับจากการสตรีมวิดีโอบน YouTube เพื่อช่วย

เหลือ

ประชา 

ชนชาว

ยูเครน” 

สำาหรับมิวสิกวิดีโอเพลง ‘2step’ feat. Lil 

Baby ได้ทีมงานของยูเครน Radioaktivefilm มา

ร่วมงาน และกำากับโดย Henry Scholfield (เฮน 

รี สกอฟิลด์) ที่นำาเสนอเรื่องราวบนท้องถนนของ

ยูเครน ซึ่ง Ed Sheeran และ Lil Baby ร้อง

เพลงในท่อนของตัวเองไปกับบรรดานักเต้นตาม

ท้องถนน ที่นำาเสนอออกมาอย่างมีสไตล์ 

โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนจาก

สถานที่หนึ่ง

ไปยังอีกสถาน

ที่หนึ่ง รวมถึง

นำาเสนอออกมา

ได้อย่างสวยงาม 

ทั้งท่าเต้น ทั้ง

บรรยากาศของ 

มิวสิกวิดีโอ

ชมมิวสิก

วิดีโอ ‘2step’ feat. 

Lil Baby กันได้ที่ Youtube: Ed Sheeran ที่

ยังเป็นการมอบรายได้ช่วยเหลือประชาชนชาว

ยูเครนอีกด้วย โดยหลังปล่อยให้ชม

ยังไม่ถึงสัปดาห์ ยอดชมเพลงนี้ก็จะ

ทะลุ 10 ล้านครั้งแล้ว

ฟังเพลงนี้ รวมถึงเพลงอื่นๆ 

ของเอ็ด ชีแรน ได้แล้วที่บริการ

ทุกสตรีมมิง https://wmth.lnk.

to/2stepftlilbabyFC โดยวอร์น

เนอร์ มิวสิค

#EdSheeran #LilBaby 

#2step

YouTube: https://

www.youtube.com/

watch?v=Z_MvkyuOJgk

อั

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ครอบครัวที่มีให้ ทั้งกำาลังใจ และการดูแล บอก

เลยว่า ช่วงที่กังวลและจิตตกที่สุด คือช่วงที่รอลุ้น

ผล ไม่รู้ชะตากรรม มันคิดไปไกลสุดทางเลย กลัว

ไปหมด ไม่อยากเป็นโรคร้าย ไม่อยากให้คนรอบ

ข้างมากังวล มาดูแล กลัวคนอื่นมาลำาบากด้วย 

กลัวทำางานไม่ได้ กลัวทุกสิ่งจริงๆ

วันนี้ รอดมาแล้ว รู้เลยว่าสุขภาพดีสำาคัญ

แค่ไหนแล้วเดี๋ยวจะมาเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้อีก

รอบ มันมีอะไรมากมายในความ

คิดจริงๆ สุดท้าย ถ้าใครมีอาการ

อะไรเล็กๆ น้อยๆ ให้หมั่นสังเกต 

อย่าปล่อยผ่าน คนที่เรารักก็เช่น

กัน หมั่นดูแล ถามไถ่อะไรที่มัน

แก้ไขตั้งแต่ต้นๆ ได้ มันก็อาจจะ

หายได้ ของจ๋าเอง หากไม่สนใจ

อาการเล็กๆ นั้น วันนี้ก็อาจจะ

ยังปล่อยให้เจ้าติ่งนี้อยู่ที่เดิม 

และก็ตอบไม่ได้ ว่า Amyloid 

มันจะขยายขอบเขตไปไหม หรือ

มากแค่ไหน ขอให้ทุกคนที่อ่าน

มาถึงตรงนี้ ดูแลสุขภาพกันดีๆ 

นะคะ เพราะมันหากลับมาไม่ได้

อีกต่อไปแล้ว ต่อให้รวยแค่ไหน

ก็ตาม”.

Ed Sheeran ปล่อยเอ็มวี ‘2step’

ถ่ายทำาในเคียฟก่อนเกิดสงครามใหญ่

Netflix ได้ยกเลิกซีรีส์แอนิเมชัน Pearl ท่ีสร้�ง

โดย เมแกน มาร์เคิล เพื่อประหยัดต้นทุน หลังผล

ประกอบการไตรมาสแรกออกมาได้น่าผิดหวัง

ยักษ์ใหญ่ทีวีสตรีมมิงยืนยันในอีเมลถึงเอเอฟ

พีเมื่อวันจันทร์ว่า จะไม่เดินหน้าต่อกับ Pearl ของ 

ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ ซึ่งเคยประกาศไปเมื่อเดือน

กรกฎาคมปีที่แล้ว

การยกเลิกดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ Netflix เกี่ยวกับบรรดา

ซีรีส์แอนิเมชัน โดยทางบริษัทยังเสริมด้วยว่า กำาลัง

จะยกเลิกซีรีส์สำาหรับเด็กเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น Dino 

Daycare และ Boons and Curses.

interthaipost69@gmail.com

Netflix ยกเลิกซีรีส์แอนิเมชันของเมแกน ม�ร์เคิล

‘วีเจจ๋า’แชร์ประสบการณ์ตรง

ตรวจพบภาวะโรคหายากในไทย



12 ขาวประชาสัมพันธ

ประกาศศาลแพ่ง

เรื่อง คำาส่ังอนุญาตให้ดำาเนินคดีแบบกลุ่ม

คดีหมายเลขดำาที่  ผบ๓๐๐๖/๒๕๖๐

	 นางสาวอรกัลยา	พุ่มพึ่ง	ที่	๑	กับพวกรวม	๒	คน	 โจทก์

ระหว่าง	{  

	 บริษัท	วิซาร์ด	โซลูชั่น	จำากัด	 จำาเลย

ข้าพเจ้า	 (๑)	นางสาวอรกัลยา	พุ่มพึ่ง,	(๒)	นางกัลยทรรศน์	ติ้งหวัง	 โจทก์	

อยู่บ้านเลขท่ี	(๑)	๗๘/๑,	(๒)	๕๔๗	หมู่ท่ี	(๑)	๖,	(๒)	๒	ถนน	-	ตรอก/ซอย	-	ตำาบล	(๑)	บาง

พูน,	(๒)	ละงู	อำาเภอ	(๑)	เมืองปทุมธานี	,	(๒)	ละงู	จังหวัด	(๑)	ปทุมธานี,	(๒)สตูล	

รหัสไปรษณีย์	-	โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	-	

ข้าพเจ้า	 นายสิษฐวัศ	ภาคินสกุลพัฒน์		 ทนายโจทก์

อยู่บ้านเลขที่	๙๘/๖๐	หมู่ที่	๑	ถนน	ราชพฤกษ์	ตรอก/ซอย	-	ตำาบล/แขวง	อ้อมเกร็ด	

อำาเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	

รหัสไปรษณีย์	-	โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	-	

ข้าพเจ้า	 บริษัท	วิซาร์ด	โซลูชั่น	จำากัด	 จำาเลย

อยู่บ้านเลขที่	๑๐๙๑/๒๔๑	หมู่ที่	-	ถนน	เพชรบุรีตัดใหม่	ตรอก/ซอย	เพชรบุรี	๓๕	ใกล้

เคียงอาคารซิตี้ลิงค์	ตำาบล/แขวง	มักกะสัน	อำาเภอ/เขต	ราชเทวี	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	

รหัสไปรษณีย์	-	โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	-	

คดีนี้	โจทก์ทั้งสองยื่นคำาฟ้องว่า	จำาเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจำาหน่ายกระทะ	

โดยใช้ชื่อสินค้าว่า	“กระทะโคเรียคิง	(KOREA	KING)”	เพื่อจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป	

ด้วยการโฆษณาและจำาหน่ายสินค้าของจำาเลยทางสื่อโฆษณาทางช่องโทรทัศน์	สื่อสังคม

ออนไลน์	 เฟสบุ๊ค	และอื่นๆ	 ได้ โฆษณาชวนเชื่อในลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคทั่วไป

เกิดความเชื่อถือว่าผลิตภัณฑ์ของจำาเลยเป็นกระทะไม่ใช้น้ำามัน	ทำาอาหารไม่ติดกระทะ	

ราคาถูก	 เหมาะสำาหรับทำาอาหารคลีน	หรืออาหารเพื่อสุขภาพ	 เป็นกระทะที่ขายดีที่สุด

ในประเทศไทย	ซึ่ง	“กระทะโคเรียคิง	(KOREA	KING)”	มี	๒	รุ่น	คือ	กระทะโคเรียคิง	

(KOREA	KING)	รุ่นไดมอนด์ซีรีย์	(DIAMOND	SERIES)	และ	กระทะโคเรียคิง	(KOREA	

KING)	รุ่น	โกล์ซีรีย์	(GOLD	SERIES)	เมื่อวันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	โจทก์ที่	๑	ได้ซื้อ

กระทะโคเรียคิง	 (KOREA	KING)	รุ่นไดมอนด์ซีรีย์	 (DIAMOND	SERIES)	ของจำาเลย	

ราคา	๓,๙๐๐	บาท	และเมื่อประมาณเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	โจทก์ที่	๒	ได้ซื้อกระทะโคเรีย

คิง	(KOREA	KING)	รุ่น	โกล์ซีรีย์	(GOLD	SERIES)	ของจำาเลย	ราคา	๓,๓๐๐	บาท	เมื่อ

โจทก์ทั้งสองได้รับสินค้าและได้ใช้กระทะโคเรียคิง	(KOREA	KING)	ของจำาเลย	ไม่เป็น

ไปตามที่จำาเลยโฆษณา	ต่อมาเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๐	โจทก์ทั้งสองทราบว่า	

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	ได้มีคำาสั่งให้จำาเลยยุติโฆษณา	กระทะ

โคเรียคิง	(KOREA	KING)	ทางสื่อต่างๆ	ในทันที	เนื่องจากมีการตรวจพิสูจน์คุณสมบัติ

สินค้าของจำาเลยแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่จำาเลยมีการโฆษณาจำาหน่ายสินค้าให้

โจทก์ทั้งสอง	และผู้บริโภครายอื่นทั้งหมด	การกระทำาของจำาเลยเป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้บริโภคแก่โจทก์ทั้งสอง	ทำาให้ โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายจากการโฆษณาสินค้า

เกินความเป็นจริง	และสินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาขัดต่อพระราชบัญญัติขายตรงและ

ตลาดแบบตรง	พ.ศ.๒๕๔๕	และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.๒๕๒๒	เกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อย	

จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบว่า	ศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ โจทก์ทั้งสอง

ดำาเนินคดี	แบบกลุ่ม	เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕	และนัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย	ตรวจ

พยานหลักฐาน	กำาหนดประเด็นข้อพิพาท	กำาหนดขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาในการดำาเนิน

คดีแบบกลุ่ม	ในวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๖๕	เวลา	๙.๐๐	นาฬิกา

สมาชิกกลุ่มสามารถออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้ โดยแจ้งความประสงค์

เป็นหนังสือ	ต่อศาลภายในวันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๕	ซึ่งจะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิก

กลุ่มนับตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ต่อศาล	หากพ้นระยะเวลาแล้วจะไม่สามารถออก

จากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้อีกเว้นแต่ศาลมีคำาสั่งอนุญาต	และคำาพิพากษาของศาลมีผล

ผูกพันสมาชิกกลุ่ม	 เมื่อออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจะขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิก

กลุ่มหรือร้องสอดอีกไม่ได้	และห้ามมิให้สมาชิกกลุ่มที่มิได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม

ยื่นฟ้องจำาเลยในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ได้ยื่นฟ้อง

สมาชิกกลุ่มที่มิได้ออกจากสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ	ดังนี้	 เข้าฟังการพิจารณาคดี	

ร้องขอให้ศาล	มีคำาสั่งว่าโจทก์ไม่มีคุณสมบัติ	ส่วนได้เสีย	รวมตลอดทั้งการได้มาซึ่งสิทธิ

การเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสุจริต	ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดถ่ายสำาเนาเอกสารในสำานวน

ความ	จัดหาทนายความคนใหม่มาดำาเนินคดีแทนทนายความของกลุ่ม	หากปรากฏว่า

ในระหว่างการพิจารณาทนายฝ่ายโจทก์ไม่สามารถดำาเนินคดีแบบกลุ่ม	ร้องขอเข้าแทนที่

โจทก์	คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่โจทก์	การถอนฟ้อง	การตกลงหรือประนีประนอม

ยอมความและการตกลงกันเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดตรวจและโต้

แย้งคำาขอรับชำาระหนี้

ทําบุญตักบาตร    สุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานในพิธีทําบุญ

ตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เน� องในโอกาสวันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจา

ลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ ฯ 29 เมษายน 2565 โดยมี นิวัติ นอยผาง รองอธิบดีกรม

การพัฒนาชุมชน นําคณะผูบริหาร ขาราชการ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รวมพิธี ณ วัด

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

M Card เปดตัวพรีเซ็นเตอร      วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมการ

ตลาด บจก.เดอะมอลล กรุป  จัดงานเปดตัวพรีเซ็นเตอรคนใหมของ M Card คิมเบอรลี่ แอน 

โวลเทมัส ในฐานะตัวแทนภาพลักษณของนักชอปรุนใหม ที่มีไลฟสไตลในแบบเฉพาะของ

ตนเอง โดยมี ศิวลี บูรณสงคราม, สุธีรพันธุ สักรวัตร, ปารมี ทองเจริญ และธิติพร ธรรมาภิมุข

กุล รวมแสดงความยินดี ณ ดิ เอ็มโพเรียม

มอบทุนการศึกษาใหนักเรียนชาวไทยภูเขาและนักเรียนชางฝมือทหาร     ประจักษ - ละออ 

ตั้งคารวคุณ และ ร.ท.พญ.ปยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษา จํานวน 60 ทุน เปนเงิน 

300,000 บาท ใหแกนักเรียนชาวไทยภูเขาและชางฝมือทหาร โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ 

ผบ.ทสส. และ บุษกร ศรีสวัสดิ์ รับมอบ ที่กองบัญชาการกองทัพไทย

ว.การแพทยแผนตะวันออก ม.รังสิต จับมือ สปาพลัส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู

ดําเนินการสปาฯ รุน 2      วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต รวมกับ 

บริษัท สปาพลัส และชมรมผูดําเนินการสปา&เวลเนสไทย จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“ผูดําเนินการสปาเพ� อสุขภาพ 100 ช่ัวโมง” รุน 2 ระหวางวันท่ี 4-28 เมษายน 2565 รวม 20 วัน 

โดยมุงพัฒนาผูดําเนินการสปาเพ� อสุขภาพใหมีความรูความสามารถ ศักยภาพ คุณภาพ มาตรฐาน

เทียบเทาสากล รองรับความตองการบุคลากรดานธุรกิจบริการสุขภาพ สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ สามารถสอบเพ� อขอใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ

สปาเพ� อสุขภาพได โดยไดรับเกียรติจาก นายแพทยวิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย

แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปนประธานมอบประกาศนียบัตรแกผูเขารวมฝกอบรม

ในครั้งนี้

สยามพิวรรธน ผนึก เอ็มจีซี-เอเชีย ชู “ONESIAM SuperApp”ิ ยืนหยัดเปนที่หนึ่งในใจ

ของลูกคากลุม Luxury Lifestyle      มยุรี ชัยพรหมประสิทธ์ิ ผูบริหาร สยามพิวรรธน ผนึกกําลัง 

ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ผูบริหาร เอ็มจีซี-เอเชีย จัดงานแถลงขาว SIAMPIWAT X 

MGC-ASIA ‘THE UNIVERSE OF CO-CREATION’รวมสรางปรากฏการณครั้งยิ่งใหญดวยก

ารเช� อมตอนวัตกรรมยานยนต รวบรวมสุดยอดบริการครบวงจรเหนือระดับ ผานแพลตฟอรม 

ONESIAM SuperApp โดยไดรับเกียรติจาก ปานเทพย นิลสินธพ, เจิดนภางค ธรรมชวนวิริยะ,

และ ธณพร ตันติยานนท,สมปราชญ โบสุวรรณ และ กฤษฎา สวามิภักดิ์ มารวมงานดวย ณ 

โชวรูมบีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต ชั้น 2 สยามพารากอน

ที่ ประชุมสามัญผู ถื อหุ นประจํ าป  

2565 มีมติแตงตั้ง “ปริญญา พัฒนภักดี”

นั่งเกาอี้ประธานบอรด SAM คนใหม โดย

มีผลตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2565 พรอม

ไดมอบนโยบายให SAM เปนหนึ่งวงลอ

ฟนเฟองที่สําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ และรวมดูแลยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนไทยและคุณภาพธุรกิจ

ของผูประกอบการภาคธุรกิจที่ประสบปญหา

ดานเครดิตในประเทศใหฟนกลับมาอยูรอด 

อยูได เติบโตและย่ังยืนอยางมีคุณภาพไดในท่ีสุด

นายปริญญา พัฒนภักดี ปจจุบัน

อายุ 63 ป มีประสบการณทํางานในตําแหน�ง

สําคัญระดับประเทศมากมาย ทั้งที่ปรึกษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษา

รั ฐมนตรี ว า ก า รกระทรวง เทค โน โลยี

สารสนเทศและการส� อสาร  ที่ปรึกษาคณะ

กรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 

วุฒิสภา ประธานกรรมการ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห (ธอส.) ประธานกรรมการ บริษัท 

บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เอสโฮเทลแอนดรีสอรท จํากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท 

รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 

จํากัด รองประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย

กฎหมาย จํากัด เลขานุการบริษัท เลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร เลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ

อิสระ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

สําหรับดานการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาโท 

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร เนติบัณฑิตไทย สํานัก

อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

และปริญญาตรีนิติศาสตร (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  นอกจากนี้ยังผาน

การอบรมหลักสูตรชั้นนําอีกมากมาย

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธาน

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 

(บสส.) หรือ SAM กลาววา ตองขอขอบพระคุณ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อ

การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ที่ ได ให โอกาสและใหเกียรติไดเขามาดูแล

นโยบายและการบริหารงานของ “บาน SAM” 

ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย (AMC) ภาครัฐที่

มีบทบาทหลักสําคัญในการแกไขปญหาและ

พัฒนาสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศ

มายาวนานกวา 20 ป โดยมุงที่จะขับเคล� อน

นโยบายให “บาน SAM” มีความอบอุน มั่นคง

แข็งแรง ยั่งยืนอยางมีคุณภาพและใหไดเขา

มามีบทบาทเปนกุญแจหลักที่สําคัญในการ

แกไขปญหาและพัฒนาฟนฟูสินทรัพยดอย

คุณภาพในระบบของสถาบันการเงินและทั้ง

ระบบของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะมุง

เนนนโยบายใหเขาถึงการชวยบรรเทาความ

เดือดรอนและชวยเหลือลูกคาที่ ไดรับผลกระ

ทบจากปญหาเศรษฐกิจและวิกฤติการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด 19 เพ� อเสริมและยก

ระดับในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศใหพลิกฟนคืนกลับมาโดยเร็ว

ที่สุด ดวยความรูและประสบการณที่ผานมา 

เช� อมั่นวาจะสามารถผลักดันนโยบายที่ภาค

รัฐและทุกภาคสวนตองการให “บาน SAM” 

หลังนี้มีความมั่นคง เติบโตอยางมีคุณภาพ 

เปน “บริษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติ” 

(National AMC) เพ� อทําให SAM เปน “บริษัท

บริหารสินทรัพยของคนไทย” ท่ีมีบทบาทสําคัญ

และเปนหนึ่งวงลอฟนเฟองหลักในการฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางได

ผลที่เปนรูปธรรม

นายปริญญา กลาวเพ่ิมเติมวา ท่ีผานมา 

SAM ไดดูแลและใหการชวยเหลือลูกคาผาน

การปรับโครงสรางหนี้ทั้งในภาคธุรกิจและ

“ปริญญา พัฒนภักดี” นั่งเกาอี้ประธานบอรด SAM คนใหม โดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 เมษายน

ประชาชน ใหสามารถกลับไปดําเนินธุรกิจ

และใชชีวิตไดตามปกติมาแลวกวา 54,000 ราย 

คิดเปนมูลหน้ีกวา 333,500 ลานบาท รวมถึง

ยังชวยสงคืนทรัพยสินรอการขาย (NPA) ที่

ทิ้งรางกลับคืนเขาสูระบบดวยการขายใหกับ

นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ใหนําไป

พัฒนาตอยอดสรางมูลคาเพิ่มใหกับระบบ

เศรษฐกิจไทยไปแลวเปนมูลคารวมกวา 

44,600 ลานบาท  นอกจากนี้ SAM ยังชวย

นําสงเงินสดคืนกลับเขาสูระบบเศรษฐกิจ

ผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงินไปแลวเปนจํานวนรวมกวา 

437,000 ลานบาท และในชวงเวลาที่ผานมา 

SAM ยังไดรับมอบหมายภารกิจสําคัญจาก

ธนาคารแหงประเทศไทยใหชวยแกไขปญหา

หนี้ครัวเรือนของประเทศผาน โครงการ

คลินิกแกหนี้ ซึ่งหากนับจากการเปดโครงการ

ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 ถึงปจจุบัน มี

ผูสนใจสมัครเขารวมโครงการแลวกวา 

80,000 บัญชี ทําใหวันนี้ปญหาหนี้ครัวเรือน

ที่ประชาชนตกอยูในความยากลําบากจาก

การผิดนัดชําระหน้ีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด 

สินเช� อสวนบุคคล มีทางออกในการดูแล

แกไขปญหา ซึ่งเม� อปญหาภาระหนี้สินได

คลี่คลายก็จะชวยสงเสริมใหคุณภาพชีวิต

และคุณภาพครอบครัวของประชาชนดีขึ้น 

อันจะสงผลในเชิงบวกทั้งโดยตรงและโดย

ออมตอความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศโดยรวมไดอยางมีคุณภาพ

ดีนี่ ฉลองความสําเร็จอันดับ 1 ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เปดตัวครอบครัวพรีเซนเตอรใหม 

กลุมผลิตภัณฑเบบี้      สุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท นีโอ คอรปอเรท 

บริษัทชั้นนําดานสินคาอุปโภคคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ฉลองความสําเร็จ ดีนี่ (D-Nee) 

ผลิตภัณฑสําหรับเด็กอันดับ 1  พรอมเปดตัวครอบครัวพรีเซนเตอรใหม กลุมผลิตภัณฑเบบี้ 

นิษฐา - ธราภุช คูหาเปรมกิจ และ นองมาริน พรอมดวยพรีเซนเตอรกลุมผลิตภัณฑซักผา

และปรับผานุมสูตรเขมขนสําหรับทุกคนในครอบครัว ภัสสรกรณ จิราธิวัฒน และนองมีญา 

ราศรี บาเล็นซิเอกา จิราธิวัฒน และนองมีกา โดยมี ณิศรา ถกลศรี และ ณิชมน ถกลศรี รวมงาน

มูลนิธิแมฟาหลวงฯ ครบ 50 ป     คณะกรรมการมูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ 

บําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เน� องในโอกาสมูลนิธิแมฟาหลวงฯ 

ครบ 50 ป โดยมีทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิแมฟาหลวงฯ 

เปนประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) ชวนผูประกอบการ 

นักการตลาด และทุกคนที่สนใจอัปเดต 

‘กลยุทธการตลาดใหมมาแรงรับครึ่งป 65’ 

กางปฏิทินล็อคคิววันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน 5 

ยอนอดีตหาความสุขในวันวาน และกาวไป

สูโลกแหงอนาคตพรอมกัน! ในงานสัมมนา

การตลาด หัวขอ "NOSTALVERSE การตลาด

ในอดีตเช� อมสูโลกอนาคต" พาเจาะลึกอินไซต

มุมมองของผูบริโภคท่ีมีตอความทรงจําในอดีต 

แบรนดในความทรงจํากับประสาทสัมผัสทั้ง 

5 และการประยุกต ใช Nostalgia ในโลก 

Metaverse สูการพัฒนาสินคาแบรนดในความ

ทรงจํากับประสาทสัมผัสท้ัง 5 พรอมแลกเปล่ียน

ประสบการณตรงจากแขกรับเชิญสุดพิเศษ 

โดย “คุณตี๋” ธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

Content Creator ถึงมุมมองผูบริโภคกับการ

ตลาดในอดีต Nostalgia และ “คุณโตง” 

อรรถสิทธิ์ เผาธัญลักษณ รองผูอํานวยการ

ล็อกวัน 5.5!! CMMU ชวนสํารวจโลก “NOSTALVERSE” (นอสทอลเวิรส)

ไข “กลยุทธการตลาดในอดีตเช� อมสูโลกอนาคต” พรอมแขกคนพิเศษ ผานเฟซบุกไลฟ

ฝายส� อสารการตลาด และกลยุทธสรางภาพลักษณ

แบรนดกรุงศรีเฟรสชอยส ในประเด็น 

Metaverse กับการส� อสารโฆษณา ในวัน

พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม เวลา 13.30 – 

15.30 น. ที่เพจเฟซบุก Nostalverse การ

ตลาดในอดีตเช� อมสูโลกอนาคต ลงทะเบียน

พรอมสํารองที่นั่งฟรีไดแลววันนี้ที่ https://

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

เกาหลี โดย มุน ซึง-ฮยอน เอกอัครราชทูต 

เปนเจาภาพในพิธีเปดอาคารเอนกประสงค 

เม� อวันที่ 28 เมษายน เวลา 14:00 น. 

ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค 

จังหวัดชลบุรี 

ในงานน้ีมีผูรวมงานชาวไทยและเกาหลี

มากกวา 50 คน รวมถึง นายมุน ซึง-ฮยอน 

พล.อ.บัณฑิตย มลายอริศูนย นายกสมาคม

ทหารผานศึกเกาหลี พล.ท. ชิติพัทธ บุญชวย 

รองผู อํ านวยการองค ก า รสง เคราะห

ทหารผานศึก และนายวันชัย พนมชัย อธิบดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเทศไทยไดสงทหาร 6,326 นาย 

จากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

เขารวมในชวงสงครามเกาหลี งานรําลึก

สงครามเกาหลี (25 มิถุนายน) และวันรําลึก

ทหารผานศึกเกาหลี (22 ตุลาคม) ไดจัดขึ้น 

ณ พิพิธภัณฑอนุสรณสถานแหงสงครามเกาหลี 

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองคอยูเสมอ 

อยางไรก็ตาม มีความตองการพื้นที่ที่สามารถ

ปกปองผูรวมงานจากแดดและฝนได

ดังนั้น บริษัท POSCO บริษัทผลิต

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีจัดพิธีเปดอาคารเอนกประสงค ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค

เหล็กของประเทศเกาหลีจึงตัดสินใจสราง

และบริจาคอาคารอเนกประสงค ขนาด 185 

ตร.ม. ซ่ึงอยูบริเวณเดียวกับอนุสรณสถานแหง

สงครามเกาหลี อาคารสรางเสร็จส้ินในเดือน

กุมภาพันธท่ีผานมา นอกจากน้ีบริษัท POSCO 

ยังมีกิจกรรมทําความสะอาดอนุสรณสถาน

สงครามเกาหลีในเดือนมิถุนายนของทุกป

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีเปดอาคาร

เพ� อแสดงความกตัญูตอทหารผานศึกไทย 

www.kingpower.com และ คิง เพาเวอร 

แอปพลิเคชัน จัดแคมเปญ MAY YOUR DAY 

BE BRIGHT! สุดคุม 5.5 MAYDAY DEALS 

ชอปสนุกตลอด 5 วัน พรอมชารจพลังดวย

ไอเทมสุดสมารท POWER UP YOURE LIFE 

กับสินคากวา 10,000 รายการ เฉพาะวันที่ 

5 เดือน 5 ลดสูงสุดถึง 70% พรอมบริการ 

Home Delivery ระหวางวันที่ 1 – 10 

พฤษภาคม    

องคกรความรวมมือระหวางประเทศ

ของเยอรมัน (GIZ) ประจําประเทศไทย และ 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ จัดการ

ประชุมหารือระดับนโยบาย การจัดทําคูมือ

มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิ เวศ 

(EbA Guidebook) และคูมือการออกแบบ

มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA 

Code of Practice) ณ หองวีนัส โรงแรมมิรา

เคิล แกรนด คอนเวนชั่น วันที่ 6 พฤษภาคม 

เวลา 8.30 น.

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) รวมกับ บริษัท ฟูด ออเดอรี่  เตรียม

จัดงานงานแถลงขาว เปดตัว แอปพลิเคชัน 

“eatsHUB” แพลตฟอรม Food Delivery 

ภายใต โครงการสงเสริมการประยุกต ใช

และสร้างการตระหนักรับรู้เพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจยุควิถีใหมไปกับ National Delivery 

Platform เพ� อชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลาง ขนาดยอมและรายยอย (MSMEs) 

ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม เวลา 17.00  – 

กฟผ.-เมอรเซเดส-เบนซ จัดทริปทดสอบการขับขี่รถยนต ไฟฟา 100% และปลั๊กอินไฮบริด 

สูแหลงพลังงานสะอาด เข� อนสิรินธร รวมขับเคล� อนประเทศสูสังคมคารบอนต่ํา

บุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และโรลันด 

โฟลเกอร ประธานบริหาร บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จัดทริปนําส� อมวลชนรวม

ทดสอบการขับขี่รถยนตไฟฟา 100% และปลั๊กอินไฮบริด บนเสนทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี 

สูแหลงผลิตพลังงานไฟฟาสะอาดโซลารเซลลลอยนํ้าไฮบริดท่ีใหญท่ีสุดในโลก ณ เข� อนสิรินธร 

เพ� อรวมแสดงเจตนารมณสงเสริมคนไทยหันมาใชพลังงานสะอาดมากขึ้น ขับเคล� อนประเทศ

สูสังคมคารบอนตํ่า โดยระหวางการเดินทางผูใชรถจะไดสัมผัสประสบการณการแวะเติมพลังงาน

ไฟฟาที่สถานีชารจ EleX by EGAT ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ยุทธศาสตรที่สําคัญของการคมนาคม

ขนสงตามเสนทางที่เช� อมตอระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน สถานี EleX 

by EGAT สาขา PT วังนอย 5 จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีชารจที่โรงไฟฟาลําตะคองชลภา

วัฒนา จ.นครราชสีมา รวมถึงที่สถานีชารจที่เข� อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

20.00 น. ณ ลานอีเดน 1 ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด โดยมี ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจ

และสังคม เปนประธานเปดงาน และมีผศ.

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร  ผูอํานวยการ

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พรอมดวย

ธรรมนิตย ขําวังยาง ประธานประธานเจาหนาท่ี 

บริษัท ฟูด ออเดอรี่ รวมแถลงขาว

“บี ไชน เนเจอรซี” วิตามินซีจาก

ธรรมชาติ จัดโปรลดแรง! สุดคุม หาซื้อไดที่ 

7-Eleven ทุกสาขา ขนาดบรรจุ 30 เม็ด 

(แถมฟรีอีก 5 เม็ดในขวด) จัดโปรโมชั่นพิเศษ

ลดแรง เพียงราคา 195 บาท จากปกติ ราคา 

249 บาท ที่วันนี้ - 23 พฤษภาคม ดูขอมูล

เพิ่มเติม “บีไชน เนเจอรซี” โดย บริษัท บีไชน 

นูทริช่ัน พลัส จํากัด ไดท่ี www.bshine.co.th, 

FB : https://www.facebook.com/BnpHealth 

และ Line : @Bshine

คุณเอ-นนทกานต ทัพพะรังสี อึง 

เปนเจาบานตอนรับ 2 บุคคลสําคัญ คุณพอ

คุณแมของคุณสามี ซ่ึงทานเดินทางจากมาเลเซีย

เพ� อมาเยี่ยมในรอบ 3 ปเลยทีเดียว นอกจาก

จะพาทานไปเลี้ยงตอนรับแลว การมาพักที่

บานนั้น คุณเอก็จัดเตรียมหอง เพียบพรอม

ไปดวยบรรยากาศท่ีดี จากเมซอง แบรเช ปารีส 

Night & Day Diffuser นวัตกรรมลาสุดที่ชวย

ใหนอนหลับสบายดวยกลิ่นหอมบําบัด พรอม

ตั้งปลุกไดดวยเสียงที่ร� นรมย ประทับใจทั้ง

ยามหลับและยามต� น  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

อีกทั้งสงเสริมความสัมพันธฉันมิตรระหวาง

เกาหลีและไทยดวย และเพ� อเฉลิมฉลองงานน้ี 

สมาชิกชมรม “ชองฮึงดุงดัง” ชาวไทยและ

เกาหลี 12 คน ซึ่งเปนชมรมดนตรีพื้นบาน

เกาหลีจากศูนยวัฒนธรรมเกาหลีไดเลนเพลง 

“โฮโล อารีรัง” ซึ่งเปนเพลงพื้นบานเกาหลี

ยอดนิยม

นายมุน ซึง-ฮยอน กลาววา "อาคาร

เอนกประสงคที่สรางขึ้นใหมนี้ เปนสวนหนึ่ง

ของการแสดงความขอบคุณตอการเสียสละ

และการอุทิศตนของเหลาทหารผานศึกไทย 

รัฐบาลเกาหลีและชาวเกาหลีจะระลึกถึง

ความชวยเหลือของประเทศไทยในชวง

สงครามไวตลอดกาล"

fb.me/e/2k6bU5QaW

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(CMMU) โทร.0-2206-2000 หรือเพจเฟซบุก 

CMMU Mahidol (https://www.facebook.

com/CMMUMAHIDOL) และเพจเฟซบุก 

Nostalverse การตลาดในอดีตเช� อมสูโลกอนาคต

(https://www.facebook.com/nostalverse) 

และสําหรับผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอ ป.โท-

ป.เอก ดานการจัดการหลักสูตรภาษาไทย 

(Thai Programs) และหลักสูตรนานาชาติ 

(International Programs) สามารถสมัครได

แลวตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 

ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web/

อินโดรามา เวนเจอรส รวมจัดอบรมวิทยากรดานการรีไซเคิล ในโครงการ Rayong Less-Waster     

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส หรือ ไอวีแอล ผูผลิตเคมีภัณฑชั้นนําระดับโลกที่ดําเนิน

ธุรกิจอยางย่ังยืน รวมกับพันธมิตรในโครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม 

เพ� อจัดการพลาสติกและขยะอยางยั่งยืน หรือ PPP Plastic จัดกิจกรรมในโครงการ Rayong 

Less-Waste เพ� อสนับสนุนใหจังหวัดระยองเปนพ้ืนท่ีตัวอยางท่ีมีการจัดการพลาสติกอยางย่ังยืน 

โดยไอวีแอลไดรวมจัดนิทรรศการ และอบรมเชิงปฏิบัติการดานการรีไซเคิลแกวิทยากร (Train 

the Trainer) ใหแกบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 และ

เขต 2 จํานวน 193 คน จาก 149 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา จังหวัดระยองทั้งนี้ 

เพ� อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลาสติกและการจัดการอยางถูกวิธี และแนะแนว

ทางการเขียนโครงการเพ� อปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียน โดยมุงหวังใหนําความรูที่

ไดไปถายทอดแกนักเรียนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน

ไทยจับมือเนเธอรแลนดรวมลงนามสัญญาดันไทยสูฐานการผลิต ‘กัญชา ฟารมาซูติคอล เกรด’ 

แหงแรกในเอเชีย     ชาตรี อรรจนานันท เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มประจําราช

อาณาจักรเนเธอรแลนด และ นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย พรอมคณะ

ผูบริหารระดับสูงใหเกียรติรวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาระหวางบริษัท บีเอนเนสตาร

ทีแอนดเอ็น นําโดย นิพนธ พันธเกียรติไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูนําดานการปลูก

กัญชาทางการแพทยของไทย และ บริษัท แคนนาบิสตา ประเทศเนเธอรแลนด นําโดย มกร 

เชาวนวาณิชย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ผูนําแบบครบวงจรดานการปลูกกัญชาทางการแพทย

ระดับโลก พรอมดวยพันธมิตรทางธุรกิจช้ันนําของเนเธอรแลนด ประกอบดวย บอสแมน แวน เซล, 

เดลฟ และ พาราไดส ซีดส ผนึกพลังเพ� อยกระดับขีดความสามารถดานการปลูกและพัฒนา

สายพันธุแบบบูรณาการ เพ� อใหไทยกลายเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการผลิตกัญชาเพ� อการ

แพทยในภูมิภาคเอเชียอยางแทจริง โดยพิธีลงนามสัญญาจัดขึ้น ณ กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศ

เนเธอรแลนด

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มารคีส 

ควีนสปารค นําความสดช� นของเชอรรี่ มาส

รางความสุขตอนรับฤดูรอนใหคุณและ

ครอบครัวที่คุณรัก ดวยชุดจิบน้ําชายามบาย

และขนมหวานแสนอรอยตลอดเดื อน

พฤษภาคม- มิถุนายนนี้

จิบนํ้าชายามบายสุดพิเศษในบรรยากาศ

ที่ผอนคลายกับ เซตเชอรรี ่อาฟเตอรนูนที  

(Cherry Afternoon Tea) ที่รังสรรคจาก

เชอรรี่ โดยเชฟผูมีฝมือประณีตที่ชวนใหเรา

หลงใหลไปกับความหอมหวานของเชอรรี ่ 

ภายในเซตประกอบดวยอาหารคาวหวาน 

ร� นรมยยามบายไปกับความหอมหวานของเชอรรี่ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มารคีส ควีนสปารค

อาทิ ทารตเชอรรี่สด กลาฟูตีเชอรรี่ เคกมูส

เชอรรี่ และฟวกราสเทอรีนราดแยมเชอรรี่ 

พรอมเสิรฟคูกับชาหรือกาแฟสุด

พรีเม่ียม ชุดนํ้าชายามบายมีใหบริการ

ทุกวันเสารและวันอาทิตย ณ เดอะ ล็อบบี้ 

เลาจน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 

มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 -18.00 น ราคา

เซตสําหรับหนึ่งทาน 590++ บาท และเซต

สําหรับสองทานราคาเพียง 990++ บาท 

สํารองที่นั่งไดที่ http://sevn.ly/xysfosZj 

เพิ่มเติมความหวานยิ่งขึ้นไปอีกที่หอง

อาหารสยาม ที รูม ล้ิมลองขนมอบคอลเลกช่ัน

ใหมที่มีสวนผสมจากเชอรรี่ทําสดใหมทุกวัน 

อาทิ เคกช็อกโกแลตเชอรร่ีเฮเซลนัท เอแคลร

ไสเชอรร่ี และ ทารตกลาฟูตีเชอรร่ี 

เ ห ม า ะ อ ย า ง ยิ่ ง สํ า ห รั บ รั บ

ประทานระหวางวัน หรือจะซื้อ

กลับบานนําไปฝากคนที่คุณรัก 

มี จํ าหน� ายทุ กวันตั้ งแต วั นที่  

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 

มิถุนายน 2565 ราคาเริ่มตน

ที่ 95++

สมาชิกแมริออท บอนวอย

และคลับแมริออทรับสวนลด

ตามสิทธิ์หนาบัตร สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

กรุณาโทร.0-2059-5999
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อิสราเอลโกรธรัสเซียบอกฮิตเลอร์เป็นยิว

เยรูซาเลม • ยาอีร์ ลาปิด รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล 

ประณามเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เมื่อ

วันจันทร์ ที่บอกว่า อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ อาจมีสายเลือดยิว 

และได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำาอิสราเอลมาให้

ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้ว นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่ 

24 กุมภาพันธ์ อิสราเอลพยายามรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อน

ระหว่าง 2 ฝ่าย แต่คำาพูดของลาฟรอฟต่อช่องข่าวอิตาลี จุด

ชนวนให้เกิดความโกรธเคืองรัสเซียในอิสราเอล ก่อนหน้านี้

รัสเซียกล่าวว่าต้องการปลดอาวุธและทำาลายความเป็นนาซี

ในยูเครน ลาฟรอฟให้สัมภาษณ์ช่อง Rete 4 เมื่อวันอาทิตย์

อ้างว่า ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน เสนอ

ข้อโต้แย้งว่าพวกเขาจะมีลัทธินาซีแบบใดได้ถ้าเขาเป็นชาว

ยิว ลาฟรอฟตามการถอดเสียงสัมภาษณ์ที่โพสต์ไว้ในหน้า

เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวเพิ่มว่า “ผม

อาจคิดผิด แต่ฮิตเลอร์ก็อาจมีสายเลือดยิวด้วย” ลาปิดประ 

ณามคำาพูดดังกล่าวว่าน่ารังเกียจและไม่สามารถให้อภัยได้ 

และบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างร้ายแรง 

ตำารวจสหรัฐถูกตั้งข้อหายิงเด็ก 12 ขวบดับ

นิวยอร์ก • เอเอฟพีรายงานอดีตตำารวจฟิลาเดลเฟียถูกตั้ง

ข้อหายิงเด็กชายอายุ 12 ขวบที่ด้านหลังทำาให้เสียชีวิต จาก

การเปิดเผยของอัยการเขตของเมืองเมื่อวันจันทร์ เอ็ดซา

อูล เมนโดซา วัย 26 ปี โดนไล่ออกจากกรมตำารวจเมื่อเดือน

เมษายน และถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ ในคดีการเสียชีวิตของ

โธมัส ซิเดริโอ เมื่อต้นเดือนมีนาคม เขาถูกตั้งข้อหาหนึ่งใน

นั้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แลร์รี คราสเนอร์ อัยการเขตฟิลา

เดลเฟีย กล่าวระหว่างการแถลงข่าว เจ้าหน้าที่เผยว่า อดีต

ตำารวจคนนี้ซึ่งแต่งกายปกติ ไม่ได้สวมเครื่องแบบตอนที่เกิด

การยิง อยู่ระหว่างปฏิบัติการสอดส่องในฟิลาเดลเฟียกับเจ้า

หน้าที่อีก 3 คนในรถที่ไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกว่าเป็นรถ

ตำารวจ ตอนเห็นซิเดริโอกับวัยรุ่นอีกคนอายุ 17 ปี ตำารวจ

ตัดสินใจขับไปรอบๆ และเปิดไฟกะพริบตอนที่เด็กอายุ 12 

ขวบเปิดฉากยิง เมนโดซายิงกลับไป 3 นัด เจ้าหน้าที่อีกคน

ยิงอีก 1 นัด เด็กหลบหนีไป แต่ตามคำาบอกเล่าของอัยการ

เขตบอกว่า คลิปวิดีโอที่ได้มามองค่อนข้างยาก แต่เด็กคน

นั้นทิ้งอาวุธแล้วตอนโดนยิง

ออสเตรเลียขึ้นดอกเบี้ยในรอบ 12 ปี

ซิดนีย์ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลาง

ออสเตรเลียขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 25 เบซิสพอยต์ จาก 

0.25% เป็น 0.35% เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน 2553 การสิ้นสุดของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำา

เป็นประวัติการณ์ครั้งนี้ ธนาคารกลางอ้างถึงระดับเงินเฟ้อ

ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขึ้นสู่ระดับสูงกว่าที่เคยคาดการณ์

ไว้ เป็นการขึ้นดอกเบี้ยเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งใน

วันที่ 21 พฤษภาคมนี้.

าตรการเข้มงวดแบบล็อกดาวน์อย่างจริงจังของ

รัฐบาลจีนที่เมืองใหญ่ๆ อย่างเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง

ในช่วงหลังนี้มีผลกว้างไกลต่อเศรษฐกิจของจีน

และของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำาหรับไทย ความคาดหวังเรื่องนักท่องเที่ยวจีนจะ

เริ่มกลับมาในปีนี้บ้างก็เลือนรางลงทันที

อีกทั้งการส่งสินค้าไทยไปจีนหลายรายการก็ถูก

มาตรการเข้มข้นตรงชายแดนก็เผชิญอุปสรรคขัดขวางไม่

น้อย

แต่ในภาพรวมการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดของจีน

เพื่อควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 กำาลังส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสำาคัญต่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 

ทำาให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ที่จะต้องให้คำามั่นกับประชาชนคนจีนที่จะต้องมีมาตรการ 

“กระตุ้นเศรษฐกิจ” เพื่อไม่ให้อัตราโตทางเศรษฐกิจปีนี้ต่ำา

กว่าที่คาดไว้มากเกินไปนัก

ที่น่ากังวลอีกด้านหนึ่งคือ ผลกระทบด้านการเมือง

และสังคม

เป็นครั้งแรกในหลายสิบปีที่เราเห็นและได้ยินคนจีน

วิพากษ์รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ว่าด้วยความเข้มข้น

ของมาตรการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุก

ระดับ

คลิปวิดีโอและข้อความในโซเชียลมีเดียของจีนที่เป็น

ภาษากร้าวและดุดันต่อเจ้าหน้าที่มีมากและถี่เกินกว่าที่ทาง

การจะตามไล่ลบหรือหาคำาอธิบายให้ผ่อนเบาลงได้

ที่เห็นได้ชัดคือความเสียหายที่เกิดจากการปิดโรงงาน

ในเดือนเมษายนที่ศูนย์กลางทางการเงินหลักอย่างเซี่ยงไฮ้ 

ศูนย์การผลิตรถยนต์ฉางชุน และที่อื่นๆ 

ได้รับการเปิดเผยโดยข้อมูลอย่างเป็นทางการครั้งแรก

สถิติทางการชี้ว่า กิจกรรมการผลิตและการบริการ

ทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางเศรษฐกิจลดลงสู่ระดับที่ย่ำาแย่ที่สุดนับ

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 

นั่นคือปีที่ทางการจีนประกาศมาตรการล็อกดาวน์เมื่อ

เกิดการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสในอู่ฮั่นในช่วงเริ่มต้น 

ความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain 

ทั่วโลกก็เริ่มปรากฏชัดเช่นกัน 

ซัพพลายเออร์ต้องเผชิญกับความล่าช้ายาวนานที่สุด

ในรอบกว่า 2 ปีในการส่งมอบวัตถุดิบให้แก่ลูกค้าภาคการ

ผลิต

ไม่แต่เท่านั้น 

สินค้าคงคลังของ

ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปไต่ขึ้น

สู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า

ทศวรรษ 

ขณะที่ดัชนีการส่ง

ออกและนำาเข้าตกต่ำา

เด็กสำาเร็จการ

ศึกษาใหม่หลายล้านคน

กำาลังดิ้นรนหางานทำา

ขณะที่ความเชื่อมั่นทาง

ธุรกิจลดลง การนำาเข้า

หดตัว และชาวจีนใน

หลายๆ เมืองก็เริ่มตุน

อาหาร

เพราะไม่แน่ใจว่า

เมืองต่อไปที่จะถูกล็อก

ดาวน์จะเป็นเมืองไหน

ประเทศผู้ส่งออก

สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น 

บราซิล ซึ่งพึ่งพาความ

ต้องการของจีนสำาหรับผลิตภัณฑ์ เช่น แร่เหล็กและโลหะอื่นๆ 

อาจลดความต้องการลง 

ผู้ส่งออกส่วนประกอบและเครื่องจักรไปยังจีน เช่น 

ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รายงานยอดขายที่ทรุดตัวลงแล้ว

หลังจากการปิดโรงงานในจีน เพราะมาตรการล็อกดาวน์

Ford Motor Co. รายงานว่า ยอดขายรถยนต์ในจีนลด

ลง 19% ในไตรมาสแรกจากปีก่อนหน้า 

ขณะที่ Texas Instruments Inc. ผู้ผลิตชิปในดัลลัสของ

สหรัฐฯ ได้ปรับลดประมาณการรายรับสำาหรับไตรมาสที่ 2 ลง 

เหตุเพราะความต้องการที่ลดลงที่เกี่ยวข้องกับข้อจำากัด

ของโควิดในจีน

การเปิดเผยตัวเลขชุดล่าสุดนี้มาในจังหวะที่ไม่สวยมาก

นักสำาหรับผู้นำาประเทศ

เพราะก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน คำาประกาศจากกรมการเมือง 

หรือ Politburo ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มี สี จิ้นผิง นั่งหัวโต๊ะ 

รับปากว่าจะทำาทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

แต่ขณะเดียวกันก็ยังน่ังยัน นอนยันว่าจะยังเดินหน้าตาม 

นโยบาย “โควิดต้องเป็นศูนย์” เพื่อควบคุมการแพร่เช้ือโควิด

ถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์หลายสำานักก็จะได้คำาตอบว่า 

เป้าหมายทั้ง 2 นั้นขัดแย้งกัน

จะให้เศรษฐกิจโตตามเป้าและควบคุมให้การแพร่ระบาด

ของโควิดเป็นศูนย์ตลอดเวลานั้นเป็น 2 อย่างที่ย้อนแย้งกันอยู่

ในตัวเอง 

ผู้เชี่ยวชาญเริ่มคาดการณ์ว่า การเติบโตของ GDP จะ

ต่ำากว่าเป้าหมายอย่างเป็นทางการของรัฐบาลที่ประมาณ 5.5%

บางสำานักถึงกับทำานายว่า การเติบโตของ GDP ใน

ไตรมาสที่ 2 จะติดลบเพราะการล็อก

ดาวน์ที่เมืองใหญ่ๆ ในช่วงนี้

ยกเว้นเสียแต่ว่าทางการพร้อม

จะยอมผ่อนปรนนโยบายการปราบ

โควิดให้ยอม “อยู่ร่วมกับไวรัส” 

เหมือนที่หลายๆ ประเทศกำาลังทำาอยู่

แต่ด้วยเหตุผลทางการเมือง

และความกลัวจะ “เสียฟอร์ม” ของ

ผู้นำาจีน เรื่องนี้อาจจะค่อนข้างเกิด

ขึ้นได้ยาก

แต่ผู้นำาจีนจะไม่ยืนหยัด

นโยบายเดิมอย่างเดียวไม่ได้

ถ้าไม่ผ่อนปรนมาตรการปราบ

โควิด ก็ต้องอัดฉีดสารกระตุ้นในรูป

แบบของมาตรการที่มีแรงจูงใจพิเศษ

ให้กับเศรษฐกิจ

เราจึงเห็นการประกาศ

หลายมาตรการที่ทำาหน้าที่กระตุ้น

เศรษฐกิจ 

ในขณะที่ สี จิ้นผิง ยังตอกย้ำา

ว่า การส่งเสริมด้านทุนนั้นต้องมีวง

จำากัดด้วย

เพราะในความเห็นของท่าน

ผู้นำานั้น ทุนต้องอยู่ภายใต้การ

ควบคุมที่เหมาะสม 

ต้องไม่ยอมปล่อยให้ทุนบ่อน

ทำาลายวัตถุประสงค์ของแนวทาง 

“ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”

อันหมายถึงการลดช่องว่าง

ระหว่างคนมีกับคนจนด้วย

แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏ

ชัดแล้วก็คือ เมื่อจีนเป็นผู้ผลิตของ

โลก การล็อกดาวน์ย่อมหมายถึงการ

ขาดแคลนสินค้า และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อ

ทั่วโลก 

แม้ทางการจีนจะพยายามย้ำาว่าต้องจัดระเบียบเพื่อ

ให้แน่ใจว่าระบบขนส่ง หรือ logistics จะต้องราบรื่น แต่

ในความเป็นจริงนั้น สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำานวน

มากยังคงติดอยู่ที่ท่าเรือของเซี่ยงไฮ้ติดต่อกันเป็นเวลา

หลายสัปดาห์

แรงกดดันต่อผู้นำาจีนไม่เคยหนักอย่างที่เป็นอยู่

ยิ่งปีนี้เป็นปีสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการที่ สี จิ้นผิง 

ต้องสร้างความชอบธรรมที่จะให้พรรคต่ออายุการเป็นผู้นำา

ประเทศอีก 5 ปี ปัญหาหนักๆ ที่มาพร้อมกับโควิดและ

สงครามยูเครนทำาให้อะไรๆ ที่เคยคิดว่าจะราบรื่นนั้นเริ่ม

เห็นเมฆดำาทะมึนเต็มไปหมดแล้ว.

ม

รัสเซียยิงจรวดถล่มเมืองมารีอูโปล
ซาปอริซเซีย • ทหารรัสเซียยิงจรวดถล่มโรงงานเหล็กกล้าใน

เมืองมารีอูโปลทางใต้ของยูเครน แม้ก่อนหน้านี้จะมีการหยุดยิง

และเริ่มอพยพพลเรือนที่ติดค้างออกจากโรงงานแห่งนี้ ด้านอียู                                                                 

เตรียมประกาศห้ามซ้ือน้ำามันจากรัสเซีย ส่วนโป๊ปฟรังซิสเผยขอ

พบประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ท่ีกรุงมอสโก แต่ยังไม่มีการตอบ

รับ

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน                                            

อังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

ภาพจากช่างภาพของรอยเตอร์                                                  

เผยให้เห็นว่าทหารรัสเซียยิง

จรวดท่ีติดต้ังบนรถบรรทุกถล่ม                                                

โรงงานเหล็กกล้าในเขตอุตสาห 

กรรมอาซอฟสตัลชาน เมืองมา

รีอูโปล ทางใต้ของยูเครนเมื่อวัน

จันทร์ 

ทหารรัสเซียยิงจรวดถล่ม

โรงงานเหล็กกล้าแห่งนี้ หลัง

จากยูเอ็นเป็นคนกลางเจรจาให้

มีการหยุดยิงเพื่ออพยพพลเรือน

หลายกลุ่มออกจากโรงงานแห่ง

น้ี โดยยังไม่แน่ชัดว่าการสู้รบ

คร้ังใหม่น้ีจะทำาให้การอพยพพล 

เรือนออกจากเมืองต้องหยุด

ชะงักหรือไม่ 

วาดิม บอยเชนโก นายก

เทศมนตรีเมืองมารีอูโปล เผย

ว่า เขาหวังว่าขบวนรถของผู้                              

อพยพออกจากเมืองขบวนแรก 

จะเดินทางถึงเมืองซาปอริซ

เซียในวันอังคาร บอกด้วยว่า

ยังมีพลเรือนที่ยังติดอยู่ในบัง 

เกอร์และอุโมงค์ภายในเขตอุต 

สาหกรรมอาซอฟสตัล และ

ชาวเมืองอีกราว 100,000 คน 

ที่ยังอยู่ในเมืองมารีอูโปล 

ด้าน โอเลนา เซเลนสกา 

สตรีหมายเลข 1 ของยูเครน 

ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์อัง 

กฤษขอร้องไปยังชาติตะวันตก 

ว่าอย่าหยุดให้การช่วยเหลือ

ยูเครน โดยให้จัดส่งอาวุธหนัก

เพิ่มเติมให้กับยูเครน บอกว่า

ตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครน เธอยัง

ไม่ได้พบหน้าประธานาธิบดีโว

โลดีมีร์ เซเลนสกี

คณะกรรมาธิการยุโรป

ประชุมท่ีกรุงบรัสเซลส์เม่ือวัน

อังคาร คาดว่าจะลงมติออกมาตร                                                             

การคว่ำาบาตรรัสเซียรอบใหม่ 

รวมถึงการห้ามซื้อน้ำามันจาก

รัสเซีย ซึ่งเยอรมนีเห็นด้วยกับ

เรื่องนี้ 

ยูเครนเห็นว่าการส่งออก

พลังงานของรัสเซียไปยุโรป ทำา                                     

ให้รัสเซียมีเงินทุนมาใช้ในการ

ทำาสงครามรุกรานยูเครน ประ     

ธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวทาง

วิดีโอเมื่อคืนวันจันทร์ว่า มาตร 

การคว่ำาบาตรของอียูคร้ังใหม่น้ี

ควรปิดก้ันรายได้ของรัสเซียใน

การขายทรัพยากรด้านพลังงาน 

ศูนย์วิจัยเพื่อพลังงาน

และอากาศสะอาดเผยว่า ตั้ง                                              

แต่รัสเซียทำาสงครามบุกยูเครน 

ชาติต่างๆ ในยุโรปจ่ายค่าแก๊ส

และน้ำามันให้กับรัสเซียไปแล้ว

มากกว่า 47,000 ล้านยูโร

ด้านสมเด็จพระสันตะ

ปาปาฟรังซิสให้สัมภาษณ์หนัง 

สือพิมพ์ โคเรียเอเรเดลลาเซรา

ของอิตาลี ฉบับตีพิมพ์เมื่อวัน

อังคารเผยว่า หลังรัสเซียบุก

ยูเครนราว 3 สัปดาห์ พระองค์

ขอให้เจ้าหน้าท่ีทูตระดับสูงของ

สำานักวาติกัน ส่งสาส์นถึงประ 

ธานาธิบดีปูตินว่าพระองค์ต้อง 

การเดินทางไปพบที่กรุงมอสโก 

เพื่อขอร้องให้หยุดสงคราม แต่

ไม่ได้รับการตอบรับ พระองค์

ยังรอคอยการตอบกลับจากปูติน                   

หวังว่าปูตินจะเปิดประตูต้อนรับ                        

พระองค์ ขณะน้ีพระองค์ยังไม่                             

ต้องการเดินทางไปกรุงเคียฟแต่

จำาเป็นต้องไปกรุงมอสโกก่อน.

ไทยกระเตื้องรั้งอันดับ115เสรีภาพสื่อโลก
ลอนดอน • องค์การผู้สื่อข่าว

ไร้พรมแดน (อาร์เอสเอฟ) เผย

รายงานดัชนีเสรีภาพสื่อโลกประ 

จำาปีนี้เมื่อวันอังคาร ประเทศ 

ไทยรั้งอันดับที่ 115 หลังจาก

ปีที่แล้วอยู่อันดับที่ 137 แต่ยัง                                     

ตามหลังมาเลเซีย ด้านเมียนมา                                                 

อยู่อันดับท้ายสุดในอาเซียน ส่วน

ฮ่องกงร่วงมาอยู่ที่ 148 

องค์การผู้สื่อข่าวไร้พรม                                             

แดน (อาร์เอสเอฟ) เผยราย                                              

งานดัชนีเสรีภาพสื่อโลกประจำา

ปีนี้เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภา 

คม 2565 โดยประเทศไทยอยู่

อันดับที่ 115 จากการจัดอันดับ

ของประเทศและดินแดน 180 

ประเทศ และเป็นอันดับ 2 ใน

อาเซียน โดยปีที่แล้วไทยอยู่อัน                                                   

ดับท่ี 137 มาเลเซียอันดับดีท่ีสุด

ของชาติอาเซียน อันดับที่ 113  

ส่วนชาติอ่ืนในอาเซียนมี                                      

อันดับดังนี้ อินโดนีเซีย (117), 

สิงคโปร์ (139), กัมพูชา (142), 

บรูไน (144), ฟิลิปปินส์ (147), 

ลาว (161) และ 2 ชาติอา 

เซียนที่อันดับเกือบรั้งท้ายคือ 

เวียดนาม (174) และเมียนมา 

(176) 

เอเอฟพีรายงานว่าสถาน 

การณ์เสรีภาพสื่อมวลชนในปี

นี้ ประเทศที่มีสถานการณ์เลว

ร้ายมากมีถึง 28 ประเทศ โดย

เกาหลีเหนืออยู่ในอันดับท้ายที่ 

สุด (180), รองลงมา เช่น เอริ                                               

เทรีย (179), อิหร่าน (178) 

และจีน (175) ส่วนเสรีภาพของ

สื่อรัสเซียอยู่อันดับที่ 155 และ

เบลารุส พันธมิตรของรัสเซีย 

อยู่อันดับที่ 153 

เสรีภาพของสื่อมวลชน

ในฮ่องกงในปีนี้ร่วงลงมาอย่าง

หนัก อยู่อันดับที่ 148 จากเมื่อ

ปีที่แล้วอยู่อันดับที่ 80 อาร์                                  

เอสเอฟระบุว่าเป็นผลจากความ    

พยายามของจีนในการใช้อาวุธ

ทางกฎหมายเพื่อควบคุมพลเมือง

ในฮ่องกงและตัดขาดพวกเขา

ออกจากโลกทั้งมวล 

3 อันดับแรกในดัชนีเสรี 

ภาพสื่อโลกปีนี้คือกลุ่มประเทศ                                          

นอร์ดิก อันดับ 1 ได้แก่ นอร์ 

เวย์ อันดับ 2 เดนมาร์ก และ

อันดับ 3 คือ สวีเดน ถือเป็น

โมเดลของประชาธิปไตยที่เสรี 

ภาพในการแสดงความคิดเห็น

เจริญงอกงาม 

ประเทศท่ีอันดับดัชนีเสรี 

ภาพสื่อในปีน้ีสูงข้ึนมากคือ มอล

โดวา (40) และบัลแกเรีย (91) 

อาร์เอสเอฟระบุว่า เนื่องจาก

มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล และ

มีความหวังที่จะปรับปรุงสถาน 

การณ์ของผู้สื่อข่าว 

ดัชนีเสรีภาพสื่อของอาร์

เอสเอฟใช้ตัวชี้วัดในประเทศ

เหล่าน้ัน ได้แก่ การเมือง, กรอบ                                                     

กฎหมาย, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม

สังคมและความมั่นคง.

ถึงศูนย์ • เจ้าหน้าที่ศูนย์อพยพในเมืองซาปอริซเซียของยูเครนตรวจสอบเอกสารของผู้ที่เดินทางมาจากภายในภูมิภาคซาปอริซเซีย

และเมืองมารีอูโปล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม

พอจีนล็อกดาวน์...

เศรษฐกิจโลกก็กระเทือน



สธ.-ศธ.

ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 จำ�นวน 

133,927,344 โดส

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อม�ก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 3,649 ร�ย, บุรีรัมย์ 

372 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 302 ร�ย, ชลบุรี 

271 ร�ย, ขอนแก่น 269 ร�ย, ศรีสะเกษ 

235 ร�ย, สุรินทร์ 233 ร�ย, ร้อยเอ็ด 

200 ร�ย,  อุบลร�ชธ�นี 176 ร�ย และ

พระนครศรีอยุธย� 171 ร�ย 

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� แม้

สถ�นก�รณ์ โควิดเป็นไปต�มค�ดก�รณ์

ของ ศบค. ผู้ติดเชื้อร�ยใหม่เริ่มอยู่ในระดับ

ทรงตัว แต่อัตร�ก�รเสียชีวิตในประเทศไทย

ยังคงสูงเมื่อเทียบกับจำ�นวนผู้ติดเชื้อร�ยวัน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.กล�โหม เน้นย้ำ�ประช�ชนให้

คว�มสำ�คัญในก�รฉีดวัคซีนทั้งเข็มหลัก

และเข็มกระตุ้น เพื่อลดอัตร�ก�รติดเชื้อ 

และลดก�รสูญเสียชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมให้ 

โควิด-19 เข้�สู่โรคประจำ�ถิ่น 

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) น�ย

ส�ธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธ�น

ประชุมชี้แจงม�ตรก�รเปิดเรียนออนไซต์ 

(On-Site) ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ใน

สถ�นศึกษ� เตรียมคว�มพร้อมเปิดภ�ค

เรียนที่ 1/2565 ร่วมกับน�ยสุภัทร จำ�ป�

ทอง ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร, น�ยแพทย์

สุวรรณชัย วัฒน�ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรม

อน�มัย, น�ยแพทย์ โอภ�ส ก�รย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมแถลงข่�ว

น�ยส�ธิตกล่�วว่� ศบค.ได้พิจ�รณ�

ให้มีก�รเปิดโรงเรียนอย่�งเต็มรูปแบบ เนื่อง 

จ�กก�รเรียนออนไลน์เกิดผลกระทบเรื่อง

ปฏิสัมพันธ์ของเด็ก โดยแต่ละโรงเรียน/

จังหวัด จะมีม�ตรก�รที่ต่�งกันออกไปต�ม

สถ�นก�รณ์ แต่จะเน้นย้ำ�ว่�ประเทศไทย

เดินหน้�สู่ โรคประจำ�ถิ่นร่วมกับก�รติดเชื้อ 

ก�รเสียชีวิตจ�กโรคโควิด-19 ลดลง จึงต้อง

บริห�รสถ�นก�รณ์กรณีที่พบก�รติดเชื้อใน

ชั้นเรียนจะต้องไม่ปิดก�รเรียนก�รสอนทั้งชั้น 

ทั้งนี้ ก�รเปิดเทอมออนไซต์อยู่ ได้

กับโรคโควิด-19 ด้วยหลักก�รพื้นฐ�นก็คือ  

3T 1V ตัดคว�มเสี่ยง เพิ่มภูมิคุ้มกัน ม�ตรก�ร 

6-6-7 เป็นสิ่งที่ยังคงเน้นย้ำ� ส่วนโรงเรียน

ประจำ�ต้องดำ�เนินก�รต�ม Sandbox Safety 

zone in School (SSS) โดยเน้นย้ำ�พื้นที่

ประกอบด้วย สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด 

(สสจ.) และศึกษ�ธิก�รจังหวัดให้ดำ�เนินก�ร 

1.เร่งฉีดวัคซีน เพื่อให้นักเรียนได้รับวัคซีน

ต�มคว�มสมัครใจให้ครอบคลุม 2.สถ�นศึกษ� 

ต้องเข้�รับก�รประเมิน Thai Stop COVID 

Plus โดยต้องผ่�นก�รประเมินม�กกว่� ร้อย

ละ 95 3.เน้นย้ำ�ก�รทำ�ต�มแผนเผชิญเหตุ 

เมื่อเจอผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ไม่ดำ�เนินก�รปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียน เป้� 

ประสงค์นักเรียนควรได้รับก�รเรียนรู้อย่�ง

เต็มที่ที่โรงเรียน และ 4.เน้นย้ำ� สสจ.ให้ปฏิบัติ

ต�มม�ตรก�ร โดยมอบหม�ยให้ศูนย์อน�มัย

ในเขตสุขภ�พเป็นพี่เลี้ยง

รมช.สธ.กล่�วว่� ในส่วนของแผน

เผชิญเหตุภ�คก�รศึกษ�ที่  1 ปีก�ร 

ศึกษ� 2565 ห�กพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน

ประจำ�ให้แยกกักตัวที่โรงเรียน ต�มม�ตร 

ก�ร Sandbox สำ�หรับโรงเรียนไป-กลับ ให้

ปฏิบัติต�มม�ตรก�รก�รรักษ�ของ สธ. หรือ

พิจ�รณ�จัดทำ� School Isolation โดยคณะ

กรรมก�รสถ�นศึกษ� หน่วยง�นส�ธ�รณสุข 

ผู้ปกครอง ชุมชน พิจ�รณ�ร่วมกันให้คว�ม

เห็นชอบต�มคว�มเหม�ะสม 

“จุดเน้นที่แตกต่�งระหว่�งภ�คเรียน

ที่ 2 ปีก�รศึกษ� 2564 กับภ�คเรียนที่ 1 

ปีก�รศึกษ� 2565 คือเมื่อพบผู้ติดเชื้อใน

ห้องเรียนให้ทำ�คว�มสะอ�ดห้องเรียน แล้ว

ดำ�เนินก�รเรียนก�รสอนได้ต�มปกติ ส่วน

เมื่อพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ถ้�นักเรียนได้วัคซีน

ครบต�มแนวท�งปัจจุบัน และไม่มีอ�ก�ร 

ไม่แนะนำ�ให้กักกัน พิจ�รณ�ให้เข้�เรียน

ได้ โดยพิจ�รณ�ร่วมกันระหว่�งครอบครัว 

สถ�นบริก�รส�ธ�รณสุข และสถ�นศึกษ� 

กรณีไม่ได้รับวัคซีนให้แยกกักกันเป็นเวล� 

5 วัน และติดต�มเฝ้�ระวังอีก 5 วัน รวม

เป็น 10 วัน” รมช.สธ.กล่�ว

นพ.โอภ�ส ก�รย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่�วว่� ก�รสร้�งเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

เป็นวิธีที่มีคว�มปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พ 

โดยเฉพ�ะกลุ่มนักเรียน นโยบ�ยจัดให้มีก�ร

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อลดคว�มรุนแรงและ

ก�รเสียชีวิตจ�กก�รติดเชื้อโรคโควิด-19 ใน

เด็ก ม�ตรก�รเข้�รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม

กระตุ้น ช่วงเปิดภ�คเรียนที่ 1/2565 ในกรณี

เด็กอ�ยุ 12- 17 ปี ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 

ครบ 2 เข็มแล้ว ให้เข้�รับวัคซีนไฟเซอร์ฝ�

สีม่วง เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ขน�ดครึ่งโดส 

และต้องมีระยะห่�งจ�กเข็ม 2 เป็นเวล� 

4-6 เดือนขึ้นไป    

“เด็กสุขภ�พแข็งแรงเข้�รับบริก�ร

ฉีดวัคซีนผ่�นระบบสถ�นศึกษ�ระหว่�งวัน

ที่ 9-31 พ.ค.พร้อมกันทั่วประเทศ แต่ใน

กรณีเด็กนอกระบบก�รศึกษ� รับวัคซีนเข็ม

กระตุ้น (เข็ม 3) จ�กสถ�นพย�บ�ล ได้แก่ 

กลุ่มเด็ก Home School จัดก�รเรียนก�รสอน

ที่บ้�น กลุ่มเด็ก 7 กลุ่มโรค รวมถึงกลุ่มด�วน์ 

มีภ�วะบกพร่องท�งระบบประส�ทรุนแรง 

เด็กมีพัฒน�ก�รล่�ช้�) และกลุ่มที่มีเงื่อนไข

หรือมีข้อจำ�กัด ก�รรับวัคซีนต�มแนวท�ง 

สธ.ให้เข้�รับวัคซีนผ่�นระบบสถ�นพย�บ�ล

ต�มคว�มสมัครใจของผู้ปกครองและผู้รับ

วัคซีน” อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่�ว

ส่วน นพ.สุวรรณชัย วัฒน�ยิ่ ง 

เจริญชัย อธิบดีกรมอน�มัย กล่�วว่� ก�ร 

เตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับม�ตรก�รเปิดเรียน

ออนไซต์ นอกจ�กโรงเรียนต้องประเมิน

ตนเองก่อนเปิดเรียน นักเรียน ครู และ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ประเมินคว�มเสี่ยง

ตนเองเป็นประจำ� เฝ้�ระวังอย่�งเหม�ะสม 

ตรวจคัดกรอง เช่น ATK เมื่อมีคว�มเสี่ยง 

หรือเมื่อมีอ�ก�ร และครู บุคล�กร ผู้ปกครอง 

และเด็ก 5-17 ปี ได้รับวัคซีนต�มเกณฑ์

ถ�มถึงก�รติดเชื้อในเด็กต่ำ�กว่� 19 ปี 

นพ.สุวรรณชัยกล่�วว่� ภ�พรวมตั้งแต่วันที่  

1 เม.ย.2565 ติดเชื้อร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบ

กับผู้ติดเชื้อร�ยใหม่แต่ละวัน เสียชีวิตไม่ม�ก 

แต่มีจุดเปลี่ยนที่ต้องจับต�ตั้งแต่กล�งเดือน 

มี.ค. ผู้เสียชีวิตเพิ่มแบบทรงตัว 2-6 ร�ย 

เมื่อดูก�รฉีดวัคซีนเด็กมัธยมศึกษ�ฉีดเข็มที่ 

1 และเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 70 แต่เข็ม

กระตุ้น (บูสเตอร์ โดส) ยังต้องเร่งรัด เพร�ะ

ฉีดไม่ถึงร้อยละ 6 ส่วนเด็กประถมศึกษ� 5- 

11 ปี ฉีดเข็มที่ 1 ครอบคลุมร้อยละ 53 เข็ม

ที่ 2 ยังต้องเร่งรัดเพร�ะฉีดเพียงร้อยละ 13

ด้�นน�ยสุภัทรเสริมว่� ได้ย้ำ�ศึกษ�ธิ 

ก�รจังหวัดทุกจังหวัดว�งแผนนำ�เด็กเข้�

รับวัคซีนต�มเกณฑ์กำ�หนด ทั้งนี้ ศธ.และ 

สธ.มีคว�มพร้อมเต็มที่กับก�รเปิดภ�ค

เรียนออนไซต์วันที่ 17 พ.ค.นี้อย่�งม�ก มี

ก�รดำ�เนินต�มม�ตรก�รเคร่งครัด

“สิ่งที่แตกต่�งจ�กเดิมที่ให้เน้นก�ร

เว้นระยะห่�งในห้องเรียนจ�ก 1.5 เมตร 

จะเหลือ 1 เมตร ฉะนั้นห้องเรียนปกติที่มี

ขน�ด 8x8 เมตร ส�ม�รถจัดโต๊ะเรียนได้ 7 

แถว แถวละ 6 ที่นั่ง รวม 42 คน โดยปกติ  

1 ห้องเรียนจะมีนักเรียนประม�ณ 40 คน 

ไม่มีปัญห�ในเรื่องก�รเว้นระยะห่�ง แต่อ�จจะ

มีปัญห�ในโรงเรียนประถมศึกษ�บ�งแห่ง

เท่�นั้น ที่เป็นโรงเรียนขน�ดใหญ่ บ�งห้อง

อ�จจะมีขน�ด 6x8 เมตร และบ�งโรงเรียน

เป็นก�รเรียนในห้องปรับอ�ก�ศ ต้องมีก�ร

เปิดระบ�ยอ�ก�ศทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวล� 10 

น�ที ในช่วงพัก” ปลัด ศธ.กล่�ว.

‘ปริญญ์’

เข้�ม�ทำ�หน้�ที่ในสภ�ผู้แทนร�ษฎรเมื่อถึง

ก�รเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไป

ทั้งนี้ น�ยสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีต

ส.ส.สุโขทัย พรรค ปชป. ที่เข้�พบน�ย

ชวนด้วย เปิดเผยว่� ส�เหตุที่เข้�พบน�ย

ชวน เนื่องจ�กน�ยไพฑูรย์จะจัดประชุม 

ส.ส.และอดีต ส.ส.ทุกวันอังค�รต้นเดือน

อยู่แล้ว เพื่อติดต�มผลง�นของแต่ละคนใน

ก�รลงพื้นที่ว่�ใครทำ�อะไรถึงไหนและถูก

ต้องหรือไม่ ก็จะมีก�รแนะนำ�กัน

น�ยสัมพันธ์กล่�วว่� น�ยชวนยังได้

พูดถึงน�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยกฯ 

และ รมว.พ�ณิชย์ ในฐ�นะหัวหน้�พรรค 

ปชป. ว่�น�ยจุรินทร์เข�ก็เป็นคนเก่ง เป็น

คนทำ�ง�น และเข�เข้�ม�ต�มระบบ จะ

ม�ไล่ออกกล�งคันก็ไม่สมควร น�ยจุรินทร์

ไม่ได้กระทำ�ผิดเอง และในประวัติไม่เคย

มี ห�กม�ไล่กันตอนนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐ�น

ต่อไปว่�มีเรื่องอะไรก็ม�ไล่ออกอีก ดังนั้น

เร�ต้องช่วยกัน เพร�ะเดี๋ยวน�ยจุรินทร์ก็

ต้องไปต�มว�ระ อีกทั้งน�ยจุรินทร์เป็นคน

ทำ�ง�น ขยัน ไม่มีวันหยุด ตอนเป็นฝ่�ยค้�น

ก็อภิปร�ยดีม�ก เป็นคนฉล�ด

“น�ยชวนยังขอให้ทุกคนในภ�ค

เหนือรักส�มัคคีกัน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้�ที่ 

มีคว�มอดทน และลงพื้นที่อย่�งสม่ำ�เสมอ

เพื่อติดต�มปัญห�คว�มเดือดร้อนของ

ประช�ชน เพร�ะเหลืออีกไม่ถึงปีก็จะมีก�ร

เลือกตั้งแล้ว ดังนั้นทุกคนต้องขยัน และขอ

ให้น�ยไพฑูรย์ช่วยดูแลภ�คเหนืออย่�งเต็ม

ที่ ซึ่งน�ยไพฑูรย์รับว่�จะขับเคลื่อนให้เป็น

ระบบ แต่ไม่ได้มีก�รพูดว่�จะต้องได้ ส.ส.กี่

ที่นั่ง” น�ยสัมพันธ์กล่�ว

น�ยร�เมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ปชป. กล่�วถึงกรณีน�ยรังสิมันต์ โรม 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และโฆษกพรรคก้�วไกล 

เปรียบเทียบพรรค ปชป.เป็นเห็บ เมื่อหม�

ต�ยก็พร้อมจะกระโดดหนีจ�กก�รร่วม

รัฐบ�ลว่� คงไม่บังอ�จสอนหลักก�รก�รเป็น

โฆษกพรรคที่ดีให้น�ยรังสิมันต์ได้ โดยเฉพ�ะ

เรื่องม�รย�ทดีและม�รย�ททร�มยิ่งไม่

ส�ม�รถสอนได้ เพร�ะเป็นเรื่องของจิตสำ�นึก

ลึกๆ ตั้งแต่เกิด แต่ขอย้ำ�ว่�ก�รร่วมรัฐบ�ล

ของพรรค ปชป.ไม่ได้ร่วมเพื่อประโยชน์ของ

ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เข้�ร่วมรัฐบ�ลเพื่อทำ�

ประโยชน์ให้กับประช�ชน ส่วนเรื่องก�ร

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจพรรคดำ�เนินก�รท�งก�ร

เมืองตรงไปตรงม� ให้เกียรติกับผู้ร่วมง�น

ตลอดม� ไม่มีคว�มคิดที่จะหักหลังหรือแทง

ข้�งหลังใคร ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจเป็น

สิทธิของฝ่�ยค้�นต�มระบอบประช�ธิปไตย  

ไม่มีคว�มกังวลใดๆ ทั้งสิ้น

น�ยร�เมศกล่�วต่อว่� ในส่วนของ

ถ้อยคำ�ก�รให้สัมภ�ษณ์ของโฆษกพรรคก้�ว

ไกล จะส่งให้ฝ่�ยกฎหม�ยที่ดูแลเรื่องก�ร
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จำ�คุก ‘ขุน ช�นนท์’ 1 เดือนปรับ 4 พัน 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 3 พ.ค.65 ที่ศ�ลแขวงพระนครเหนือ  

ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ในคดีหม�ยเลขดำ� อ.1413/2565 ที่พนักง�น

อัยก�รสำ�นักง�นคดีศ�ลแขวง 2 โจทก์ ยื่นฟ้อง น�ยช�นนท์ 

หรือขุน อักขรช�ตะ อ�ยุ 31 ปี นักแสดงหนุ่ม  จำ�เลย คว�ม

ผิดต�ม พ.ร.บ.จร�จรท�งบก 2522 กรณีขับรถยนต์เฉี่ยวชน 

น.ส.ปร�รถน� โรจณะแก้วประเสริฐ อ�ยุ  21 ปี ผู้ช่วยพย�บ�ล 

ขณะขับขี่รถจักรย�นยนต์จนได้รับบ�ดเจ็บ บริเวณแยก

ลำ�ส�ลี ถนนร�มคำ�แหง เมื่อคืนวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่�นม� โดย

ภ�ยหลังจ�กที่อัยก�รยื่นฟ้องแล้ว จำ�เลยให้ก�รรับส�รภ�พ 

ศ�ลพิพ�กษ�ว่�จำ�เลยมีคว�มผิดต�ม พ.ร.บ.จร�จรท�งบก  

ม�ตร� 78, 160 วรรคหนึ่ง  ให้จำ�คุก 2 เดือนและปรับ  

8,000 บ�ท จำ�เลยให้ก�รรับส�รภ�พเป็นประโยชน์แก่ก�ร

พิจ�รณ�มีเหตุบรรเท�โทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำ�คุก 1 เดือน 

และปรับ 4,000 บ�ท ขณะที่ ไม่ปร�กฏว่�จำ�เลยเคยได้รับ

โทษจำ�คุกม�ก่อน เห็นควรให้ โอก�สจำ�เลยกลับตนเป็น

พลเมืองดี โทษจำ�คุกให้รอก�รลงโทษไว้ 1 ปี ต�มประมวล

กฎหม�ยอ�ญ�ม�ตร� 56 

เด็กอย�กไป รร.ร้�นข�ยชุดนักเรียนคึกคัก

หนองค�ย • วันที่ 3 พ.ค.65 ที่ร้�นหนองค�ยอำ�นวยพร  ตล�ด

ชัยพร เขตเทศบ�ลเมืองหนองค�ย ร้�นข�ยชุดนักเรียนและ

อุปกรณ์ก�รเรียนคล�คล่ำ�ไปด้วยผู้ปกครอง ที่พ�บุตรหล�น

ม�เลือกซื้อชุดนักเรียนกันอย่�งต่อเนื่อง โดยน�ยคนดี สุธ�

รักษ์สกุล เจ้�ของร้�น กล่�วว่�ช่วงนี้ข�ยดี อ�จเป็นเพร�ะ

นักเรียนอัดอั้นอย�กไปโรงเรียน หลังจ�กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนม�

น�น พ่อแม่ผู้ปกครองจึงพ�บุตรหล�นม�เลือกซื้อชุดนักเรียน

ตั้งแต่เดือนเมษ�ยนเป็นต้นม� ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิด

เทอมในวันที่ 10 พ.ค.ที่จะถึงนี้ ทั้งระดับประถมศึกษ�และ

มัธยมศึกษ� โดยปีนี้ยังส�ม�รถข�ยได้เฉลี่ยนักเรียน 1 คนจะ

ซื้อชุดนักเรียน 1-3 ชุด ห�กเป็นนักเรียนชั้นอนุบ�ลจะมีค่�

ใช้จ่�ยเสื้อกับก�งเกง หรือเสื้อกับกระโปรง คนละ 300 บ�ท

ต่อ 1 ชุด ชั้นประถมคนละ 500 บ�ทต่อ 1 ชุด ส่วนมัธยม

ประม�ณ 600-700 บ�ท ไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆ เช่น รองเท�้ 

ถุงเท้� กระเป๋� เข็มขัด เป็นต้น ด้�นน�งสุภ�พร  พรมพิทักษ์ 

อ�ยุ 59 ปี ช�วบ้�นปะโค พ�หล�นช�ย 2 คน ม�เลือกซื้อ

ชุดนักเรียน บอกว่�ปีนี้ซื้อให้คนละ 1 ชุด คนน้องเอ�ของเก่�

ของพี่ช�ยไปใช้ ส่วนพี่ช�ยก็ใช้ชุดเดิมที่มีอยู่ ซื้อเพิ่มให้เพียง 

1 ชุด เพร�ะต้องประหยัด ข้�วของแพงขึ้นหล�ยอย่�ง ก�ร

ที่ม�เลือกซื้อที่ร้�นไม่ไปซื้อที่ห้�งเป็นเพร�ะชอบบรรย�ก�ศ

ของร้�น รู้สึกผูกพันเพร�ะเป็นลูกค้�เก่�ม�น�นหล�ยปีและ

จะอุดหนุนอย่�งนี้ตลอดไป.

เลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.และ ส.ก. เพื่อพิจ�รณ� 

เพร�ะขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รเลือกตั้ง ก�ร

ใส่ร้�ยโจมตีพรรคประช�ธิปัตย์ด้วยถ้อยคำ�

ที่เป็นเท็จ ถือได้ว่�เป็นก�รจูงใจให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเข้�ใจผิดในคะแนนนิยมของพรรค

ที่ ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่�ฯ กทม.

และผู้สมัคร ส.ก. 

น�ยอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ พรรค ปชป. และประธ�นคณะ

กรรมก�รเศรษฐกิจทันสมัย กล่�วถึงกรณี

น�ยรังสิมันต์ โรม โจมตีพรรค ปชป. และ

น�ยจุรินทร์ ไม่แก้ไขปัญห�สินค้�ร�ค�แพง

ว่� เรื่องร�ค�สินค้�แพงยอมรับว่�แพง

จริง ไม่ปฏิเสธคว�มรับผิดชอบ แต่เรื่อง

เป็นปัญห�ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำ�ลังเผชิญ

ในเวล�นี้ ซึ่งปัญห�หลักเกิดจ�กน้ำ�มันที่มี

ร�ค�สูงขึ้น นำ�ไปสู่ภ�วะเงินเฟ้อ ประกอบ

กับค่�เงินบ�ทที่อ่อนตัวอย่�งหนักในรอบ

หล�ยปีที่ผ่�นม� ทั้งน�ยจุรินทร์ และน�ย

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

ก็ได้ร่วมกันแก้ปัญห� ออกม�ตรก�ร

ทั้งแบบเร่งด่วนและระยะย�วอย่�งต่อ

เนื่อง โดยเฉพ�ะในก�รควบคุมร�ค�และ

ก�รกวดขันจับกุมก�รกักตุนสินค้� เช่น 

เรื่องเนื้อหมูที่แพงผิดปกติเมื่อเดือนก่อน 

ปัจจุบันก็แก้ไขบรรเท�ให้ดีขึ้นแล้ว แต่เรื่อง

เหล่�นี้ต้องอ�ศัยหล�ยกระทรวงร่วมกันแก้  

อ�จจะย�กกว่�ก�รทำ�ง�นด้วยป�ก 

น�ยอิสระกล่�วว่� ส่วนกรณีที่น�ย

รังสิมันต์เปรียบเทียบคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

พรรค ปชป. และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอช� น�ยกฯ และ รมว.กล�โหม ว่�เหมือน

เห็บกำ�ลังจะกระโดดหนีสุนัขต�ยนั้น ฟัง

น�ยรังสิมันต์พูดเเล้วได้แต่นึกถึงสุภ�ษิต

โบร�ณที่ว่� “ในหัวเสือก็คิดแต่เรื่องเสือ ใน

หัวสุนัขก็จะคิดแต่เรื่องสุนัข”

ที่ จ.เชียงใหม่ น�ยปริญญ์ พ�นิชภักดิ์ 

อดีตรองหัวหน้�พรรค ปชป. พร้อมด้วย

ทน�ยคว�ม เดินท�งม�เข้�พบพนักง�น

สอบสวน ที่สถ�นีตำ�รวจภูธรเมืองเชียงใหม่ 

เพื่อรับทร�บข้อกล�่วห�กระทำ�อน�จ�รต่อ

หน้�ธ�รกำ�นัล หญิงส�วช�วเชียงใหม่ วัย 

25 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 มีน�คม 2564 

บริเวณรีสอร์ตแห่งหนึ่งย่�น ต.แม่เหียะ 

อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ หลังได้รับก�รประส�น

จ�กพนักง�นสอบสวนเพื่อรับทร�บข้อ

กล่�วห�คดีอน�จ�ร พื้นที่จ.เชียงใหม่ 

พ.ต.อ.ภูวน�ถ ดวงดี ผกก.สภ.เมือง

เชียงใหม่ เปิดเผยว่� ท�งเจ้�หน้�ที่

ตำ�รวจได้ดำ�เนินก�รสืบสวนสอบสวนและ

รวบรวมพย�นหลักฐ�นจนเป็นที่น่�เชื่อ

ว่� น�ยปริญญ์ได้กระทำ�คว�มผิดจริง จึง

ได้ประส�นติดต่อให้เข้�ม�รับทร�บข้อ

กล่�วห� สำ�หรับข้อกล่�วห�ที่ได้แจ้งไว้คือ

กระทำ�ก�รอน�จ�รผู้อื่นต่อหน้�ธ�รกำ�นัล 

หลังจ�กแจ้งให้รับทร�บข้อกล่�วห�แล้วจะ

ดำ�เนินก�รฝ�กขังต่อศ�ลผ่�นกระบวนก�ร

ออนไลน์ โดยท�งเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจอ�จจะ

มีก�รคัดค้�นก�รประกันตัว เนื่องจ�กผู้

ต้องห�มีพฤติก�รณ์ก�รกระทำ�คว�มผิดใน

หล�ยท้องที่ แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศ�ล 

ขณะที่ตำ�รวจไม่หนักใจ เนื่องจ�กเป็นก�ร

ทำ�คดีต�มกระบวนก�ร ส่วนผู้เสียห�ยยัง

ใช้ชีวิตต�มปกติ มีก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ที่

ตลอด ซึ่งท�งตำ�รวจจะดูแลคว�มปลอดภัย

ให้ห�กมีก�รร้องขอเข้�ม�

ด้�นน�ยปริญญ์กล่�วว่� ได้เข้�พบ

พนักง�นสอบสวนโดยไม่มีพฤติก�รณ์หลบ

หนี และพร้อมเข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรม 

ได้มอบหม�ยให้น�ยพีรนัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ 

ทน�ยคว�มและหัวหน้�คณะทำ�ง�นทีม

กฎหม�ย รวบรวมข้อมูลที่สำ�คัญ ไม่ว่�จะ

เป็นพย�นบุคคล พย�นเอกส�ร รวมถึง

พย�นท�งนิติวิทย�ที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อสู้

คดี และได้มอบหม�ยให้ทีมกฎหม�ยเร่ง

รวบรวมข้อมูลสำ�คัญเพื่อฟ้องคดีกลับใน

ข้อห�แจ้งคว�มเท็จฯ ต่อบุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกคน หรือในข้อห�หมิ่นประม�ท

ทุกคดีโดยเร็วที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิของตน

และครอบครัวให้ถึงที่สุด. 

พัทลุง • ตำ�รวจรวบผู้ต้องห�

ใช้อ�วุธปืนสงคร�มและปืน  

9  มม.ยิงขึ้นฟ้�กล�งเมืองพัทลุง 

“พล.ต.ท.สุรเชษฐ์” สั่่งค้นห�

อ�วุธที่ใช้ก่อเหตุม�ดำ�เนินคดี

วันที่  3 พ.ค.65 จ�ก

กรณีกลุ่มวัยรุ่นขับรถกระบะ 

อีซูซุ  สี เท� และรถกระบะ 

อีซูซุ สีแดง 4 ประตู ใช้อ�วุธปืน

สงคร�มและปืนพกสั้นระดมยิง

ขึ้นฟ้� เหตุเกิดบนถนนมโนร�ห์ 

(ถนนบ�ยพ�ส) คูห�สวรรค์ 

เขตเทศบ�ลเมืองพัทลุง เวล� 

23.30 น. วันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่�น

ม� และ ร.ต.ท.สุภัทร์ ขุนนุ้ย รอง 

สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ได้

ลงพื้นที่ตรวจสอบและยึดปลอก

กระสุนปืนเอ็ม 16 จำ�นวน 6 นัด 

ปลอกกระสุนปืนขน�ด 9 มม. 

จำ�นวน 6 นัด ไปตรวจสอบท�ง

นิติวิทย�ศ�สตร์และดีเอ็นเอ 

หลังตรวจสอบภ�พจ�ก

กล้องวงจรปิดพบว่� รถที่ ใช้

ก่อเหตุเป็นรถกระบะแค็บ อี

ซูซุ รุ่นดีแมคซ์ สีแดง ทะเบียน  

กต 8717 พัทลุง และออกหม�ย

เรียกเจ้�ของรถไว้แล้ว โดยเมื่อ

วันที่ 1 พ.ค.65 เวล� 21.30 น. 

รวบผูต้อ้งหายงิM16เมอืงพทัลงุ

กรุงเทพฯ • วันที่ 3 พ.ค.65 

ที่สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ  

พล.ต .ต .ยิ่ งยศ เทพจำ�นงค์  

โฆษก ตร. กล่�วถึงกรณีมีธนบัตร

ปลอมชนิด 1,000 บ�ทระบ�ด

หนักในหมู่บ้�นย่�นบ�งบัวทอง 

จ.นนทบุรี ว่� พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้สั่งก�ร

ไปยังสถ�นีตำ�รวจทุกพื้นที่ทั่ว

ประเทศ ห�กพบว่�มีก�รร้อง

ทุกข์กล่�วโทษต่อ พงส. ขอให้ผู้

บังคับบัญช�กำ�ชับให้เร่งสืบสวน

ขย�ยผลเอ�ผิดผู้มีส่วนเกี่ยว 

ข้องอย่�งจริงจัง ไม่ให้เกิดคว�ม

เดือดร้อนต่อประช�ชนและเป็น

อันตร�ยต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ

สำ�หรับวิธีสังเกตเบื้อง

ต้นธนบัตรใบละ 1,000 บ�ท 

แบบง่�ยๆ เร็วๆ ว่�ปลอมหรือ

ไม่ให้ดูที่แถบสีในเนื้อกระด�ษ 

โดยต้องเป็นพล�สติกสีทอง

ฝังไว้ ในเนื้อกระด�ษต�มแนว

ตั้งของธนบัตร เรียกว่�แถบ 

สีทอง ซึ่งในมุมปกติจะมอง

เห็นเป็นเส้นประ แต่เมื่อส่อง

กับแสงจะเห็นเป็นเส้นตรงและ

มีข้อคว�ม “1000 บ�ท 1000 

BAHT” และเมื่อพลิกเปลี่ยนมุม

มองจะเปลี่ยนจ�กสีทองเป็นสี

เขียว และลวดล�ยในแถบจะ

กลิ้งเคลื่อนไหวไปม�ได้, แถบสี

อ�จมีรอยขูดขีด หลุดลอกชำ�รุด

จ�กก�รใช้ง�นได้, แถบสีที่อยู่

ในเนื้อกระด�ษธนบัตรแต่ละ

ฉบับส�ม�รถอยู่ในตำ�แหน่งที่

ไม่ตรงกันได้ โดยอ�จเลื่อนไป

ท�งซ้�ยหรือขว�ต�มระยะที่

ม�ตรฐ�นกำ�หนดไว้

โดยประมวลกฎหม�ย

อ�ญ� ม�ตร� 240 ระบุไว้

ว่� ผู้ ใดทำ�ปลอมขึ้นซึ่งเงินตร�  

ไม่ว่�จะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็น

เหรียญกษ�ปณ์ ธนบัตรหรือสิ่ง

อื่นใด ซึ่งรัฐบ�ลออกใช้หรือให้

อำ�น�จให้ออกใช้ หรือทำ�ปลอม

ขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบ�ลหรือใบ

สำ�คัญสำ�หรับรับดอกเบี้ยพันธ

บัตรนั้นๆ ผู้นั้นกระทำ�คว�มผิด

ฐ�นปลอมเงินตร� ต้องระว�ง

โทษจำ�คุกตลอดชีวิต หรือจำ�คุก

ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี และปรับ

ตั้งแต่ 20,000 ถึง  40,000 บ�ท 

สำ�หรับก�รใช้เงินปลอมซื้อของ

โทษสูงสุดติดคุก 15 ปี และก�ร

มีธนบัตรปลอมไว้เพื่อใช้ โดยที่รู้

อยู่แล้วว่�เป็นของปลอม ต้อง

ระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 

15 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บ�ท 

ถึง 30,000 บ�ท.

เตือนใช้แบงก์พันปลอมโทษสูงคุก15ปี

น�ยพิชช�กร (สงวนน�มสกุล) 

ช�วบ้�น ต.ล�นข่อย อ.ป่�

พะยอม จ.พัทลุง ได้เข้�ม�มอบ 

ตัวพร้อมนำ�ปืนพกออโตเมติก 

ขน�ด 9 มม.ที่ใช้ในคืนเกิดเหตุ

ม�มอบให้พนักง�นสอบสวน 

และเมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่

ผ่�นม� พ.ต.ต.สุทิน แดงช่วง  

สว.สส.สภ.เมืองพัทลุง พร้อม

ตำ�รวจกองปร�บ กก.6 เข้�ตรวจ

ยึดรถกระบะ อีซูซุ สีแดง ที่พบ

ในกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็น 1 ใน 2 

รถคันที่ใช้ก่อเหตุจ�ก ต.วังอ่�ง 

อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมร�ช 

ล่�สุด เมื่อเวล� 22.00 น. 

วันที่ 2 พ.ค.65 พ.ต.อ.ยศวรรธน์  

กระจ่�งวงค์ ผกก.สส.ภ.จว.

พัทลุง พ.ต.ต.จำ�เริญ อินทร์

แก้ว หัวหน้�ชุดปร�บปร�มผู้มี

อิทธิพลมือปืนรับจ้�งสำ�นักง�น

ตำ�รวจแห่งช�ติ และหน่วย

ปฏิบัติก�รพิเศษพัทลุง (ฉก.

เสือดำ�) ออกตรวจพื้นที่ อ.ป่�

พะยอม และพบรถกระบะอีซูซุ 

สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน  ถน 1820 

กรุงเทพมห�นคร บริเวณตล�ด

ใหม่ป่�พะยอม หมู่ 1 ต.บ้�น

พร้�ว ซึ่งต้องสงสัยใช้ก่อเหตุ 

และนำ�ตัว น�ยส�นิต (สงวน

น�มสกุล) ช�วบ้�น ต.บ�งคูรัด 

อ.บ�งบัวทอง จ.นนทบุรี เจ้�ของ

รถ และน�ยธีระพงษ์ (สงวน

น�มสกุล) ช�วบ้�น ต.ล�นข่อย 

อ.ป่�พะยอม พี่ช�ยของ น�ย

พิชช�กร (สงวนน�มสกุล) ผู้

ต้องห�ที่ เข้�ม�มอบตัวก่อน

หน้�นี้ พร้อมรถกระบะม�สอบ

ป�กคำ�ที่ สภ.เมืองพัทลุง และ

จับกุมบุคคลทั้ง 2 ต�มหม�ยจับ

ศ�ลจังหวัดพัทลุงในเวล�ต่อม�

หลังจ�กนั้นได้ร�ยง�นให้ 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพ�ล ผช.ผบ.ตร. 

รับทร�บ ซึ่ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ได้

สั่งก�รให้ชุดสืบสวน ภ.จว.พัทลุง 

และชุดปร�บปร�มผู้มีอิทธิพล

มือปืนรับจ้�งฯ และ ฉก.เสือดำ� 

เร่ งขย�ยผลค้นห�อ�วุธปืน

เอ็ม 16 กระบอกที่ใช้ก่อเหตุม�

ดำ�เนินคดีให้ได้.

สงขล� • ไฟไหม้อ�ค�รพ�ณิชย์ 

4 ชั้นครึ่ง ย่�นก�รค้�กล�งเมือง

ห�ดใหญ่ ซึ่งเป็นร้�นทำ�ป้�ย

โฆษณ�เก่�แก่ของเมืองห�ดใหญ่

เปิดม�น�นกว่� 40 ปี เสียห�ย

หมดทั้งหลัง พร้อมอุปกรณ์และ

เครื่องมือมูลค่�ไม่ต่ำ�กว่� 10 ล้�น 

วันที่ 3 พ.ค.65 มีคว�มคืบ

หน้�เหตุไฟไหม้อ�ค�รพ�ณิชย์ 4 

ชั้นครึ่งตั้งอยู่ติดกันสองคูห� เลข

ที่ 166 กับ  168 ถนนธรรมนูญวิถี 

หน้�โรงเรียนแสงทองวิทย� เขต

เทศบ�ลนครห�ดใหญ่ จ.สงขล� 

ซึ่งเปิดเป็นร้�นทำ�ป้�ยโฆษณ�ชื่อ 

“กรช่�งโฆษณ�” และเป็นที่อยู่

อ�ศัย โดยเป็นย่�นธุรกิจก�รค้�

เก่�แก่ เหตุเกิดช่วงเวล�ตีหนึ่ง 

จ�กก�รตรวจสอบคว�ม

เสียห�ย พบว่�ตึกทั้งหลัง 4  ชั้น

ครึ่ ง  พร้อมอุปกรณ์ทำ�ป้�ย

โฆษณ�ทุกอย่�งที่อยู่ ในตัวตึก

ถูกไฟไหม้เสียห�ยทั้งหมด เหลือ

เพียงแต่ซ�ก และที่สะเทือนใจ

คือแมวที่เลี้ยงไว้ ในกรงชั้น 4 

จำ�นวน 6 ตัว พบนอนต�ยอยู่

บนชั้น 5 เพียง 1 ตัว ส่วนที่เหลือ

น่�จะต�ยในกองไฟทั้งหมด

ด้�นเจ้�ของร้�นกรช่�ง

โฆษณ�พร้อมกับลูกๆ บอกว่� 

เฉพ�ะค่�เสียห�ยอุปกรณ์และ

เครื่องมือต่�งๆ ไม่ต่ำ�กว่� 10  

ล้�นบ�ท ยังไม่รวมสิ่งของเครื่อง

ใช้อื่นๆ โดยเฉพ�ะเครื่อง inkjet 

2 ตัว มูลค่�กว่� 1 ล้�นบ�ท 

และต้องตรวจสอบร�ยละเอียด

ทรัพย์สินที่เสียห�ยอีกครั้ง

โดยร้�นกรเป็นร้�นทำ�

ป้�ยโฆษณ�ที่เก่�แก่อีกแห่งหนึ่ง

ของเมืองห�ดใหญ่ เปิดม�น�น

กว่� 40 ปีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ม�ตั้ง

รกร�กที่นี่ตั้งแต่ปี 2515 สร้�งตึก

เมื่อปี 2535 และทำ�ธุรกิจรับทำ�

ป้�ยโฆษณ�เรื่อยม�จนถึงปัจจุบัน 

กระทั่งม�ประสบเหตุไฟไหม้.

ไฟไหม้ร้�นทำ�ป้�ย

เปิดน�นกว่�40ปี

เสียห�ยเกิน10ล.

ทำ�เนียบฯ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม แถลงภ�ย

หลังก�รประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณี

รัฐบ�ลญี่ปุ่นเสนอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�ให้ไทย 5 

หมื่นล้�นเยนว่� นึกแล้วเมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่มี

รูปตนและมีข่�วญี่ปุ่นให้กู้เงินก็ม�รุมตน เล่น

ง�นว่�น�ยกฯ จะกู้อีกแล้ว จริงๆ แล้วเงินกู้

ก้อนนี้อยู่ในยอดพระร�ชกำ�หนดกู้เงิน 5 แสน

ล้�นบ�ทที่มีก�รอนุมัติไปแล้ว ซึ่งเรื่องก�รกู้

เงินเคยบอกไว้แล้วว่� ไม่ว่�จะล้�นล้�นบ�ท 

หรือ 5 แสนล้�นบ�ท ค่อยทยอยกู้ต�มคว�ม

จำ�เป็น โดยใช้แหล่งเงินกู้ ในประเทศเป็น

หลัก แต่ท�งญี่ปุ่นม�ช่วยตรงนี้ ได้ดอกเบี้ย

ต่ำ� แต่มีข้อแม้ว่�ต้องนำ�ม�ดูแลในเรื่องโค

วิด-19 ก�รพัฒน�ตรวจคัดกรองต�มจังหวัด

ช�ยแดนของเร�จ�กประเทศรอบบ้�น ซึ่ง

อยู่ในขั้นตอนนั้น อย่�บอกว่�รัฐบ�ลกู้เงิน

อีกแล้วเลย ทุกคนต้องเข้�ใจว่�เร�ได้บริห�ร

อย่�งระมัดระวังที่สุดแล้ว ในเรื่องก�รบริห�ร

ก�รเงินก�รคลังเร�เข้มแข็งอยู่.  

‘บิ๊กตู่’แจงกู้ญี่ปุ่นอยู่ในพรก.5แสนล้�น
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